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เติมเงินชวยคาครองชีพ

บัตรคนจน-คนละคร่ึงเฮ!

เหย� อดูดบัญชีสูญ130ลาน

ทําเนียบฯ • ครม.แจกอีก! ไฟเขียวใชเงินกู 

5.4 หม� นลาน เติมเงิน 4 โครงการ “บัตร

คนจน-คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใชยิ่งได” เฮถวน

หนา ทุม 3.7 หม� นลานเยียวยาเอสเอ็มอีหัว

ละ 3 พัน 3 เดือน

เม� อวันที่ 19 ตุลาคม นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วา ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบ                                                     

ประมาณสําหรับ 4 โครงการ เพ� อสงเสริม                                                     

มาตรการลดคาครองชีพ ซึ่งเสนอโดยกระ 

ทรวงการคลัง ดังนี้ 1.อนุมัติงบ 8,122.3764 

ลานบาท สําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให

แกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 3 ชวย

เหลือวงเงินคาซ้ือสินคาเพ่ิมเติมอีก 300 บาท

ตอคนตอเดือน ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต

เดือน พ.ย.ถึง ธ.ค.64 รวมเปน 500 บาท 

ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. รวมทั้งหมดเปน 

1,800 บาท ครอบคลุมกลุมเปาหมาย กลุม

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวนไมเกิน 

13,537,294 คน 

2.อนุมัติงบ 1,383.8814 ลานบาท                    

สําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูที่ตอง 

การความชวยเหลือเปนพิเศษ ชวยเหลือวง 

เงินคาซื้อสินคา 300 บาทตอคนตอเดือน 

ระยะเวลา 2 เดือน รวมเปน 500 บาทตอ

คน ในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. และรวมทั้งหมด

เปน 1,800 บาท ครอบคลุมกลุมเปาหมายผู

ที่ตองการความชวยเหลือฯ 

กรุงเทพฯ • “ธปท.-สมาคมแบงก” เผย

พบ 10,700 บัตร ถูกดูดเงินจากบัญชี สูญ

กวา 130 ลานบาท ยันไมเกี่ยวขอมูลรั่วจาก

ระบบธนาคาร ผบ.ตร.ประสานหน�วย “ซี

เคร็ตเซอรวิส” สหรัฐหาตนตอเงินไหล  ลั่น

ตองจับคนผิดมาลงโทษใหได 

ความคืบหนากรณีพบการตัดเงินที่

ผิดปกติ ผานบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของ

ประชาชนที่เปนลูกคาธนาคารจํานวนมาก   

สรางความเสียหายใหกับประชาชนหลาย

หม� นคน โดยเม� อวันที่ 19 ต.ค. นางสาวสิริ

ธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผูชวยผูวาการสาย

นโยบายระบบการชําระเงินและเทคโนโลยี

ทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)                                                       

กลาวถึงเร� องนี้ โดยย้ําวาไมไดเกิดจากการ                                                  

ร่ัวไหลของขอมูลจากระบบธนาคาร สาเหตุ

สําคัญเกิดจากการที่มิจฉาชีพสุมขอมูล                                                                  

บัตร และนําไปสวมรอยทําธุรกรรมผานราน

คาออนไลนตางประเทศ ที่ไมมีการใช One 

Time Password (OTP) 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อต่ําหม� นอีกครั้ง ดับ 71 

ราย “สธ.” หวงหญิงตั้งครรภรอบ 6 เดือนเสีย

ชีวิตจากโควิด 95 ราย ชี้หลายคนโลเลฉีดวัคซีน

หวั่นความปลอดภัย พบมียอดฉีดเพียง 25% “บิ๊ก

ตู” เคลียร “ภท.” ปมตั้ง “พล.อ.ณัฐพล” คุม ศบค.

สวนหนา  ย้ําเพ� อบูรณาการทํางานพื้นที่ “อนุทิน” 

ไรปญหาบอกชวยกันทํางานเพ� อ ปชช.  “ปตตานี” 

สั่งปด 22 หมูบานเสี่ยงแพรเชื้อ

เม� อวันที่ 19 ต.ค. ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณการ

แพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 

9,122 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 8,999 ราย 

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 8,661 ราย, 

การคนหาเชิงรุก 338 ราย, จากเรือนจํา 116 

ราย, ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 7 ราย ทําให

มียอดผูติดเชื้อสะสม 1,802,934 ราย หายปวย

เพิ่มขึ้น 10,731 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสม 

1,678,981 ราย อยูระหวางรักษา 105,546 ราย 

อาการหนัก 2,762 ราย ใสทอชวยหายใจ 631 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 71 ราย เปนชาย 44 ราย 

หญิง 27 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

51 ราย มีโรคเร้ือรัง 9 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุด

จับนายก อบจ.จันทบุรี

พระครูปลัดฯ

ชี้เลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู

‘สองมาตรฐาน’

ผุดนิคมใหม

หนุนอีอีซีโกยลงทุน

ไทยโพสต • นายกฯ ลงพื้นที่สิงหบุรี 20 

ต.ค. ติดตามน้ําทวม กําชับสวนราชการใน

พื้นที่เรงชวยเหลือผูประสบภัย “บิ๊กปอม” 

ลั่นพรอมใหตรวจสอบใชงบ สทนช.บริหาร

จัดการน้ําปละกวา 2,000 ลานบาท กทม.

แจงเตือน 23-30 ต.ค. ระดับน้ําเจาพระยา

สูง 

เม� อวันอังคาร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  แถลง                                                   

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เตรียมลงพื้นที่ติดตาม

สถานการณน้ํา รับฟงความคืบหนาการบริ                                                

หารจัดการน้ํา รวมถึงแนวทางชวยเหลือ

พี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพื้นท่ี 

จ.สิงหบุรี บายวันพุธที่ 20 ต.ค.2564 นี้ 

โดยนายกฯ จะนั่งเรือทองแบนลงพื้นที่ประ                                                 

สบอุทกภัยชุมชนบางแคใน ใตสะพานบาง 

ระจัน อ.เมืองฯ จ.สิงหบุรี เพ� อตรวจเยี่ยม

ใหกําลังใจและมอบถุงยังชีพใหผูประสบภัย                                                            

ในชุมชน ซ่ึงประสบปญหาระดับนํ้าทวมสูง                                                                     

จากนั้น นายกฯ จะเดินทางไปตรวจสภาพ                                                                   

พนังกั้นน้ําริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณวัด                                                                

เฉลิมมาศ ต.อินทรบุรี เสร็จแลวจะเปนประ                                                                         

ธานเปดโครงการ “สงสุขภาพดีใหคนไทย# 

จากใจไปรษณียไทย Delivers Wellness” 

กรุงเทพฯ • “วิษณุ” กางไทมไลนชัดๆ  เผย

กฎหมายลูก 2 ฉบับเสร็จอยางชาสุดเดือน

กรกฎาคม 2565 เช� อปกลองการเมืองเลือก

ตั้งใหมจะโหมกระหน่ํา “บิ๊กตู” ถือไมเรียว

กําชับพรรครวมอยาโดดประชุมรัฐสภาเร� อง

กฎหมายปฏิรูป เมินเร� อง “ทักษิณ” แนะ

ใหเรียนรูอดีต เพ� อไทยเปลี่ยนโลโกพรอมชู

สโลแกนรับเลือกตั้งใหมแลว 

เม� อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม มีการ                                       

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ โดย

กอนเขาสูวาระ นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ไดรายงานผลการหารือกับ                                                      

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

เก่ียวกับการแกไขพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกตั้ง 

ส.ส. และ พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง เพ� อ                                                        

ใหสาระสําคัญสอดคลองกับรางแก ไขรัฐ 

ธรรมนูญที่มีการทูลเกลาฯ ถวายไปแลว  

โดยนายวิษณุไดไลเรียงชวงเวลาให

กับ ครม.ฟงวา ขณะนี้ กกต.ไดจัดทําราง 

พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้นแลว แตตองผาน

ความเห็นชอบจากที่ประชุม กกต.ชุดใหญ

กอน และจะนําไปรับฟงความคิดเห็นตาม 

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ กอนเสนอมา

ให ครม.ประมาณชวงเดือน ธ.ค.2564 จาก

นั้นจะสงไปใหรัฐสภาพิจารณาประมาณชวง

เดือน ม.ค.2565 คาดวาจะพิจารณาวาระที่ 

1-2 ชวงเดือน ก.พ.2565 เสร็จแลวในเดือน 

มี.ค.2565 รัฐสภาจะตองสงให กกต.ตรวจ

สอบรายละเอียดภายใน 15 วัน ซึ่ง กกต.

ตองตอบกลับภายใน 10 วัน ทําใหมีการ

คาดการณวาในชวงเดือน เม.ย.2565 อาจ

ตองเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ� อแกไข

รายละเอียดตามที่ กกต.เสนอกลับมา และ

ลงมติวาระ 3 โดยจะใชเวลาประมาณ 25 

วัน กอนสงรางกฎหมายใหรัฐบาล

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

ปที่ 25 ฉบับที่ 9108

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) แถลงภายหลังเปนประธานการประชุมคณะผูบัญชาการทางทหาร และการประชุมผูบัญชาการเหลาทัพ 

ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจงวัฒนะ

‘ปอม’ไฟเขียว

สอบงบ‘สทนช.’

นายกฯไปสิงห

6

8

10หนา...

หนา...

หนา...

หนา...2หนา...2

‘หนาใหม’ ตอบโจทย 
แคนดิเดตนายกฯ เพ�อไทย?
‘หนาใหม’ ตอบโจทย 
แคนดิเดตนายกฯ เพ�อไทย?

‘บิ๊กตู’ไมสนไหวไขกอก

ไทมไลนกม.ลูกไดใชก.ค.

เมิน‘โทนี่’ไลดูอดีต

ภท.เคลียรตั้งทหารคุมแก โควิดใต
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3บทความ-ในประเทศ

องความเคล� อนไหวพรรคการเมือง ท้ังท่ีมี ส.ส.อยู

ในสภาตอนนี้ และพรรคเกิดใหม ตางลงพื้นที่ทํา

กิจกรรมหลากหลาย ทั้งพบปะสมาชิกของตัวเอง 

เยี่ยมเยียนประชาชน เปนตน

สําหรับพรรคกลา แมจะยังไมมี ส.ส.ก็ตามที แตก็ลุย

เต็มที่เพ� อเตรียมเขาสูโหมดเลือกตั้ง โดยเฉพาะ “กรณ จา

ติกวณิช” หัวหนาพรรค หลังจากไปสงลูกเรียนที่ประเทศ

อังกฤษเสร็จแลว กลับมากักตัวที่ภูเก็ต จากนั้นก็ทัวรใต

อยางสนุกสนาน และเริ่มทยอยเปดตัวผูสมัคร ส.ส.

อยางที่จังหวัดไขมุกแหงอันดามัน เปดตัว “เทมส 

ไกรทัศน” เปนคนรุนใหมและเปนความหวังของพรรค 

พรอมกับชูนโยบายพลิกภูเก็ตสูเมืองเศรษฐกิจทองเที่ยว

ระดับเวิลดคลาส นอกจากนี้ยังไปลุยที่พังงา, สุราษฎรธานี, 

นครศรีธรรมราช, สงขลา         

ดวยความที่ “หัวหนา

กรณ” อยูยาวในพื้นที่ บาน

ชองไมไดกลับ จึงเปนเร� อง

ปกติที่เสื้อผาเริ่มหมด เลย

ตองแวะซัก

งานนี้ เจาตัวโพสต

ในเฟซบุกบอกวา ลองมา

ใชบริการแฟรนไชสรานซัก

ผาหยอดเหรียญ และเลา

วา “ผมเปนคนชอบการซัก

ผา ชอบกลิ่นผาซักแลว โดย

เฉพาะชอบบรรยากาศราน

ซักผาแบบบริการตนเอง”

“กรณ” เลายอนความ

หลัง “สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย การซักผาคือชวงเวลา

ที่ได โชวมุมหนุมอบอุนใหสาวๆ ไดเห็น  และสมัยที่เริ่ม

ทํางานท่ีเมืองนอก ผมจะรีดผาท่ีบานไปพรอมดูรายการ

ทีวีโปรด ผมยอมรับวาไดรับอิทธิพลจากส� อโฆษณายอด

ฮิตในยุคนั้น ที่มีหนุมหลอถอดกางเกงยีนสยี่หอดังรุน  501 

ใสเคร� องซักผาตอหนาสาวๆ หรือภาพยนตรแนวเกยเร� อง

แรกๆ ที่เลาถึงเร� องความรักระหวางหนุมสองคน เร� อง  My 

Beautiful Laundrette (รานซักผาที่งดงามของฉัน) เอาวา

อะไรที่เกี่ยวกับรานซักผาผมจะสนใจ”

เจาตัวยังกลาวตอวา “ภรรยาและลูกๆ จะขําผมที่ดู

ต� นเตนเกินเหตุตอนที่เริ่มเห็นแฟรนไชสรานซักผาปรากฏ

ตามริมถนนมากย่ิงข้ึน และก็เพิ่งไดลองใชบริการท่ีภูเก็ต

นี่เอง คาซัก 10kg 40-60 บาท อบ 40 บาท นํ้ายาซัก

ผาและนํ้ายาปรับผานุมอีก 10 บาท ถือวาโอเคมาก โดย

เฉพาะอุปกรณทั้งหมดใหมมากและสภาพรานสะอาด

สบายตา ชอบครับ”

ตอนทายมีสรุปจบแบบฉบับคนเคยเปนขุนคลังวา 

“โมเดลธุรกิจแบบนี้ ใครมีทําเลดี มีเงินลงทุนนิ่งๆ น�า

ทํามาก  โดยเฉพาะทําเลสถานศึกษาและหอพัก ชุมชน

ตางๆ แนะนํา”.

มินนี่เมาธ

ชอบซักผา

ส

อุมดีเซลหลังคอนวอยลอมกรุง

นายกฯ ‘วงศชินวัตร’

กรณ จาติกวณิช

ม� อวานคุยเลน 

เร� องลูกพรรคเพ� อไทย รองขอให “นายใหญ” สงเมีย “คุณ

หญิงพจมาน” มาเปน “ขอนไมดุนใหม” ของพรรค ใหลูก

กบ-ลูกเขียดในพรรคไดเกาะ

วันน้ี ขอคุยซีเครียดซักนิด

ในบรรยากาศ “กบเลือกนาย” น้ัน สรุปทักษิณ “เก็บคุณหญิง

ไวใชเองคนเดียว” โดยปลอบใจลูกกบท้ังหลาย วา

“ผมมีหลายแนวทาง รับรองวาแตละแนวทางเน่ีย ส.ส.ท่ีคิด

จะออก  รับตังคเขามาแลว ตองเอาตังคไปคืน 

เท่ียวน้ี ตอง ‘ชนะแลนดสไลด’ 

เพราะวา ชนะธรรมดามันไมใหเปนรัฐบาลหรอก 

ถาแลนดสไลด มันไมกลาเปนรัฐบาล ตองเอาแลนดสไลด 

ชนิดท่ีไมกลาเปนรัฐบาล”

สมมุติเราคือ “สมพงษ อมรวิวัฒน” ท่ีน่ังหัวโดตําตาในฐานะ

หัวหนาพรรคตอนน้ี จะรูสึกอยางไร?

ในเม� อ ท้ังทักษิณ ท้ังลูกพรรค ไมเห็นเราอยูในสายตาเลย 

ตอนเปน-ตอนตาย ถึงข้ันลมบาน-ลมสถาบัน

ใชกู กูก็ขายตัว-ขายชีวิตให

แตตอนจะเสวยสุข กลับมองขามหัว จะเอาเมีย เอาลูก เอา

นองสาว  เอานองเมีย นองเขย ลูกเขย เอาคนน้ัน-คนน้ี มาข้ึนแทน 

“วาท่ีนายกฯ”?

แลวกู...สมพงษ อมรวิวัฒน คนน้ี 

เปนแคเจว็ด ท่ีมึงหลอกใช ไมตางวัว-ตางควาย ท่ีมึงใชไถนา 

แตพอแตกรวงเปนเมล็ดขาว กลับใหกูกินแคฟาง สวนขาวเอาไป

เกวียนละหม� นหา รวยอาซาในแวดวงอสัญแดหวากันเอง!?

จะพูดถึงกู ชนิดใหเกียรติและไวหนาตอธารกํานัลซักคําก็ไมมี 

แบบน้ีมันน�าชํ้าใจ หยามกันอับอายกระท่ัง หมู หมา กา ไก 

ตามใตถุน!

น่ี ดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษยของหัวหนาพรรค ยากท่ีจะ

ไมคิดอยางน้ี

แมกระท่ังลูกพรรคท่ีมีความคิดก็เถอะ 

ยากจะไมคิดวา “ทักษิณตีคาความภักดีพวกกูท่ีอยูกับพรรค

แบบตายแทนถึงทุกวันน้ี ดวยคา ‘เงินซ้ือ’ อยางน้ันน�ะหรือ”?

คนเพ� อไทย คิดอยางไรในเร� องน้ี ผมเดาไมถึง แตเม� อวาน (๑๙ 

ต.ค.) คุณสมพงษ อมรวิวัฒน คนท่ีทักษิณมองขามหัว บอกนักขาว วา

“คุณหญิงพจมาน หรือคนอ� นๆ ท่ีเปนขาว ไมไดมีขอเท็จจริง 

คุณหญิงพจมานเปนบุคลากรท่ีเราเคารพนับถือ ต้ังแตไทยรักไทยมา

จนถึงขณะน้ี 

ทานไมเขามายุงเก่ียวกับพวกเราและพรรค 

ขาวท่ีจะมีการเสนอช� อคุณหญิงพจมานมาเปนแคนดิเดต         

นายกฯ น้ัน ตัดไปไดเลย ไมมีแน�นอน”

ม้ัย” สมัยหนุมๆ หมด!

“คุณเนวิน ชิดชอบ” ท่ีเรียกทักษิณวา “นาย” และใครก็รู เนวิน

คือ “มือขวา” ท่ีเปน “เงาทักษิณ”

แตเหตุท่ีเนวินตองประกาศ “ตัดนาย-ตัดลูกนอง” ชนิดผีไมเผา-

เงาไมเหยียบกับทักษิณกลางสภา 

แลวยกคณะพรรคออกจากพลังประชาชนไปจับมือประชาธิปตย

ต้ังรัฐบาลใหม โดยใหคุณอภิสิทธ์ิข้ึนเปนนายกฯ น้ัน

เพราะอะไร รูม้ัย?

ช่ัว-ดี-ถ่ี-หาง ผมยังรักนํ้าใจเนวิน และคิดวา “ยังคบได” เม� อเทียบ

กับคนการเมืองอีกหลายรอยคนหรือพันคนดวยซํ้า!

“คุณศุภชัย ใจสมุทร” ท่ียกออกจากพลังประชาชนกับเนวินมาต้ัง

พรรค “ภูมิใจไทย” วันน้ี 

เคยเลาเบ้ืองหลังทักษิณหักหลังคุณสมัคร เปนเหตุใหคุณเนวิน 

“ตัดเปน-ตัดตาย” กับทักษิณไวในรายการ “ฮอตนิวส” ทางสถานีโทรทัศน 

NBT  เม� อเดือนกันยาป ๕๑ 

ผมจําคราวๆ นึกถึงเร� องน้ี ก็คนหาเจอใน MGR Online 

ขออนุญาต MGR Online และคุณศุภชัย นําบางตอนมายอนทวน 

เพ� อศึกษาการเมืองท่ี “เจ็บแลวไมเคยจํา” กันอีกคร้ัง

นายศุภชัยเลาวา.... 

นายสมัครรับปากทักษิณจะรับเปนหัวหนาพรรคพลังประชาชน

และเปนนายกฯ “นอมินี” ให ถาพรรคชนะเลือกต้ัง 

โดยมีเง� อนไขขอเดียวคือ 

“ตองไมท้ิงกัน” ไมวาสถานการณจะเปนอยางไร ทักษิณ รับปาก

ตามน้ัน

หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยใหสมัครพนจากตําแหน�งนายกฯ 

เม� อ ๘  ก.ย.๕๑  

ทักษิณโทร.หาเนวิน ใหแจง ส.ส.พรรคพลังประชาชนวา ให

สนับสนุนนายสมัครเปนนายกฯ ตอ

เนวินก็จัดการตามน้ัน ใหผูใหญในพรรคไปขอใหนายสมัครกลับ

มาเปนนายกฯ อีกคร้ัง

นายสมัครตกลง

คืนท่ี ๑๑ กันยาไปเจรจา เม� อสมัครตกลงก็ตบมือยินดีกันเกรียว รุง

ข้ึน ๑๒ กันยาจะไปยกมือในสภา ใหนายสมัครเปนนายกฯ

เชา ๑๒ กันยา ทักษิณยังโทร.ยืนยันกับเนวินวา ตองเลือกสมัคร

เปนนายกฯ 

นายสมัครถึงสภาแตเชา รอใหพรรครวมรัฐบาลมาเชิญตาม

ธรรมเนียมอยูท่ีหอง

แตเม� อถึงเวลาประชุม กลับมีแต ส.ส.ประชาธิปตยกับ ส.ส.พลัง

ประชาชนกลุมเพ� อนเนวินเทาน้ัน 

พรรครวมอ� นๆ ไมมาประชุมเลย!

“องคประชุมไมครบ” เปนอันวา “เลือกนายสมัครเปนนายกฯ 

ไมได”

“เรามาทราบภายหลังวา จริงๆ แลว ในขณะท่ีทักษิณ แจง

ประสานใหพลังประชาชนเลือกทานสมัคร สุนทรเวช กลับปรากฏวา 

อันน้ีเปนขาวนะครับ 

มีคนใกลชิดของทักษิณน่ันเอง ไปประสานกับพรรครวมฯ วา 

‘อยาไปสภา’ ทําใหองคประชุมไมครบ

ผมคิดวามันเปนเหมือนการหักหลัง ถาคุณสมัครบอกวา 

เง� อนไขมีอยางเดียวคือ ‘อยาท้ิงกัน’ 

วันน้ัน คุณสมัครถูกท้ิง!

เร� องเหลาน้ีเปนความเจ็บปวด คนท่ีเจ็บปวดท่ีสุดคือ คุณสมัคร 

ผมไมทราบเหตุผลท่ีทักษิณมาบอกกลุมคุณเนวินอยางหน่ึง ในขณะ

ท่ีมีการไปบอกพรรครวมอีกอยางหน่ึง เหตุผลคืออะไร ผมไมทราบ

แตในท่ีสุด ความมาปรากฏทีหลัง....

ไมมีการประชุมสภา ไมมีการเลือกทานสมัคร แตปรากฏวา 

บุคคลท่ีถูกเสนอช� อ คือ ‘คุณสมชาย วงศสวัสด์ิ’ 

คําถามคือวา ถาทักษิณตองการใหนองเขยคือนายสมชายเปน

นายกฯ ทําไมไมบอกแตแรก ทําไมมาบอกใหคุณเนวิน ไปบอก ส.ส.ให

สนับสนุนคุณสมัครเปนนายกฯ 

พูดกันตรงๆ บอกกันตรงๆ ดีกวาหรือไม คุณสมัครก็ไมตองเจ็บ

ปวด  จะไมมีความรูสึกวาตัวเองถูกหักหลัง 

กลุมคนท่ีทุมเททํางานใหกับคุณสมัครท่ีมีแกนนําคือ คุณเนวิน 

จะไดไมรูสึกวา “ถูกหลอกใช”

อีก ๓ สัปดาหตอมา....

คุณสมัครปวดทองรุนแรง ตองเขา รพ.บํารุงราษฎร เปนมะเร็ง

ท่ีตับ ตองผาตัด 

บินไปรักษาตอท่ีสหรัฐฯ ตนพฤศจิกา ๕๑ กอนกลับมาพักฟน

ท่ีบาน และเสียชีวิต เชาของวันท่ี ๒๔ พ.ย.๕๒ ดวยอายุเพียง ๗๔ ป 

มติชน ฉบับ ๑๐ ก.ย.๕๓ รายงานไวตอนหน่ึงวา คุณสมัคร

ระบายความรูสึกสุดทายกับคนใกลชิดไววา

“ทุกวันน้ี ยังมีส่ิงท่ีเสียใจมากท่ีสุดอีกอยางหน่ึง คือ ต้ังแตหลุด

จากเกาอ้ีนายกฯ และมีโรคภัยเขารุมเราเปนขาวใหญมานานกวา ๑ ป 

ยังไมเคยไดรับโทรศัพทจากคนช� อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกฯ เลยสักคร้ังเดียว”

อืมมมม.... คุยเองก็เศรา คิดถึงหัวอกคุณสมัคร ขอบคุณ MGR 

Online ขอบคุณ คุณศุภชัย และขอบคุณมติชน  ท่ีผมนําขอมูลมาใช

คุณสมพงษหรือใคร “นอกวงศ” ชินวัตร ท่ีคิดวา ทักษิณจะ

เชิญมาใหเปนนายกฯ นอมินีละก็

ดูตัวอยางจาก “คุณสมัคร” ไวดวยละกัน! 

กระท่ังคนในวงศชินวัตรก็เถอะ ถาเปนนายกฯ นอมินีแลว

อยากเปนสัมภเวสีตอ อยาง ๒-๓ นายกฯ ละก็

เชิญ!

ง้ันก็ยินดีดวย....

กับตําแหน�ง “วาท่ีนายกฯ” ของคุณสมพงษ แลนดสไลดในเลือก

ต้ังคราวหนา ทักษิณคงใหเปนนายกฯ หรอก!

ลองไลเรียง “นายกฯ ระบอบทักษิณ” แตละคนดูหน�อยปะไร

จากทักษิณ ตอดวยคุณสมัคร ตามดวยคุณสมชาย วงศสวัสด์ิ  และ

จบดวยคุณย่ิงลักษณ ชินวัตร

ในภาพรวม “๔ นายกฯ”

จบแบบกระเจิด-กระเจิงและตายจาก ท้ัง ๔ คน รวมท้ังตัวทักษิณ

เอง!

๓ นายกฯ “ทักษิณ, สมชาย, ย่ิงลักษณ” อสัญแดหวาวงศเดียวกัน 

“พ่ีชาย-นองสาว-นองเขย” ไปอยูนอกประเทศท้ังหมด

มีคุณสมัครคนเดียว เปน “นายกฯ นอกวงศ”!

ในความเปน “นายกฯ นอกวงศ-นอกตระกูลชินวัตร” น่ีแหละ 

ทําใหคุณสมัคร “อินทรีการเมือง” ตองปกหัก 

เจ็บกาย ไมเทาไหร....

แตใจท่ีเจ็บเพราะ “ทักษิณหลอก” ใช แถมหลอกใหไปเปนตัวตลก

กลางสภาน่ีซิ เสียหนา-เสียศักด์ิศรีอินทรีสมัคร 

สูมารอยเอ็ดเจ็ดยานนํ้า ไมเคยแพใคร แตกลับมาหลงนํ้าคํา

กะลอนการเมืองคนอยางทักษิณ 

มันเครียดและชํ้านัก ถึงข้ันเรงมะเร็งท่ีแฝงเช้ือใหกําเริบ ตอง

แดด้ินและดับไปในท่ีสุด ท่ีมิอาจพูดวา “ไมตรอมใจ” ไมไดเลย!

ก็อยากใหคุณสมพงษศึกษาเร� องน้ีไวบาง เทียบเลห-ช้ันการเมือง

กับคุณสมัครแลว คุณสมพงษอยูแคปฐม ก.กา ม้ัง?

ถาคุณสมพงษ รูวาตัวเองเปนเจว็ดและพอใจแคน้ัน ก็ไมเปนไร

แตถาคิดวา ทักษิณจะไมเอาใครมาเปนหัว แทน “หัวสมพงษ” 

และหัวสมพงษจะไดข้ึนแทนนายกฯ พรรค หลังเสร็จศึกแลนดสไลดละก็

ตองศึกษาการเมืองตอน “จ้ิงจอกหลอกพญาอินทรี” ให โฉบเหย� อ

ดวยเน้ือหมาเน�าจนตองตรอมใจตายใหดี 

ไมง้ัน จะเสียย่ีหอสมพงษจอมกระชากคอเส้ือเขยา “มึงเอากะกู

เ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม  ไดหารือกับรองนายก

รัฐมนตรี ไดแก พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ, นายวิษณุ เครือ

งาม, นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ,  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายสุ

พัฒนพงษ พันธมีเชาว รมว.

พลังงาน, นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง, นายเฉลิม

ชัย ศรีออน รมว.เกษตรและ

สหกรณ เก่ียวกับปญหาราคา

นํ้ามันท่ีสูงข้ึนตอเน� อง 

นายสุพัฒนพงษกลาว

วา ขณะน้ีส่ิงท่ีทําไดตาม

นโยบายของคณะกรรมการ

พลังงานแหงชาติ คือการ

ตรึงราคาประมาณ 30 บาท

ตอลิตร ตามแผนวิกฤตท่ีจะ

บริหารจัดการ  แตผูประกอบ

การตองการใหลดลงมากกวา

น้ัน ซ่ึงเราก็เขาใจทุกฝาย วัน

น้ีถาราคานํ้ามันออนตัวลงเม� อ

ไหร ราคาก็ตองลง  กระทรวง

พยายามเฝาติดตามอยางใกล

ชิด ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลไมไดตรึง

แคราคานํ้ามันเพียงอยางเดียว 

แตเรายังตองตรึงราคากาซหุง

ตมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ และเรา

ตรึงไวท่ีราคา 318  บาทตอถัง 

15 กิโลกรัม ซ่ึงไมไดข้ึนมาเปน

ปแลว และใชเงินจํานวนมาก 

ดวยเหตุผลวาเปนส่ิงท่ีตอง

ใชในชีวิตประจําวัน  รองลง

มาเปนเร� องของคาไฟฟาและ

กาซธรรมชาติ ซ่ึงสวนใหญ

เปนสินคานําเขา เราพยายาม

ตรึงราคาเพ� อไมใหกระทบกับ

ประชาชนสวนใหญ

นายสุพัฒนพงษกลาว

วา เราพยายามไมใหดีเซลหมุน

เร็วเกินลิตรละ 30 บาท เพราะ

เปนนํ้ามันท่ีภาคประชาชนใช

มากท่ีสุด ข้ันตอนในการดําเนิน

การเป็นเร่ืองของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ซ่ึงจากการ

พูดคุยกับบรรดาผูประกอบ

การ ยืนยันวาไมอยากผลักดัน

ไปจนถึงข้ันตองปรับอัตราคา

บริการ ขณะเดียวกันปจจุบัน

อยูในชวงการฟนเศรษฐกิจ

หลังวิกฤตโควิด-19 จึงอยาก

ใหรัฐบาลไปชวยดูแลและตรึง

ราคานํ้ามันใหมากกวาน้ี ซ่ึง

การพูดคุยเปนไปไดดี และใน

วันท่ี 19 ต.ค.จะสรุปใหนายก

รัฐมนตรีและดูวาสถานการณ

จะดีข้ึนหรือไม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข เปดเผยภายหลัง

รวมหารือกับ พล.อ.ประยุทธ 

ถึงการตรึงราคานํ้ามันวา นา

ยกฯ ไดหารือวาจะทําอยางไร

ใหเราสามารถตรึงราคานํ้ามัน

ใหมากท่ีสุด โดยนายกฯ ได

แสดงความหวงใยในเร� องการ

ข้ึนราคานํ้ามัน เพราะตนทาง

ข้ึนราคามา ในฐานะรัฐบาล

ก็ตองไปดูวาในจุดไหนท่ีเรา

สามารถพยายามตรึงราคาได.  

ครม.ดึงวาระ

แขวนตออายุ

‘สายสีเขียว’
ไทยโพสต • ครม.ถอนวาระตออายุสัมปทาน

รถไฟฟาสายสีเขียว “เพ� อไทย” ไลบ้ีตู ช้ีจับตา

คําพิพากษาอนุญาโตฯ คดีเหมืองทอง ซัด

ความผิดพลาดประยุทธ 

มีรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจง

วา กอนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไมก่ี

ช่ัวโมง กระทรวงมหาดไทยไดนําวาระเสนอ

ตออายุสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอ

ขยายใหกับบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)  หรือ BTS เพ� อนําไปสูการแก

ปญหาหน้ีสะสมท่ี กทม.คางจายการเดินรถให 

BTS แตลาสุดมีรายงานวาไดมีการถอนวาระ

ดังกลาวออกไปแลว โดยไมไดมีการนําเขาสู

การพิจารณาแตอยางใด  

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า สําหรับวาระ

พิจารณาดังกลาว เปนเร� องท่ีอยูระหวางการ

พิจารณามาเปนเวลานาน โดยกอนหนาน้ี

เม� อ 13 ส.ค.63 เคยนําเขาสูการพิจารณาของ 

ครม.มาแลว  แตตอมามีรายงานวาไดมีการ

ถอนเร� องออกสูการพิจารณาเชนกัน ซ่ึงนายก

รัฐมนตรีไดส่ังการใหไปศึกษารายละเอียดให

ชัดเจนกอนนําเสนอใหมอีกคร้ังหน่ึง 

ที่พรรคเพ� อไทย นายสมพงษ อมร 

วิวัฒน หัวหนาพรรคเพ� อไทย นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ส.ส.น�าน น.ส.จิราพร สินธุไพร  

ส.ส.รอยเอ็ด และ น.ส.อรุณี กาสยานนท 

โฆษกพรรคเพ่ือไทย  แถลงกรณีท่ีคณะ

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ จะมีคํา

ชี้ขาดขอพิพาทระหวางบริษัท คิงสเกต คอน

โซลิเดเต็ด จํากัด  ประเทศออสเตรเลีย ผูถือ

หุนใหญบริษัท อัครา รีซอรสเซส  จํากัด กับ

ราชอาณาจักรไทย จากการที่พลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา 

คสช. ใชอํานาจตามมาตรา 44 ออกคําสั่ง

ที่ 72/2559 ระงับการทําเหมืองทองคําและ

ประกอบโลหกรรมแรทองคํา

นายสมพงษกลาววา คําตัดสินช้ีขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการจะออกมาในวันท่ี 

31 ต.ค.64 แตลาสุดไดรับทราบมาวา บริษัท 

คิงสเกตฯ ไดแถลงตอตลาดหลักทรัพยฯ ใน

ลักษณะเช� อม่ันวาการเจรจากับรัฐบาลไทยจะ

ไดขอยุติท่ีเปนประโยชนกับฝายบริษัท ทําให

พรรคเพ� อไทยกังวลวาอาจเปนความเสียหาย

แกประเทศและประชาชนไทย เปนผลจาก

การใชอํานาจมาตรา 44 ถึงข้ันท่ีจะมีการนํา

ทรัพยสินชาติไปแลกชดใชความผิดพลาดดัง

กลาว.  

จับกุมทะลุแกส

แกที่ปลายเหตุ
แจงวัฒนะ • ผบ.ทสส.เช� อ 

“ทะลุแกส” เปลี่ยนช� อ-จุดยืน

โคนลมการปกครองแคการ

แสดงออก ยังไมใชกบฏ-

จลาจล ดาน “บิ๊กปด” เผย

ม็อบลดจํานวนแตไมหมด 

ปราบปราม-จับกุมแกปลาย

เหตุ มั่นใจไมเปนอุปสรรคเปด

ประเทศ 

เม� อวันที่ 19 ต.ค. ที่

กองบัญชาการกองทัพไทย 

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู

บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) กลาวภายหลังประชุม

คณะผูบัญชาการทางทหาร 

กรณีกลุมทะลุแกสไดเปลี่ยน

ช� อเปนภาคีปฏิวัติประชาชน

ไท หรือ PRA  แสดงจุดยืน

โคนลมการปกครอง และปลด

ปลอยอีสาน ลานนา  และปา

ตานีวา เปนลักษณะของการ

แสดงออกภายใตขอกฎหมาย 

การดําเนินการเปนหนาที่ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(สตช.) แตถามีกระบวนการ

ไปกระทบเรื่องความม่ันคง  

และสุดทายปลายทางกระทบ

เอกราช อธิปไตย ก็เปนหนาที่

ของกองทัพที่จะดําเนินการ 

แตลักษณะการเคล� อนไหวดัง

กลาวก็ยังคงเปนระดับการใช

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

มากกวา ซึ่งยังไมสงผล

“ถายึดถือกันตามหนาที่

แลวนั้น หนาที่ทหารก็คือ

ปราบปรามกบฏและจลาจล 

ถายังไมถึงตํารวจก็ดูแล และ

ถาขอบเขตนั้นกวางขวาง ไม

ถึงกบฏ ไมถึงจลาจล ทหาร

อาจถูกขอใหไปเปนผูชวยเจา

พนักงาน”

ดาน พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผู บัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ กลาววา 

การชุมนุมของกลุมทะลุแกส

ยังไมถึงขั้นจลาจล  แตขอ

บางนา • “ประยุทธ “ ถกรองนายกฯ เรงแกปญหานํ้ามันแพง 

รมต.พลังงานยันแบกไดแค 30 บาท/ลิตร หลังม็อบรถบรรทุก

ลอมกรุงรองรัฐบาลตรึงดีเซล 25 บาท/ลิตร ขีดเสนตาย 1 

สัปดาหหยุดว่ิง

เม� อวันท่ี 19 ต.ค.64 ท่ี

บริเวณชองทางดวนถนนเทพ

รัตน (บางนา-ตราด) บริเวณ

หนาหางสรรพสินคามารเก็ต

วิลเลจ  กลุมรถบรรทุกขนาด

ใหญกวา 100 คันจอดเรียง

ราย เพ� อเรียกรองใหรัฐบาล

ตรึงราคานํ้ามันดีเซลท่ีลิตรละ 

25 บาท ลดภาษีสรรพสามิตลง 

5 บาท และใหรัฐบาลเรงเขามา

ดูแลเร� องราคานํ้ามันแพง โดย

จะรวมพลังรถบรรทุกบนถนน

สายหลักทุกภาค ว่ิงชาๆ ใน 6 

เสนทาง 7 จุด โดยไมปดถนน 

ไมเขากรุงเทพฯ   

นายอภิชาติ ไพรรุงเรือง 

ประธานสหพันธการขนสงทาง

บกแหงประเทศไทย เปดเผย

วา ปจจุบันมีรถท่ีใชนํ้ามัน

ดีเซล กวา 1.4 ลานคัน หาก

ราคานํ้ามันยังแพงข้ึนอยูแบบ

น้ี ไมเพียงแตจะกระทบกับผู

ประกอบการขนสงเพียงกลุม

เดียว แตประชาชนก็จะได

รับผลกระทบจากคาอุปโภค

บริโภคท่ีแพงข้ึนดวย ฉะน้ัน

ในชวงท่ีเกิดวิกฤตโควิด-19 

แลวรัฐบาลสามารถตรึงราคา

นํ้ามันใหไมเกิน 25 บาท/ลิตร

ได ก็จะเปนผลดีตอทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะการควบคุมไมใหคา

ขนสงสินคามีตนทุนท่ีสูงเกินไป 

จากน้ีอีก 1 สัปดาหหากรัฐบาล

ไมนําขอเรียกรองดังกลาวไป

พิจารณา ผูประกอบการรถ

บรรทุกอาจจะหยุดใหบริการ

เดินรถขนสงสินคาท่ัวประเทศ

ลง 40% ตอไป

ท่ีทําเนียบรัฐบาล ภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  

ใหสบายใจวาตํารวจดูแลอยู 

และเชื่อว่าที่ เจ้าหน้าที่ทํา

มานั้นไดผล มีประสิทธิภาพ 

เพราะจะเห็นไดจากจํานวนผู

เขารวมการชุมนุมลดนอยลง

ไปทุกวัน และสามารถจับกุม

ไดอยางตอเน� อง กระบวนการ

ทางกฎหมายตองเดินตามขั้น

ตอน จะไปกระโดดขามไมได 

จะไปเรงใหเร็วหรือชาไมได 

แตกระบวนการทางกฎหมาย

ไมเคยหยุด 

เม� อถามวา เหตุการณ

ที่แยกดินแดงจะตองเคลียร

ใหจบกอนเปดประเทศหรือไม 

พล.ต.อ.สุวัฒนกลาววา ตอง

ดูวาความขัดแยงมาจากเร� อง

อะไร ซึ่งตนเหตุอยูตรงนั้น 

การใชกําลังปราบปรามจับกุม

เปนเร� องปลายเหตุ ดังนั้นเรา

ตองไมทําตัวเปนเง� อนไขเพ� อ

ใหขยายตัวมากขึ้น เราตอง

ทําใหมันเล็กลง แตจะใหหมด 

100% อาจจะคอนขางยาก แต

เช� อวาอยูในระดับที่ควบคุม

ไดและไมเปนอุปสรรคตอการ

เปดประเทศ.

สหภาพแรงงานไทรอัมพฯ ชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาล ระหวางประชุมคณะรัฐมนตรี เรียกรอง

ใหรัฐบาลจัดสรรงบฯ กลางเยียวยาชดเชย 242 ลานบาท หลังถูกนายจางเลิกจาง



ทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด สหกรณออมทรัพย

ครูเชียงราย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด (เอกสาร

ประวัติศาสตรคําพิพากษาหนา 294 หนา) และตัวการใหญ (นาย

กก ดอนสําราญ กับพวกรวม 2 คน คนที่ 3 คือนายศรีสุข รุง

วิสัย เสียชีวิตแลว) กําลังถูกพนักงานอัยการฟองตามคดีอาญา

หมายเลขคดีดําที่ อ.75/2563 ขอใหสมาชิกสหกรณจํานวนกวา 

11 ลานคนในสหกรณออมทรัพยเกือบ 7 พันแหงจากทั่วประเทศ 

จงติดตามความมีกิเลสหนาของพวกกรรมการฯ และความน�าจะ

บกพรองของบรรดานายทะเบียนสหกรณตอไป 

(4) คล� นลูกที่สองมูลคาความเสียหายกวา 2.2 หม� นลาน

บาท เม� อป 2556 ดีเอสไอรับทําคดีพิเศษที่ 146/2556 เม� อ

สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด เริ่มวิบัติลุกลามครั้งใหญ

ทั่วประเทศ (ซึ่งมีสมาชิกกวา 5 หม� นคน สวนใหญเปนสมาชิก

สมทบเพ� อฝากเงินกินดอกเบี้ยซึ่งสูงกวาระบบธนาคารทั่วไป)  จาก

สินทรัพยเหลือราว 4 พันลานบาท และหนี้สินราว 1.7 หม� น

ลานบาท) โดยขอมูลรองเรียน คสช.ระบุวา ใหรัฐจัดตั้งกองทุน

เยียวยาสมาชิกที่ออมกับสหกรณในรูปมูลคาหุน 4,700 ลาน

บาท และสมาชิกบุคคลที่ฝากเงิน (เห็นดอกเบี้ยดี ใหรอยละ 5.5 

เปอรเซ็นตตอป) รวมแลว 6 พันลานบาท โดยสวนหนึ่งระดม

เงินจากสหกรณ 8 พันแหงจากทั่วประเทศ สหกรณเหม็นเน�าสุด

อื้อฉาวแหงนี้ทําใหเห็นวาประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ที่

ผลัดเปลี่ยนแยงชิงอํานาจ เจาลัทธิจานบินและเจาของเครือขาย

โทรศัพทศิษยลัทธิจานบิน และความบกพรองของกรมสงเสริม

สหกรณ นายทะเบียนสหกรณ (ขอมูลสํานักขาวอิศราอางจาก 

ป.ป.ช.ระบุวา นายทะเบียนสหกรณรับรูเร� องนี้มาตั้งแตป 2546 

กอนเกิดวิบัติเปนสิบป แสดงวานายทะเบียนสหกรณอาจเขาขาย

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 157 ของประมวล

กฎหมายอาญา) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณก็ทําการตรวจครั้ง

ใหญพบวา สหกรณแหงนี้ “พบความผิดปกติในงบการเงิน” มา 

5 ปแลว พรอมทั้งออกหนังสือเตือนไปทั้งกรมสงเสริมสหกรณ

และสหกรณฯ คลองจั่นทุกป แตทั้งกรมสงเสริมสหกรณและสห

กรณฯ คลองจั่นก็ไมมีการแกไข และไมสามารถเปดเผยขอมูลให

สาธารณะทราบได” (ThaiPublica 16 พฤษภาคม 2013)

ดวยเหตุนี้เองเราผูเขียนอาจคาดคะเนวา อธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ ผูถูกฟองที่ 2 พนผิด เน� องจากแมวาผูถูกฟองที่ 1 

จะมีคําสั่งแตงตั้งใหเปนรองนายทะเบียนสหกรณและผูสอบบัญชี

สหกรณ แตเน� องจากเปนการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนงาน

ของนายทะเบียนสหกรณ ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ไมไดมีอํานาจหนาที่ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ โดยตรง ดัง

นั้นผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนให

แกผูฟองคดีทั้งสอง เน� องจากความเสียหายมาจาก 2 สวน ไดแก 

การกระทําการทุจริตของคณะกรรมการฯ กับพวกที่ไดรวมกัน

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่ไดสรางความเสียหายใหแกสหกรณ 

และสมาชิก ถือวาเปนสาเหตุเบื้องตนที่ไดสรางความเสียหายให

แกผูฟองคดีทั้งสอง และสาเหตุที่สองคือการละเลยตอหนาที่ตาม

ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา

เกินสมควร...ดังนั้นเม� อคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหง

คดีตามความในมาตรา 434 แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย

และพาณิชย (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณนอยกวานายศุภชัย ศรี

ศุภอักษร ประธานฯ กับพวก (ยังมีคดีจะตามมาอีก 27 คดี) และ

การทําหนาที่ของที่ประชุมใหญสหกรณไมไดใชอํานาจของตน

อยางแทจริง อันกอใหเกิดความเสียหายเชนเดียวกันและมากกวา

นายทะเบียนสหกรณ) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณผูถูกฟองที่ 1 มี

ความบกพรองตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวลาชาเกินสมควรเปนเวลาตอเน� องยาวนานกวา 10 ป 

(จึง) ใหรับผิดตามจํานวนที่นอยลง 

โดยใหผูถูกฟองที่ 1 ชําระคาสินไหมทดแทนทั้งสองรวม 7 

แสนบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป สวนคําฟองที่

ผูถูกฟองที่ 2 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณใหยก (คดีหมายเลข

แดงที่ 1539/2559) มูลเหตุของคดีแชรลอตเตอรี่และการทุจริต

ขนานใหญของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด สงผล

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขาราชการที่เกี่ยวของ และยกรางกฎหมายสหกรณเพ� อแกไข

เพิ่มเติม (ThaiPublica 7 มิถุนายน 2018) และคดีที่น�าสนใจเปน

พิเศษกรณีของชัยภูมิ นายสานิตย พลศรี ประธานสหกรณออม

ทรัพยครูชัยภูมิชุดที่ 54 ไดฟองนายทะเบียนกับพวกที่สั่งใหพน

จากตําแหน�งกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 317/2555 ตอมา

ไดฟองศาลปกครองนครราชสีมาและศาลปกครองสูงสุดไดมีคํา

พิพากษาใหผูถูกฟองคดี (นายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีฯ และ

นายทะเบียนสหกรณทั้ง 6 คน) แพผูฟองคดีคดี (นายสานิตยกับ

พวกรวม 6 คน) เพราะเหตุวา “คําสั่งดังกลาวไดกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูฟองคดีทั้ง 6 โดยไมจําเปนและเกินสมควรกรณี

การใชดุลพินิจในการออกคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย” ตอมาป 

2563 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ 

อ.286-287/2563 ไดมีคําพิพากษายืน 

จากนั้นก็ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบตอ ป.ป.ช. ตาม

หนังสือของนายสานิตย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตอบรรดา

นายทะเบียนสหกรณคือ ดําเนินคดีแกบุคคลทั้ง 6 คนคือ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ (นายสมชาย ชาญณรงคกุล) ในฐานะนาย
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ขยันลงพ้ืนท่ีอยางตอเน� อง

สําหรับ ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหม 20 ต.ค.น้ี เดินทางไปตรวจราชการท่ี จ.สิงหบุรี สวน

ท่ีประชุม ครม.รับทราบการประชุม ครม.อยางเปนทางการ

นอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ในวันท่ี 8-9 พ.ย.2564 ท่ี จ.กระบ่ี 

และติดตามความกาวหนาการดําเนินงานพ้ืนท่ีนํารองการทอง

เท่ียว รองรับการเปดประเทศอยาง

ปลอดภัย (Smart Entry) เปนการ

ฟน ครม.สัญจรหลังวางเวนเปนเวลา 

1 ปจากสถานการณ โควิด-19 ถือ

เปนการกําหนดยุทธศาสตรถูกท่ีถูก

เวลา ในขณะท่ีบานเมืองเผชิญวิกฤต

โควิด-19 บอบชํ้ามาเกือบ 2 ป นายกฯ                                 

ตองแกปญหาอยางหนักหน�วง แลว

ยังตองแกปญหาการเมืองภายใน

รัฐบาลอีก การลงพ้ืนท่ีพบปะชาวบาน

ทําใหบรรยากาศผอนคลายบาง และ

เปนการสรางความผูกพันและบารมี

กับขาราชการในพ้ืนท่ี สงผลดีตอการเลือกต้ังคร้ังหนาได...• 

กรณี นายทักษิณ ชินวัตร วิดีโอคอลพูดคุยกับกรรมการ

บริหารพรรคและ ส.ส.พรรคเพ� อไทย (พท.) แม นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ จะช้ีวาไมใชการ

ครอบงําพรรค บรรดานักรองก็พรอม

ย� น กกต.ใหชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ

พรรค พท. และแมนายทักษิณจะ

ปฏิเสธกรณี ส.ส.เพ� อไทยถามถึงการ

ให  คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร 

อดีตภริยานายทักษิณ มาเปนหัวหนา 

พท.เพ� อสูศึกเลือกต้ัง แตก็บอกชัดวา

ตนเองมีหลายแนวทาง และตองเอา

แลนดสไลดชนิดท่ีไมกลาเปนรัฐบาล 

นายสมพงษ อมรวิวัฒน หัวหนา 

พท.บอกวา คุณหญิงพจมานไมเขามายุงเก่ียวกับพรรค ก็เปนท่ีรับรู

กันดีวา นายสมพงษ เปนหัวหนาพรรคแคในนาม สวนบุคคลท่ีจะ

มาเปนแคนดิเดตนายกฯ ของ พท.ก็ตองใหทักษิณเคาะ เชน การ

เลือกต้ังป 62 คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ แคนดิเดตของ พท.ก็

ตองบินไปขอไฟเขียวจากทักษิณถึงดูไบ แตอยูๆ  ก็ปรากฏแคนดิ                                                                 

เดตนายกฯ ของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ท่ี อภิมหาเซอร ไพรส 

ทําให คุณหญิงสุดารัตน และ นายจาตุรนต ฉายแสง วาท่ีแคน

ดิเดตนายกฯ ทษช.ถึงกับ กลืนเลือด ผิดหวังท่ีนายทักษิณไมบอก

กลาวกันมากอน ท้ัง 2 คนจึงแยกไป

ต้ังพรรคใหม เจ็บแคนใจทักษิณยัง

ไมหาย...•

ประชาชนถูกหักเงินจากบัญชี

ธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชี

บัตรเดบิตอยางผิดปกติจํานวนมาก 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

ช้ีแจงวา “ไมไดเกิดจากการร่ัวไหล

ของขอมูลจากระบบธนาคาร สวน

ใหญจะเกิดกับบัตรท่ีมีการผูกการซ้ือ

ขายสินคาออนไลน” แตผูถือบัตรก็ยัง

หวาดผวาวาจะโดนดูดหรือไม น.ส.กัลยา รุงวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการ

ส� อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดี

อีเอส) ระบุวา “แมจะสามารถหักเงินจากบัญชีเจาของได โดยตรง 

แตควรมีรายละเอียดท่ีเจาของบัตรตองอนุมัติกอน ไมใชถูกหัก

ไปโดยไมรูตัว” พ.อ.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคภูมิใจไทย และรองประธาน กมธ.ดีอีเอส แนะวา “ตองมี

กลไกท่ีจะทําใหเม� อประชาชนแจงวาถูกหลอกลวงแลว ตองไป

หยุดการเอาเงินออกจากบัญชีใหเร็วท่ีสุด ภายในไมก่ีช่ัวโมงทําได

หรือไม” เปนขอเสนอท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวของควรรีบดําเนินการ 

เพราะประชาชนตองเจอภัยไซเบอร

อีกหลายรูปแบบ รัฐตองมีมาตรการ

รับมือใหทันทวงที...•

สถานการณ โลกเปล่ียนสง

ผลให้ราคานํ้ามันพุ่งสูงมาต่อเน่ือง 

ทําใหสหพันธการขนสงทางบกแหง

ประเทศไทย ท่ีมีสมาชิกผูประกอบ

การรถบรรทุกท่ัวภูมิภาค นําโดย 

ดร.ทองอยู คงขันธ ประธานท่ีปรึกษา

สหพันธฯ นัดรวมพลังรถบรรทุกคร้ัง

ใหญ Truck Power ว่ิงไปยังบนถนน

สายหลักๆ ภาคเหนือ ใต อีสาน ออก ตก เพ� อเรียกรองใหรัฐบาล

ตรึงราคานํ้ามันดีเซลท่ีลิตรละ 25 บาทตอลิตร ลดภาษีสรรพสามิต

ลง 5 บาทตอลิตร ปรับโครงสรางราคานํ้ามันใหเปนธรรม สําหรับผู

ประกอบการขนสงไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิดแลวยังตองจาย 

“สวย” ใหเจาหนาท่ีดวย มาเจอนํ้ามันแพงอีกก็อวมหลายตอ ภาย

หลังนายกฯ เรียกรองนายกฯ-รมต.เก่ียวของถกแกปญหานํ้ามัน

แพง นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน 

เปดเผยวา “จะตองตรึงราคาใหอยูในราคาไมเกิน 30 บาทตอลิตร” 

แตรัฐบาลน�าจะหามาตรการทําใหราคาลดลงกวาน้ีไดบาง...•.

กัลยา รุงวิจิตรชัย

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

สมพงษ อมรวิวัฒน 

ม� อสามปที่ผานมาเปนปที่มีการฟองรองกันในศาลมากท่ีสุด                                                           

ท่ีโดงดังท่ีสุดคือการทุจริตแชรลอตเตอร่ี 14 สหกรณ สหกรณ

เครดิตยูเนียนคลองจ่ัน จํากัด  สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

สุรินทร สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด สหกรณออม

ทรัพยครูลําปาง จํากัด สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

นครราชสีมา จํากัด สหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จํากัด สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยเคหสถาน

นพเกลารวมใจ จํากัด ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด และสหกรณ

ออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด (4 แหงจุฬาฯ-นพเกลารวมใจ-ธนกิจ

ไทย-นนทบุรี เขาขายทุจริตลักษณะไซฟอนเงินออกจากระบบ โดย

นําท่ีดินมาจํานองคํ้าประกันในราคาสูงเกินจริง) ฯลฯ และต้ังแตป 

2558 เปนตนมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณส่ังยุบ

ไปแลวกวา 1 พันแหง 

ทั้งหมดนี้มีการรองเรียนเร� องทุจริตไปที่นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายทะเบียน

สหกรณ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองปราบปราม สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ และมากที่สุดรองไปที่รองนายทะเบียนสหกรณ

หรือสหกรณจังหวัด ในที่สุดคณะรัฐมนตรีไดประชุมในวันที่ 28 

เมษายน 2563 เห็นวา ปจจุบันการดําเนินกิจการสหกรณหลาย

แหงประสบปญหาทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานการเงินหรือ

ขาดสภาพคลอง รวมทั้งปญหาความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ผูบริหารสหกรณดวย ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิก

สหกรณและประชาชนที่เกี่ยวของในวงกวาง ดังนั้นคณะรัฐมนตรี

จึงมีมติมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริม

สหกรณ) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการตางๆ อยาง

ใกลชิดและตอเน� อง รวมทั้งใหจัดทํารายงานความคืบหนาในการ

ดําเนินการแกไขปญหาของสหกรณเสนอตอนายกรัฐมนตรีทุกๆ 

1 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป (หนังสือ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/13582 ลงวันที่ 30 

เมษายน 2563) 

ปญหาใหญในสหกรณออมทรัพยเกิดการทุจริตมักจะมา

จากมูลเหตุ (1) ปลอยเงินกูเกินวงเงินกฎหมายที่กําหนด โดยไป

แตกแยกการกูยืมออกเปนสิบๆ อยาง เชน ในกฎหมายกําหนดให

กูได 3 ประเภท กูกรณีฉุกเฉิน กูสามัญ และกูพิเศษ สหกรณก็ไป

แตกเปน “เงินกูสามัญเปนสิบๆ ประเภท” แลวออกระเบียบมา

ควบคุมแตละประเภท เกินวงเงินกําหนดสูงสุด 3 ลานบาทตอราย

แน�แท และสงเงินงวดชําระหนี้เกิน 120 งวดอีกเปน 150-200 

งวดก็มี จนนายทะเบียนสหกรณตองมีหนังสือถึงผูวาราชการ

จังหวัด (ที่ กษ 1108/10467 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547) และ

ลาสุดอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือ (ที่ กษ 1115/2422 ลง

วันที่ 16 เมษายน 2564) ความโดยสรุปวา หากคณะกรรมการ

ดําเนินการฝาฝนตามมาตรา 22 (1) ใหนายทะเบียนสหกรณผูออก

คําสั่งดําเนินการแจงความรองทุกขตามมาตรา 132 (ไมปฏิบัติ

ตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 

ป...) พรอมเสนอใหผูตรวจราชการกรมฯ สั่งการตามมาตรา 22 

(4) (สั่งใหกรรมการพนตําแหน�งทั้งคณะหรือรายบุคคล) แหง

กฎหมายสหกรณตอไป ประเด็นนี้ ไดความวา ยอดรวมเงินกูทุก

สัญญาตองจํากัดอยูในวงเงินของสหกรณประเภทนั้นๆ เปนอยาง

ใหญมาก สําหรับมูลเหตุของการเปนหนี้ทวมประมาณการวาราย

ละ 3-10 ลานบาท ชาตินี้ก็ใชไมหมดแน�นอน เราจึงเห็นภาพและ

ขาวครูฆาตัวตายจํานวนมาก 

(2) เม� อครูตองการเงินกูไมมีขีดจํากัด จึงทําใหกรรมการ

ดําเนินการ 15 คน (ตามกฎหมาย) ตองกูเงินจากธนาคารตางๆ 

เปนจํานวนมาก และกรรมการฯ ตางกําหนดนโยบายวาจะใหกู

โดยงาย วงเงินจํานวนมากจริงๆ (ธนาคารอยูไดอยางมั่นคงเพราะ

สหกรณออมทรัพยไปกูเงินพรอมจายคืนดอกเบี้ย ไมมีหนี้เน�า หรือ

เอ็นพีแอล) เพ� อไปสนับสนุนตามขอ (1) ใหเงินกูจนเปนผลลนเกิน 

จนทําใหสมาชิกตองถูกฟองลมละลาย และกลายเปนคน “ไมมี ไม

หนี ไมจาย” 

(3) เร� องใหญมากคล� นลูกแรกเกิดในป 2554 มูลคาความ

เสียหายกวา 7 พันลานบาท เม� อกลุมสหกรณออมทรัพย 13 แหง 

(อีกแหงหน่ึงคือ สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ตอนตอ

มาปรากฏกวาเงินหายไป 431 ลานบาท โดยจําเลยท่ีถูกฟองคือ

นายเอกราช ชางเหลา ผูจัดการสหกรณฯ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชารัฐ กับพวก ท่ีถูกอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษถอนเร� องขอนแกน พรอมส่ังยายพนักงาน

สอบสวนไปประจํานครราชสีมา เร� องก็เลยเงียบไปช่ัวคราว และ

อธิบดีคนน้ันก็ถูกจําคุกหลายคดี) คณะกรรมการฯ อยากรํ่ารวย

ก็หาทางเอาเงินอันเปนของสมาชิกทุกคนไปรวมลงทุนในสัญญา

ซ้ือขายสลากกินแบงรัฐบาล นายทะเบียนสหกรณชาญฉลาดมาก

รับจําทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ 

จํากัด ในขอ 2 วัตถุประสงค (20) “จัดหาฉลากกินแบงรัฐบาลเพ� อ

จําหน�ายใหแกสมาชิกเพ� อเปนสวัสดิการ” เม� อวันท่ี 7 กันยายน 

2553 แลวนายทะเบียนสหกรณฉลาดมากคนน้ีก็ใหเพิกถอนการรับ

จําทะเบียนฯ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 เปนตน (เราผูเขียนเห็นวา 

นายทะเบียนสหกรณน�าจะผิดมาตรา 157 ของประมวลกฎหมาย

อาญาดวย แตหาคนฟองมีไม) นายศรีสุข รุงวิสัย ผูจัดการบริษัทฯ 

ทําสัญญาซ้ือขายสลากกินแบงรัฐบาล (อดีตสมาชิกวุฒิสภาจาก

การสรรหาของไทย ศาลส่ังลมละลาย และ ปปง.อายัดทรัพย 300 

ลานบาท เคยรายงาน ป.ป.ช.วามีทรัพยสินกวา 2.1 พันลานบาท 

ปจจุบันเสียชีวิตแลว) และจบเม� อวันท่ี 28 มีนาคม 2561

เม� อศาลไดอานคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.862/2561 

ใหจําเลยทั้งหลายถูกจําคุกในคดีฉอโกงประชาชน ความผิดตอพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแกจําเลยทั้งหลาย

ในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด สหกรณการเกษตรวังสะพุง จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูราชบุรี จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

ยโสธร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด สหกรณออม

ทะเบียนสหกรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (นายโอภาส 

กลั่นบุศย) นายสุกรี พันละบุตร (ผูตรวจราชการกรมฯ) นายสุพจน 

วัฒนวิเชียร สหกรณจังหวัดชัยภูมิ (รองนายทะเบียนสหกรณ) 

นายบุญเสริม ไกรสินธุ สหกรณจังหวัดชัยภูมิ นายวรรณศักดิ์ ไม

จัตุรัส รักษาราชการแทนสหกรณจังหวัดชัยภูมิ และนางวรา

ลักษณ กุลบวรรัตน ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิตอไป ซึ่ง ป.ป.ช.ตอนนี้เขาใจวาคง

ชี้มูลความผิดแลว เร็วๆ นี้จะแจงใหทราบตอไป และ 

(5) การกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป โดย

ใช “ผูแทนสมาชิก” (เขากําหนดมาจากการเลือกตั้ง แตในความ

จริงไมไดเลือกตั้ง เกือบทั้งหมดจึงเปนคนของคณะกรรมการฯ 

เปนสวนใหญ) เขาประชุมใหญแทนสมาชิกทั้งมวล ที่น�าสนใจ

เกิดขึ้นกับสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ในป 2563 ที่ใน

ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ผูแทนสมาชิก 390 คนไดลง

มติให โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 20.5 ลานบาท (เขาใจวาสูง

ในลําดับตนๆ ของประเทศ) และผูแทนสมาชิก 390 คนที่ลงมติ

ก็ไดเงินโบนัสดวย (จดหมายเปดผนึก ขอเท็จจริงเร� องเงินโบนัส 

โดยนายอนุศาสตร สอนศิลพงศ ประธานกรรมการฯ ลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ 2563) และผูแทนสมาชิกก็ทําการเลือกตั้งประธาน

กรรมการดวย (น�าจะเปนขอสงสัยใหสมาชิกกวา 1.8 หม� นคนพา

กันสงสัยเปนการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม) เปนประเด็นเร� องการ

ซื้อเสียงเริ่มชัดเจนมากขึ้น เหตุเกิดในป 2564 มีการจัดการเลือก

ตั้งประธานกรรมการฯ ในการประชุมใหญสามัญประจําปเม� อวัน

ที่ 20 กุมภาพันธ 2564 โดยมีการจายคาประชุมใหผูเขาประชุม

คนละ 7,500 บาท (ผูแทนสมาชิกลงมติจายโบนัส 15 ลานบาท) 

และนําเงินสหกรณเหลานี้มาจายใหกับผูเขาประชุมไมทราบวา

เปนคาเดินทางหรือคาเบี้ยเลี้ยงอะไร มีระเบียบเบิกจายไดถูกตอง

หรือไม ชมรมพิทักษสิทธิสมาชิกสหกรณกาฬสินธุ จํากัด เห็นวา

เปนเร� องน�าอับอายและไมถูกตอง (เร� องยาวมาก โปรดอานในกู

เกิล #สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุฟองศาลลมเลือกประธานเผย

ซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท) จึงไดสงเร� องนี้ ไปยังสหกรณจังหวัดใน

ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ เม� อเห็นวาลาชาเกินไปจึงทําการ

ฟองศาลและออกคลิปโดงดังไปทั่ว ในคลิปนี้เราจะเห็นตัวผูแทน

สมาชิกรับเงินที่อางวาซื้อเสียงจํานวนดังกลาว 

เร� องปมเง� อนการซื้อเสียงนี้ เห็นมีตัวอยางเดียวคือนายสา

นิตย พลศรี ประธานสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด ไดตัดสิน

ใจจะลดซื้อเสียงขายเสียงใหนอยลง จึงตัดสินใจแกไขขอบังคับสห

กรณฯ ป 2551 ในขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิ...(3) เปนโบนัสแก

กรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณไมเกินรอยละ 10 ของ

กําไรสุทธิ แตตองไดไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้ ประธานกรรมการ 

50,000 บาท รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ คนละ 45,000 

บาท กรรมการคนละ 40,000 บาท เหตุผลที่ไดรับการยืนยันคือ

คะแนนเสียงที่สมาชิกโหวตลงคะแนนเปนเอกฉันทเลย (ดูเอกสาร

ประกอบ) ดังนั้นที่ผูแทนสมาชิกโหวตให โบนัส 20.5 ลานบาท 

(ขอนแกน) และ 15 ลานบาท (กาฬสินธุ) จึงไมอาจจายใหผูแทน

สมาชิกที่เขาประชุมได (จายใหกรรมการและเจาหนาที่เทานั้น) ไม

เช� อก็ใหสหกรณจังหวัดไปตรวจสอบดูยังสหกรณตางๆ ได

มาถึงเร� องสําคัญที่สุดจะเปนวิบัติการณครั้งใหญ เราผู

เขียนในฐานะเคยดํารงตําแหน�งประธานสหกรณออมทรัพย

ครูนครราชสีมา จํากัด ใหญเปนอันดับตนๆ ของประเทศมา

กอน ถือเปนเร� องใหญที่สุดวาดวย “หลักประกันเงินกู” ดวยให

สมาชิกสหกรณทําประกันภัยกับบริษัทมหาชนทั้งบริษัทประกัน

ชีวิตและหรือบริษัทประกันวินาศภัย คาดวามูลคาความเสียหาย

กวา 2 แสนลานบาท (ถานายทะเบียนสหกรณยังบกพรองละเลย

ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) จะรับผิดอยางไร

บาง ใหดูหนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 1101/830 ลงวัน

ที่ 23 มกราคม 2545 เร� องหามสหกรณดําเนินการธุรกิจประกัน

ชีวิต ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร� องการกระทําการหรืองด

เวนกระทําการจนทําใหสหกรณเส� อมเสียผลประโยชนของสหกรณ

หรือของสมาชิก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กระนั้นสหกรณ

ออมทรัพยตางๆ ก็ไมสนใจ ตางกระทํากันเปนล่ําเปนสันถวนหนา 

กรมสงเสริมสหกรณก็มีหนังสือที่ กษ 1115/1212 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ 2563 สหกรณตางๆ ก็ยังคงเดินหนากระทําตอไปทั้ง

เปดเผย บางแหงแอบมอบใหเจาหนาที่ฝายจายเงินกูจัดการแทน

ตน จนกระทั่งกรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือที่ กษ 1115/5623 ลง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงสหกรณทุกจังหวัดทุกจังหวัด ความ

วา สหกรณที่ฝาฝนกําหนดหลักประกันเงินกูที่จัดตอกฎหมายให

สหกรณจังหวัดสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญหรือมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ แลวสั่งการใหแกไขขอบกพรอง แลวรายงานใหกรมฯ 

ทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และลาสุดยังมีหนังสือ

ที่ กษ 1115/3259 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ใหผูตรวจราช

การกรมฯ รายงานความกาวหนาในการแกปญหาเสนออธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน แลวจะนําสงให

รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทราบตอไป  

เราผูเขียนเห็นวา เร� องหลักประกันเงินกูที่ครูกูเงินจนลน

เกินจํานวนมหาศาลจนเช� อวาชาตินี้ก็ชําระหนี้ ไมหมด ทั้งเงิน

ที่คณะกรรมการดําเนินการฯ พากันเลนกันในบริษัท ประกัน

ภัย (มหาชน) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ อีกจํานวนรวม

พันแหง และแทบทุกแหงน�าจะฝาฝนกฎหมายพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.

2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

และกฎหมายลูกเสียทั้งสิ้น ดังตัวอยางมีใหเห็นแลว นางนวรัตน 

ชูทุงยอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ไปรองทุกข

กลาวโทษตอคณะกรรมการดําเนินการฯ 14 คน กระทําผิดมาตรา 

18 (ไมมี “ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต”) แหงพระราช

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ปรากฏวาคืบหนาไปมาก พนักงาน

สอบสวนจะเตรียมสงสํานวนใหอัยการฟองรองตอไป

โปรดระวัง!!! คล� นสึนามิเงินมหาประลัยลูกที่สามจะตาม

มาเร็วๆ นี้ เริ่มจากการทุจริตแชรลอตเตอรี่ สหกรณเครดิต

ยูเนียนคลองจั่น จํากัด แลวก็ถึงวิบัติจากการทําสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหฯ ราวดอกเห็ด และการประกันภัยจะเปนภัยรายของ

สังคม

(มีตอตอนจบ)

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ตองเปลี่ยนแปลงระบบสหกรณทันที: 
จากแชรลูกโซและเครดิตยูเนียนคลองจั่นสูการประกันภัยทุจริต(1)       

เ

สมเกียรติ พงษ ไพบูลย

ดร.ทองอยู คงขันธ 

โซลารฟารมหรือโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้น 

แตกตางจากโซลารเซลลที่ใชตามบาน โดยระบบโซลารฟารม

เปนระบบประเภทออนกริด (on-grid) เพ� อขายไฟใหกับการ

ไฟฟา ซึ่งโซลารเซลลตามบานนั้น สวนใหญจะเปนระบบออฟ

กริด (off-grid) ปจจุบันโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหรือโซ

ลารฟารมนั้นเปนธุรกิจพลังงานชนิดหนึ่งประเภทธุรกิจโรง

ไฟฟาที่ขายไฟใหกับการไฟฟาฯ.

โซลารฟารม 



วงนี้มีข่าว ส.ส.ลาออก เป็นเหตุให้พ้นจากสมาชิก

ภาพ ส.ส.ติดๆ กัน เมื่อสัปดาห์ก่อนนายวินท์ สุธีร

ชัย นักธุรกิจชื่อดัง และเพื่อนของนายธนาธร จึง

รุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศ

ลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และออกไปตั้ง

พรรคการเมืองใหม่ชื่อ รวมไทย ยูไนเต็ด พร้อมกับระบุว่า

ขอออกไปทำาตามอุดมการณ์ตัวเอง 

มาต้นสัปดาห์นี้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ประ                                

กาศลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย  (รปช.) โดยระบุสาเหตุว่า ต้องการไปเรียนเนติ

บัณฑิตให้จบ ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่า แท้จริงแล้วมี

สาเหตุมากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้นางสาวเพชร

ชมพูมักลุกขึ้นอภิปรายในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสภาผู้

แทนราษฎร แต่ระยะหลังกลับ

เงียบหายไป  

แม้แต่ ในช่วงการอภิ                                  

ปรายไม่ ไว้วางใจที่ผ่านมา                                

ตอนที่พรรครวมพลังประชา 

ชาติไทยมายืนแถลงว่าจะ                              

ลงมติไว้วางใจพลเอกประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม แต่กลับ

มี ส.ส.ของพรรคเพียง 4 คน  

ไม่มีนางสาวเพชรชมพู 

สำาหรับนางสาวเพชรชมพู หรือน้องเพชร ปัจจุบัน

มีอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ลำาดับที่ 2 ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยการเลือก                                                                           

ตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ส. 

สมัยแรก และเป็น ส.ส.ท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดในสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่ 25 หรือชุดปัจจุบัน 

ก่อนหน้าลงสนามเลือกตั้ง น้องเพชรเป็นที่รู้จักจาก

เวทีชุมนุมของกลุ่ม กปปส.ระหว่างปี 2556-2557 จากการ

ขึ้นปราศรัยภาคภาษาอังกฤษ  

น้องเพชรยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย และเป็นโฆษกพรรคคนแรก โดยเป็นนักการเมือง

ดาวรุ่งที่ถูกจับตามองว่าจะไปได้ไกล   

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Arts  

(Philosophy, Politics & Economics) จากมหาวิทยาลัย    

เดอรัม ประเทศอังกฤษ และ Bachelor of Law จาก BPP  

UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ 

การลาออกของนางสาวเพชรชมพูครั้งนี้ ทำาให้ต้องมี

การเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในลำาดับที่ 7 ของพรรค

รวมพลังประชาชาติไทยขึ้นมาแทน แต่เนื่องจากนายสุริยะ

ใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย

รังสิต ซึ่งเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 7 มีปัญหา

เรื่องคดี ทำาให้ต้องเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 

8 ขึ้นมาแทน 

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำาดับที่ 8 ของพรรค

รวมพลังประชาชาติไทย คือ นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ อดีต

กรรมการบริหารพรรคและรองผู้อำานวยการพรรค.

คนรุ่นใหม่ ที่วันนี้ก็ยังครอบครองอันดับ ๒ เหมือนเดิม หรือ

ความหวังของระบบราชการที่หวังพึ่งคนรุ่นใหม่ แต่เมื่อได้เป็น

ข้าราชการก็ถูกระบบกลืนกลายเป็นคนรุ่นเก่าทันที

เช่นเดียวกับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ตอนหาเสียงก็แสดงตน

เป็นคนรุ่นใหม่ แต่เมื่อได้เป็น ส.ส.ก็เปลี่ยนเป็นนักการเมืองรุ่น

เก่าทันที ดังนั้นม็อบทะลุแก๊ส สามกีบวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยน

เป็นนักธุรกิจ หรือพนักงานรัฐหรือบริษัท มีครอบครัว มีการ

งาน มีอาชีพ ดังนั้นอุดมการณ์ทางการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงไป 

เหมือนคนเดือนตุลาที่วันนี้ถ้าไม่เป็นนักธุรกิจมีกิจการของตน ก็

เป็นนักการเมืองที่ต้องการอำานาจเพื่อความร่ำารวยของตนอย่าง

เดียว ไม่มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อประชาชนเหลืออยู่แม้แต่น้อย

ดังนั้น กะปิบูดเจ้าอย่าหวังว่าจะมีฝ่ายประชาธิปไตยพลี

ชีพเพื่อให้ตัวเองได้สานฝัน เช่นเดียวกับสัสทอนที่หวังจะให้สาม

กีบเป็นทัพหน้าป้องกันตนให้รอดพ้นจากมาตรา ๑๑๒ ก็ในเมื่อ

สามกีบยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะมาช่วยเจ้าได้อย่างไร “อัตตา หิ 

อัตตโน นาโถ” รู้ไหมว่าแปลเป็นไทยว่าอย่างไร หรือว่าวันนี้รู้ 

แต่ภาษาปารีเซียงและภาษาไหหลำา ไม่รู้จักภาษาบาลีแล้ว.

ลุงโดนัลดั๊ก

 

ม็อบทะลุแก๊สส่วนใหญ่ไม่ใช่นักศึกษา แต่เป็นเด็กช่างกล

เด็กแว้นเป็นหลัก ถ้าเด็กกลุ่มน้ีสามารถสร้างประชาธิปไตยให้ประ 

เทศไทยได้ บรรดาทอน บูด ช่อ ก้าวหน้า ก้าวไกล คงต้องเอาปี๊บ

คลุมหัวครับ เพราะศักยภาพสู้เด็กพวกนี้ ไม่ได้ 

ก็คงจะพอกันได้แล้วกับการใช้เด็กเป็นเหยื่อ พาเด็กไป

ตาย แต่พวกตัวเองแต่งตัวรอเข้าสู่อำานาจ มันเป็นการเอาเปรียบ

เด็กครับ.

ชมรมแพทย์ชนบท vs. นายกรัฐมนตรี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวใหญ่วันนี้ลุงตู่ประกาศ ๑ พ.ย.เปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยว ๑ ธ.ค.ดื่มกินเสรี ในขณะที่ชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เรื่อง 

“โควิดขาข้ึน” สวนทางกับลุงตู่ท่ีประกาศนโยบายเปิดประเทศและ                                                                                     

ดื่มกินเสรีต้อนรับขาลงของโควิด จะเชื่อใครดีก็แล้วแต่วิจารณ 

ญาณ ถ้าเชื่อว่าประเทศไทยเป็นขาลง สามารถควบคุมการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิดได้แล้ว ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติก่อนการ

แพร่ระบาด แต่ถ้าเชื่อชมรมแพทย์ชนบทก็ต้องไม่การ์ดตก

ลุงตู่เดิมพันแบบทุ่มสุดตัว (Play for broke) ถ้าคนไทยไม่

ติดไวรัสจากนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่ติดไวรัสจากคนไทย 

5บทความ

จริงนะ...ไม่ใช่เรื่องเล่น

“ขบวนการชังชาติ”

เกลียดรัฐบาลพอฟังได้ เพราะคนเกลียดรัฐ 

บาลมี ทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล

แต่คนเกลียดรัฐบาลยุคนี้เลยเถิดถึงขั้นชังชาติตัวเอง 

มองทุกเรื่องในชาติขวางหูขวางตาไปหมด  

พอถูกเรียกว่า “พวกชังชาติ” ก็พากันปฏิเสธเสียง

แข็งว่าไม่ใช่ ยืนกรานตัวเองเป็นแค่พวกชัง “รัฐบาลลุง” 

เท่านั้น

ลืมไปว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออก ด้อยค่าประเทศตัวเอง

ทุกเรื่อง แม้เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 

หลายคนมีความรู้ แต่หลับหูหลับตาชังชาติ ไม่สนใจ

ถูกผิด 

ยกตัวอย่าง “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” แชร์ โพสต์ของ

ใครก็ไม่รู้ ไม่ตรวจสอบที่มา ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ไม่มีการ

พิจารณาในข้อเท็จจริงเลย 

“...ด่วน! ข่าวที่คนไทยต้องตะลึง ประเทศไทยครอง

อันดับ ๑ ประเทศท่ีมีราคาน้ำามันแพงท่ีสุดในโลกเมื่อเทียบกับ

ค่าแรงและรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ...”

น่าแปลกใจครับ...นักประวัติศาสตร์ระดับช้ันเอกท่ีหน่ึง

ของประเทศไทย หลวมตัวไปแชร์ โพสต์ลักษณะนี้โดยไม่ใช้

สมองได้อย่างไรกัน 

ช่างน่าตกตะลึง!

ข้อความแบบนี้ในแง่ข้อเท็จจริง มันเป็นไปไม่ได้เลย 

คนแชร์ต้องตะขิดตะขวงใจบ้างว่า น่าจะเป็นเรื่องเท็จ

แต่...ระดับผู้นำาทางความคิด ผู้นำาจิตวิญญาณชาวสาม

นิ้วเป็นแบบนี้ 

แล้วเด็กๆ มวลชนสามนิ้วจะเป็นแบบไหน

น่าเป็นห่วงอนาคตของชาติจริงๆ 

เรื่องน้ำามันราคาแพง เชิญด่าครับ แต่ต้องด่าให้ถูก

เรื่องและถูกคน 

เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลระหว่างไทย

จะชังชาติไปถึงไหน

กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน วันที่ ๑๘ ตุลาคม ดูครับ 

ของไทยลิตรละ ๒๘ บาทปลายๆ 

สิงคโปร์ ลิตรละ ๕๓ บาท 

สปป.ลาว ลิตรละ ๓๑.๕๐ บาท 

กัมพูชา ลิตรละ ๓๐.๒๔ บาท 

ฟิลิปปินส์ ลิตรละ ๒๘.๖๙ บาท 

เมียนมา ลิตรละ ๒๖.๙๕ บาท 

และมาเลเซีย ในฐานะผู้ส่งออกน้ำามัน ลิตรละ ๑๗.๔๒  

บาท

ทีนี้ ไปดูค่าแรงข้ันต่ำาของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไร

กันบ้าง เพราะโพสต์ข้างบนบอกว่า ประเทศไทยครองอันดับ  

๑ ประเทศที่มีราคาน้ำามันแพงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับค่าแรง 

และรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ก็ตามนี้ครับ...

สิงคโปร์ ๒,๐๐๐ บาท 

ไทย ๓๐๐ บาท

ฟิลิปปินส์ ๓๐๐ บาท 

มาเลเซีย ๒๗๐ บาท 

เมียนมา ๑๑๐ บาท

ลาว ๘๐ บาท

กัมพูชา ๗๕ บาท 

เมียนมา ลาว กัมพูชา ค่าแรงขั้นต่ำาน้อยกว่าไทย แต่

ราคาน้ำามันแพงกว่า 

ก็สรุปว่า “ชาญวิทย์” เฒ่าสามนิ้วแชร์เฟกนิวส์ 

และสามนิ้วเอาโพสต์ของ “ชาญวิทย์” ไปแชร์ต่อ เป็น

ลูกโซ่เชื่อเป็นตุเป็นตะว่าประเทศไทยเป็นขุมนรกของคนใช้น้ำา

มันจริงๆ 

น้ำามันแพงก็ว่าไปตามข้อเท็จจริง จะเรียกร้องให้รัฐบาล

ปรับลดภาษีสรรพสามิตร ลดเงินเข้ากองทุนน้ำามัน VAT ไม่

ต้องมี 

หรือจะให้รื้อโครงสร้างราคาน้ำามันใหม่หมด ก็เชิญเรียก

ร้องครับเพราะสังคมนี้เป็นสังคมประชาธิปไตย เปิดกว้างเสมอ

จะเอาแบบมาเลเซีย น้ำามัน ๑ ลิตรขายกันแบบเนื้อน้ำา 

มันล้วนๆ ไม่มีภาษี ก็เรียกร้องกันไป แต่ก็ต้องแลกกับรัฐสูญ

เสียรายได้ปีละ ๒ แสนกว่าล้านบาท 

นี่ยังไม่นับน้ำามันยิ่งถูก ยิ่งใช้กันเยอะ นำาเข้าเยอะ รัฐก็

สูญเสียรายได้เยอะตาม 

ทั้งหมดก็เป็นทางเลือกหากต้องการใช้น้ำามันราคาถูกลง 

แต่ไม่ใช่เอาความเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สร้างความ

เข้าใจผิดให้ประชาชนทั่วไป 

แบบนี้เขาเรียกว่าไร้ความรับผิดชอบ 

ครับ...คนชังชาติมีให้เห็นแทบทุกวัน  

วันก่อนดาราชื่ออะไรนะ....เปิดประเทศก็ด่า ใครจะมา

เที่ยว ไทยมีแต่โควิดเต็มเมือง ตอนปิดประเทศก็โวย ทำามา

หากินไม่ได้ จะอดตายอยู่แล้ว 

อะไรก็ได้ขอค้านไว้ก่อน ทั้งที่หลายเรื่องสังคมโดยรวมได้

ประโยชน์ 

เช่น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ดูถูกดูแคลน ฝรั่งไม่มาหรอก 

ที่มาก็เอาเชื้อมาปล่อย ฯลฯ

“รัสเซลล์ โครว์” มากักตัวก่อนถ่ายทำาหนัง พวกชังชาติ

ก็ไหลไปเรื่อย เขามาแฉประเทศไทย มีแต่สายไฟเต็มเมืองไป

หมด 

ครับ...เฟซบุ๊กของ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล  

วานนี้ (๑๙ ตุลาคม) เขียนไว้น่าสนใจทีเดียว

“...ต่างชาติเลือกไทยเป็นท่ีถ่ายทำาภาพยนตร์ ๗๑ เรื่อง  

ทำาเงินเข้าประเทศแล้วกว่า ๓.๔๕ พันล้าน

#กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รายงานในปี ๒๕๖๔  

(มกราคม-ตุลาคม) มีบริษัทภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามา

ถ่ายทำาภาพยนตร์ในไทยรวม ๗๑ เรื่อง ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด 

สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า ๓,๔๕๒ ล้านบาท 

โดยจังหวัดที่มีการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ

สูงสุด  ๖ อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ๓๕ เรื่อง ภูเก็ต ๑๐ 

เรื่อง สมุทรปราการ ๘ เรื่อง ปทุมธานี ๖ เรื่อง พังงา ๕ 

เรื่อง และลำาปาง สุราษฎร์ธานี นครนายก สมุทรสาคร 

นครราชสีมา  และเชียงราย ๓ เรื่อง

ส่วนประเทศที่สร้างรายได้สูงสุดในการเข้ามาถ่ายทำา

ภาพยนตร์ในไทย ๕ อันดับ ได้แก่

สหรัฐอเมริกากว่า ๒,๕๑๑ ล้านบาท 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกว่า ๒๘๖ ล้านบาท 

สิงคโปร์กว่า ๒๒๘ ล้านบาท 

ฝรั่งเศสกว่า ๑๒๐ ล้านบาท 

และจีนกว่า ๘๕ ล้านบาท...”

เป็นเรื่องน่าดีใจ ต่างชาติให้ความสนใจมาก ประเทศ 

ไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำาภาพยนตร์ในภูมิภาคนี้  

รายได้ที่เข้ามา ก็กระจายไปแทบทุกระดับชั้น  

โรงแรมได้ พนักงานในโรงแรมก็ได้  

ร้านอาหารภัตตาคารได้ พนักงานตั้งแต่คนครัว ยัน

คนเก็บโต๊ะ ก็ได้ 

แต่ก็มีพวกโรคจิตชังชาติรอเหยียบซ้ำา คอยจับผิดเรื่อง

ไม่เป็นเรื่อง  

อยากให้ประเทศฉิบหายถึงจะสาแก่ใจ เพราะคิดว่า

นั่นคือวิธีไล่รัฐบาล 

ไม่ต่างอะไรกับ เผาบ้านไล่หนู 

นี่แหละพวกชังชาติ.

เคล็ดลับความสุข

ทำางานออกเหงื่อเชื่อเถิด

มีความประเสริฐในที่สุด

ออกแรงมิอ่อนแรงเร่งรุด

มนุษย์กลางแจ้งมีแรงใจ

ออกจาก ห้องหับ อับเฉา

แผดเผาผัดผ่อนอ่อนไหว

ทำางานสร้างโลกเลิศวิไล

เหงื่อไหล ใช่แล้ว ผู้เจริญ

ยืมดอกไม้ถวายพระ ยืมดาบฆ่าคนของกะปิบูด&สัสทอน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์ เสนอข่าวกะปิบูดร้อง

เรียกผัวๆ ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ไหนมาช่วยม็อบทะลุแก๊สด่วน 

ส่วนสัสทอนโพสต์ข้อความถึงสามกีบหลังจากโดนแจ้งข้อหา

หมิ่นมาตรา ๑๑๒ ที่มีโทษทัณฑ์จำาคุก ๓ ถึง ๑๕  ปีให้ออกมา

ช่วยด่วน ทั้งสองกรณีนี้ตรงกับคำาพังเพยที่ว่า  “ยืมดอกไม้ถวาย

พระ ยืมดาบฆ่าคน” แล้วยังแสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างกะปิ

บูด-ม็อบทะลุแก๊ส-ฝ่ายประชาธิปไตย-สัสทอน-สามกีบ และโทนี่

ชัดเจน

ดังน้ัน ถ้าสามารถจับกะปิบูดและสัสทอนมาขึงพืดหาความ

จริงได้ : เจตนาของกะปิบูดก็คือ “รีเมกปฏิวัติประชาชนฝรั่ง   

เศสล้มล้างสถาบันกษัตริย์มาใช้ในประเทศไทย” กะปิบูดใช้เล่ห์ 

เหลี่ยมเพทุบายที่มีบทบาทของอาจมมหาวิทยาลัยนำาหน้า อ้าง

ว่าตนเป็นนักวิชาการ ไม่ใช่นักปฏิวัติ แต่แท้จริงแล้วกะปิบูด

ล้างสมองลูกศิษย์ด้วยปรัชญาการเมืองเน่าๆ ของฝรั่งเศส เมื่อ

ประเมินว่าสามารถสร้างบัณฑิตหัวเน่าได้มากพอแล้ว ก็ผันตัวเอง

ออกมาเป็นนักการเมือง 

หวังว่าจะมีกองทัพนักศึกษาเป็นกองหนุน แต่เป็นเพราะ                                                                                  

มือยังไม่ถึงขั้น วาสนาบารมีก็ไม่มี หมกเม็ดบทบัญญัติพรรคการ 

เมืองแบบจงใจล้มล้างราชอาณาจักรไทย ร่วมมือกับนักการเมือง

ระบอบโทนี่ที่ต้องการครอบครองอำานาจแบบเบ็ดเสร็จเหมือน

สมัยโทนี่เรืองอำานาจ ใช้ยุทธการเดิมๆ ปี ๕๓ ที่เกือบสำาเร็จ แต่

เป็นเพราะทหารยังเป็นทหารของพระราชา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ

ที่ผู้ครอบครองอำานาจสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้ คุณร่มเกล้า

พลีชีพ เสธ.แดงก็ไม่ยอมก้มหัวให้ โทนี่ ไม่ยอมลอดหว่างขาของ 

นปช.สมุนบริวารของโทนี่ ประเทศไทยจึงรอดพ้นวิกฤตเสียกรุง

ครั้งที่สามมาได้

แต่ม็อบทะลุแก๊สน้ันเป็นม็อบฝึกงานของเด็กช่างกล มีอาวุธ

เป็นโมโลตอฟค็อกเทล (ขวดน้ำามันเพลิง) หนังสติ๊ก  ประทัดยักษ์

เท่านั้น ในขณะที่ นปช.และเสื้อแดงที่ยึดสวนลุมฯ เป็นสนาม

เพาะ มีทั้งอาวุธสงครามและทหารรับจ้าง แต่เป็นเพราะวันนั้น

กะปิบูดยังเป็นวุ้น ทำาให้ไม่มีหัว เพราะถ้าวันนั้น นปช.และเสื้อ

แดงบุกทลายคุกปล่อยนักโทษก็อาจจะสามารถก่อความไม่สงบ

ได้มากกว่าที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะ นปช.และเสื้อแดงหวังจะ

สร้างปรากฏการณ์ถล่มศิริราชแทน  พระสยามเทวาธิวาชท่านจึง

ใช้พลังบังคับอาร์พีจีให้หางเกี่ยวสายไฟหน้ากลาโหม ทำาให้อาร์พี

จีไปไม่ถึงศิริราช

ส่วนสัสทอนที่หวังเป็น “สี จิ้นของไทย” ต้องการครอบ

ครองอำานาจแบบเผด็จการ ร่วมมือกับกะปิบูดและโทนี่ เพราะ

มีเป้าหมายเดียวกันก็คือ “ครอบครองสมบัติทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย์” แต่ท้ังสามก็ล้มเหลวเพราะมีคนไทยหัวใจทาสสนับ 

สนุนน้อยมาก โอกาสที่จะเผาบ้านเมืองสถาปนารัฐไทใหม่นั้น

เป็นศูนย์ สามสหายหวังพึ่งคนรุ่นใหม่ เหมือนคำาโฆษณาของ

เครื่องดื่มน้ำาดำาเบอร์สองที่ใช้คำาโฆษณาว่าเป็นเครื่องดื่มของ

ลาออกจาก รปช.

ลุงตู่ก็ไปโลด จะยุบสภาก่อนหรือไม่ยุบสภาก็คงนอนมาแบบไม่มี

พระนำา แต่ถ้าตรงกันข้าม สถิติการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั้งไทย

และเทศ ลุงตู่ก็ไปไม่เป็นอย่างแน่นอน 

เกมนี้ถือว่าเป็นเกมตัดสินชะตาชีวิตลุงตู่และอนาคต

ประเทศไทย สำาหรับผมแล้วไม่เชื่อว่าเป็นขาลง อย่างดีที่สุดก็

เป็นขั้นพักบันไดเท่านั้น เพราะมีคลัสเตอร์มากมายเกิดขึ้นราย

วัน นอกจากนั้นสถิติที่นำาเสนอให้ประชาชนรับทราบก็น่าจะเป็น

สถิติชี้นำาความเชื่อมั่นของประชาชน แม้ว่าจำานวนผู้เสียชีวิตจะ

ลดลง ในขณะที่จำานวนผู้ติดเชื้อรายวันยังรักษาระดับหมื่น อาจ

จะแสดงว่าวัคซีนทำาให้ลดการเสียชีวิต แต่วัคซีนก็ไม่สามารถป้อง 

กันการติดเชื้อได้

ประชาชนต้องยอมรับความจริงว่า ไม่มีวัคซีนยี่ห้อใดป้อง                                                                                    

กันการติดเชื้อได้ ๑๐๐% เพราะไม่มีวัคซีนใดสามารถสร้างภูมิ 

คุ้มกันระดับสูงได้ตลอดไป ระดับภูมิคุ้มกันจะต้องลดลงเรื่อยๆ 

จนไม่เพียงพอกับความต้านทานไวรัสไม่ว่าจะบูสต์กี่ครั้ง 

ดังนั้นถ้ายังมีไวรัสอยู่ในโลก โอกาสที่ทุกคนจะติดไวรัสก็

มีเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นปัญหาการกลายพันธุ์ของไวรัส จะมี

ผลต่อภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ วัน

นี้ความหวังใหม่ “นิวโฮป” ก็คือ โมลนูพิราเวียร์ที่ยังไม่ได้รับการ

อนุมัติจากเอฟดีเอด้วยซ้ำา 

โดยบริษัทผู้ผลิตอ้างว่า ถ้าได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ทันทีที่

ติดเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็สามารถต้านทานได้  ไม่

ต้องเข้าโรงพยาบาล ไม่มีการเสียชีวิต แต่จะเป็นราคาคุยหรือ

ไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่อย่างไรก็ตามต้องตระหนักว่า ทั้ง

วัคซีนและยาทุกยี่ห้อท่ีนำามาใช้ป้องกันรักษาอาการท่ีเกิดขึ้นจาก

ไวรัสโควิด-๑๙ นั้นเป็นเภสัชพาณิชย์ทั้งสิ้น

อีกไม่กี่วันก็จะถึงกำาหนดการเปิดประเทศ ถ้าเป็นขาลง

จริงลุงตู่ก็หน้าบาน แต่ถ้าเป็นขั้นพักบันไดหรือขาขึ้น ลุงตู่ก็

หน้าแตกชนิดหมอไม่รับเย็บ แอนตาซิลยอมไม่จ่าย ดังนั้นสื่อ

ทุกสาขามีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ประชาชนจะได้รับรู้ ว่า

เป็นข้อมูลจริงควบคู่กับข้อมูลจากฝ่ายรัฐบาล เพราะเป็นผลประ 

โยชน์แอบแฝง อย่าให้เป็นกรณี “ช้างตายทั้งตัวแต่ใบบัวปิดมิด” 

ได้.

แมวขาว

 

ช่วงนี้คุยเรื่องเปิดประเทศกันบ่อย ก็ต้องย้ำากันอีกที ถึง

เวลาต้องมองไปข้างหน้า ประเมินสถานการณ์อีกเดือนสองเดือน 

หากมันจะล่มสลายเพราะโควิดจริงๆ รัฐบาลก็ควรจะพิจารณา

ตัวเองลาออกไปเสีย เพราะคงยากแล้วที่ประชาชนจะเชื่อใจให้

บริหารประเทศต่อไป

แต่หากเปิดแล้วได้มากกว่าเสีย หมายถึงคนป่วยคนตาย

ยังมีและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ทำาแล้วได้ผล ประชาชนกลับมาแฮปปี้อีกครั้ง มันก็ต้องเดินหน้า 

ทั้งหมดก็อยู่กับแผนที่วางไว้ เช่นฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 

ประชาชนการ์ดไม่ตกครับ.

เพชรชมพู กิจบูรณะ
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

จับนายกอบจ.จันทบุรี-พระครูปลัดฯขาว
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ปลื้มธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มรีสตาร์ท

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต 

เปิดเผยว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นการเตรียมความพร้อมให้ภูเก็ตในช่วงไฮซีซันที่จะถึง 

ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน ทีมท่องเที่ยวภูเก็ต หลายคณะที่ผลักดันเรื่องนี้เป็นพิเศษ 

ทำาให้ภูเก็ตได้รับวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3 เร็วกว่าจังหวัดอื่นในประเทศไทย “ช่วงเปิดภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นมา เราไม่คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะ

เพราะเป็นช่วงหน้าฝน แต่ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงปัจจุบันนี้กว่า 5 หมื่นคน

แล้ว และรัฐบาลชื่นชมโมเดลนี้ รวมทั้งนักแสดงดาราฮอลลีวูดจากต่างประเทศ นายรัส

เซลล์ โครว์ ชื่นชมเราเป็นอย่างมาก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการยอมรับหลายประการ

จากประเทศรอบข้างที่เราได้ทำาก่อนคนอื่น ทำาให้เป็นประตูทางเข้าของประเทศแทน 

กทม. ซึ่งในจำานวนนักท่องเที่ยว 5 หมื่นคนที่เข้ามา เริ่มสร้างความสำาเร็จให้ภูเก็ตจาก

ระดับโรงแรมใหญ่ๆ ลงถึงรากหญ้าแล้ว จะเห็นได้ว่าบางร้านเริ่มมีคนหนาแน่น ซึ่ง

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำาให้คนภูเก็ตอดทนรอคอยมีความหวัง หลายคนเร่ิมรีสตาร์ท

ธุรกิจ เริ่มมีความเชื่อมั่นว่า ซีซันที่จะถึงนี้เราน่าจะไปต่อได้ทีละเล็กทีละน้อย ภูเก็ต

แซนด์บ็อกซ์เป็นการออกแบบที่ลงตัวเหนือความคาดหมาย สร้างความสำาเร็จให้ภูเก็ต

และคนภูเก็ตที่เข้าสู่โหมดรีสตาร์ทธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ประจำาวันที่ 18 

ต.ค.64 จำานวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ก.ค.-18 ต.ค.64 มี 51,068 คน จำานวนคืนของ

ผู้เข้าพักโรงแรม SHA Plus ยอดการจอง ก.ค.64-ก.พ.65 ดังนี้ ก.ค.-ก.ย.64 มี 1,925 

รูมไนต์, ต.ค.มี  223,101 รูมไนต์, พ.ย.-ธ.ค.มี 100,579 รูมไนต์, ม.ค.-ก.พ.65 จำานวน 

2,362 รูมไนต์

ตร.ฝากขังลูกทรพีฆ่าพ่อไม่มีใครประกันตัว

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 ที่ศาลอาญามีนบุรี  พนักงานสอบสวน สน.บางชัน 

ยื่นคำาร้องฝากขังครั้งที่ 1 นายหัทเมธ ทิพหา อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาคดีฆ่าบุพการี ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (1) และ 371 โดยขอฝากขังเป็นเวลา 12 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 19-30 ต.ค.นี้ เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบพยานอีก 10 

ปาก และรอผลชันสูตรผู้ตาย ผลตรวจสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งผลตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ว

มือผู้ต้องหา กรณีพฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค. เจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับแจ้ง

มีเหตุฆ่ากันตาย  ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตคือนายสมบูรณ์ ทิพหา อายุ 66 ปี ถูกแทง

ด้วยของมีคมที่ร่างกาย และตามภาพกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องหาเดินออกมาจากบ้านที่

เกิดเหตุ ภายหลังการจับกุมผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าบิดาแล้วหลบหนีไป ทั้งนี้

พนักงานสอบสวนคัดค้านการให้ประกันตัวด้วย เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือน

ขวัญประชาชน ประกอบกับคดีมีอัตราโทษสูง และผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึง

เกรงจะหลบหนี โดยภายหลังศาลอนุญาตฝากขังแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมายื่นคำาร้องขอ

ปล่อยชั่วคราว เจ้าหน้าที่จึงนำาตัวผู้ต้องหาไปควบคุมยังเรือนจำาระหว่างฝากขังต่อไป

สนามบินเชียงใหม่พร้อมรับ นทท.ต่างชาติ

เชียงใหม่  • เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่   นาวาอากาศโท มัธยัณห์ 

ไกรสรทองศรี รองผู้อำานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) เป็นประธาน

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด

ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ได้นำาเสนอเส้นทางและกระบวนการผู้ โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ ซึ่งใช้

รูปแบบคล้ายกับโครงการ Phuket Sandbox โดยผู้ โดยสารขาเข้ามีขั้นตอนการปฏิบัติ 

8 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบอุณหภูมิ การจัดเตรียมเอกสาร การตรวจเอกสาร

สาธารณสุข พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ พิธีการศุลกากร การนัดพบผู้

ประกอบการนำาเที่ยว และการรับผู้ โดยสารขึ้นรถไปยังที่พัก  เบื้องต้นสามารถรองรับ

ผู้ โดยสารได้ชั่วโมงละ 100 คน หรือในหนึ่งเที่ยวบินจะใช้เวลาคัดกรองผู้ โดยสารเฉลี่ย 

2-3 ชั่วโมง  ซึ่งหากพิจารณาจากเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ คือ 

06.00-24.00 น.แล้ว จะสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 9 เที่ยวบิน ขณะที่ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ติดตั้งระบบคัดกรองสุขภาพผู้เดินทาง โดยใช้ระบบ

ตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดระยะเวลาการ                    

กรอกเอกสาร สำาหรับขั้นตอนของผู้ โดยสารขาออก เบื้องต้นกำาหนดไว้ 6 ขั้นตอน  

ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การเช็กอิน  การโหลดกระเป๋าสัมภาระ การ

ตรวจตามระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน การตรวจหนังสือเดินทาง และการ

รอเรียกผู้ โดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปรับปรุงพื้นที่

ต่างๆ ในกระบวนการผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เช่น เพิ่มเครื่องเอกซเรย์, เพิ่ม

เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง และจัดพื้นที่ในห้องโถงพักคอยให้เป็นไปตามมาตรการ 

Social Distancing อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ ทั้งหมดจะมีการทบทวนและปรับ

เปลี่ยนให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามมาตรการที่รัฐ

กำาหนดต่อไป.

กรุงเทพฯ • ตำารวจปราบปรามการค้า

มนุษย์เข้าจับกุมครูโรงเรียนย่านบางแค 

ล่อลวงลูกศิษย์เด็กชายอายุ 11 ขวบไปล่วง                                                 

ละเมิดทางเพศนานกว่า 3 ปีได้ท่ีหน้าหมู่บ้าน 

แต่เจ้าตัวให้การภาคเสธ ยอมรับว่ากอดจูบ

ลูบคลำาจริงแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศ 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่กองบังคับการ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) 

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.  

พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำาชำานาญ 

ผบก.ปคม. และตำารวจ กก.1 บก.ปคม. 

ร่วมแถลงผลจับกุมนายมนตรี (สงวน

นามสกุล) อายุ 51 ปี อาจารย์ โรงเรียน

แห่งหนึ่งย่านบางแค ผู้ต้องหาตามหมาย

จับของศาลอาญาธนบุรี เลขที่ 527/2564 

ลงวันที่ 18 ต.ค.64 ในข้อหา “กระทำา

ชำาเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี” โดย

จับกุมได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

ย่านหลักสอง เขตบางแค กทม.

พล.ต.ต.วิวัฒน์เปิดเผยว่า หลังจาก

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้

พาผู้ปกครองและเด็กชายอายุ 11 ขวบ 

เรียนอยู่ชั้น ป.3 ที่โรงเรียนประถมศึกษา

แห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ กก.1 บก.ปคม.ว่า

ถูกครูผู้ชายรายหนึ่งกระทำาอนาจารและ

ล่วงละเมิดทางเพศ และพูดจาข่มขู่ผู้เสีย

หายไม่ให้นำาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกใคร มิ

ปคม.รวบครูตุ๋ยนักเรียนประถมนานกว่า3ปี

ทุจริตเงินสนับสนุนพุทธมณฑล

จนท.อุทยานยิงปะทะกลุ่มลอบตัดไม้ พระรุ่นน้องฉุน

ฟันหลวงพี่แจ๊ส

จมูกเกือบขาด

ฉะนั้นจะนำาเรื่องดังกล่าวไปเล่าประจาน

ให้คนอื่นรับรู้เพื่อให้อับอาย ซึ่งผู้เสียหาย

เกรงกลัวอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้                                                   

และถูกผู้ต้องหากระทำาอนาจารล่วงละเมิด

ทางเพศหลายครั้ง โดยเกิดขึ้นครั้งแรก

เมื่อประมาณกลางเดือน พ.ค.61 เรื่อย

มาจนถึงปี 2563 รวมเป็นระยะเวลากว่า 

3  ปี กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา 

ผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้

ปกครองทราบเรื่อง

พล.ต.ต.วิวัฒน์กล่าวต่อว่า ตำารวจ 

กก.1 บก.ปคม.ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า

มีการกระทำาผิดจริงโดยใช้สถานท่ีท้ังห้อง                           

น้ำา ห้องไอที และห้องดนตรี ที่มีฟูก

ที่นอนกระทำาอนาจารเด็ก จึงขออนุมัติ

หมายศาลเข้าจับกุมตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน

มา บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่าน

หลักสอง เขตบางแค  กรุงเทพฯ พร้อม

กรุงเทพฯ • กองบัญชาการตำารวจสอบ 

สวนกลาง (บช.ก.) เปิดยุทธการ “จันทบูร”                                                           

ลุยค้น 9 จุด บุกจับนายก อบจ.จันทบุรี-

พระครูปลัดฯ พร้อมพวกทุจริตเงินสนับสนุน

พุทธมณฑล จ.จันทบุรี ตรวจพบ 5 ปี

ให้การสนับสนุนถึง  106 ล้านบาท

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.สั่งการให้ 

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. 

นำากำาลังเจ้าหน้าที่ บก.ปปป.บูรณาการร่วม

กับเจ้าหน้าที่ บก.ป., บก.ทล., บก.ปอท., 

บก.ปอศ. รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด 

บช.ก.และเจ้าหน้าที่สำานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กว่า    

100 นาย เปิดปฏิบัติการ “จันทบูร” นำา

หมายค้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภาค 2 เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย

จำานวน 9 จุด ในพื้นที่  จ.จันทบุรี เพื่อ

เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตงบสนับสนุน

มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี มาทำาการ

แจ้งข้อกล่าวหา ตามความผิดมาตรา 157                                                     

ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือทุจริต 

และมาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน 

มีหน้าที่ซื้อ ทำา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ 

ใช้อำานาจในตำาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการ

เสียหายแก่รัฐ

ทั้งนี้ จากปฏิบัติการดังกล่าว เจ้า

หน้าที่พบตัวผู้กระทำาผิดพร้อมกับเชิญตัวมา

ทำาการแจ้งข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดจำานวน 4 

คน ประกอบด้วย 1.นายธนภณ กิจกาญจน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

2.นายภูวนาถ บำารุงพันธุ์ อดีต ผอ.กอง

แผน 3.พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ หรือพระ

ครูปลัดณัฐดนัย เจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี เจ้า

คณะอำาเภอสอยดาว  และกรรมการมูลนิธิ

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 4.นายเกศสยาม 

ร่วมดี หจก.สยามช่างบูรพา พร้อมตรวจ

ยึดทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆ ได้อีกเป็น

จำานวนมาก

โดยเป้าหมายตรวจค้นอยู่ที่บ้านเลขที่ 

45 และ 8/2 ถ.เทศบาลสาย 3 ต.ท่าใหม่ 

อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นบ้านพักของนาย

ธนภณ มีลักษณะเป็นบ้านหรู มีรั้วรอบขอบ

ชิด ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงได้แสดงหมายค้น

เข้าตรวจสอบ โดยนายธนภณกำาลังนอนพัก

ผ่อนอยู่ภายในบ้านพัก ก่อนจะเชิญตัวมา

ทำาการแจ้งข้อกล่าวหายัง สภ.เมืองจันทบุรี

จุดท่ีสองเข้าตรวจค้นกุฏิสงฆ์ของ

พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ หรือพระครูปลัด

ณัฐดนัย ตั้งอยู่ภายในวัดสุทธิวารี  ม.10 

ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 

จ.จันทบุรี เมื่อไปถึงพบพระครูอยู่ภายในกุฏิ

ดังกล่าว จึงแสดงหมายเข้าตรวจค้น พร้อม

อธิบายข้อกฎหมายให้เข้าใจ จากน้ันจึงนิมนต์

มารับทราบข้อกล่าวหา

สำาหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผลสืบ

เนื่องจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กองบัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตเงินงบสนับ 

สนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ที่ได้

รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 

(อบจ.จันทบุรี) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี  

2552 จนถึงปัจจุบัน 

จึงจัดกำาลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส 

พร้อมสอบปากคำาพยานบุคคลต่างๆ จนพบ                                  

ความผิดปกติเกี่ยวกับเงินงบประมาณสนับ 

สนุนประจำาปี 2554-2555 ในส่วนของการ

ดำาเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำานักงาน

มูลนิธิฯ เนื่องจากตรวจสอบเอกสารรายงาน

งบประมาณจัดจ้างและเอกสารสำาคัญที่

เกี่ยวข้องต่างๆ พบตัวเลขเงินที่ใช้ในการ

ก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ตรงกับจำานวน

เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่าย จึงแกะรอยสืบหา                                                     

เบาะแสและพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ก่อนพบ

ความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การกระทำาผิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ

ระดับสูง รวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำาแหน่ง

อยู่ในมูลนิธิฯ

โดยการทุจริตดังกล่าวเริ่มต้นจาก

นายธนภณ ในฐานะนายก อบจ.จันทบุรี 

ได้อนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนของปีงบ 

ประมาณ 2554 และปีงบประมาณ 2555 

รวมจำานวน 30  ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิพุทธ

มณฑลจังหวัดจันทบุรี เมื่อได้รับเงินอุดหนุน

จำานวนดังกล่าวแล้ว มูลนิธิได้ว่าจ้าง หจก. 

สยามช่างบูรพาก่อสร้างอาคารสำานักงาน

มูลนิธิเพียง 12.7 ล้านบาทเศษ คงเหลือเงิน

อีกจำานวน 17.26 ล้านบาทเศษ 

ซึ่งเงินที่ เหลือมูลนิธิต้องส่งคืนให้ 

อบจ.จันทบุรี แต่นายธนภณซ่ึงในอีกบทบาท

หนึ่งยังดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการและ

เลขานุการของมูลนิธิ มีหน้าท่ีควบคุมกิจการ 

ของมูลนิธิ ตลอดจนรายงานกิจการของ

มูลนิธิตามกฎหมาย และทราบข้อเท็จจริงนี้

เป็นอย่างดี กลับไม่ยอมส่งคืนเงินที่เหลือดัง

กล่าวกลับคืน อบจ.จันทบุรี อีกทั้งต่อมายัง

ให้นายภูวนาถ อดีต ผอ.กองแผนและงบ

ประมาณ อบจ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ของ 

อบจ.จันทบุรีมาจัดทำาเอกสารให้มูลนิธิ ด้วย

การทำาสัญญาจ้างก่อสร้างค่าจ้าง 30 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นการทำาเอกสารเท็จขึ้นมา โดย

มีพระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ ที่มีตำาแหน่งเป็น

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิ กับ

นายเกศสยามร่วมกระทำาผิดด้วย  จากนั้น

จึงนำาสัญญาเท็จที่ทำาขึ้นมาฉบับดังกล่าวไป

แนบประกอบรายงานผลการดำาเนินการให้ 

อบจ.จันทบุรี เพื่ออำาพรางปกปิดการทุจริต 

นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่า ที่

ผ่านมามูลนิธิดังกล่าวยังไม่เคยรายงาน

ข้อมูลการดำาเนินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีอีกด้วย

สำาหรับพุทธมณฑลประจำาจังหวัด

จันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่  ม.8 ต.บางกะจะ 

อ.เมืองจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ปัจจุบัน

มีสิ่งปลูกสร้างอาคารสำาหรับปฏิบัติธรรม

ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้จากการตรวจสอบเงิน

งบประมาณที่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัด

จันทบุรี ได้รับจากทางองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจันทบุรี (อบจ.จันทบุรี) เฉพาะจาก

วันที่ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ถึงปี 2556 ช่วง

ระยะเวลาประมาณ 5 ปี พบว่าได้รับเงิน

สนับสนุนจำานวน 106  ล้านบาท ซึ่งหลัง

จากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียด

เกี่ยวกับเงินงบประมาณตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่านอก

เหนือจากโครงการดังกล่าวที่ถูกทุจริตแล้ว 

ยังมีการทุจริตเงินงบประมาณโครงการอื่นๆ 

อีกหรือไม่ต่อไป. 

ควบคุมตัวผู้ต้องหามาทำาการสอบปากคำา  

เบื้องต้นให้การภาคเสธ ยอมรับว่ากอด

จูบลูบคลำาจริงแต่ไม่ได้ล่วงละเมิดทาง

เพศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำาเด็กชายผู้เสีย

หายไปตรวจร่างกายเพื่อหาบาดแผลเอาผิด

ผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไป ส่วนคลิป

วิดีโอระหว่างอนาจารเด็กนั้นกำาลังตรวจ

สอบเพิ่มเติม

“ส่วนผู้ต้องหาที่กระทำาอนาจาร

เด็กมานานกว่า 3 ปีนั้น  จะขยายผล

สอบย้อนหลังผู้เสียหายรายอื่นๆ ด้วย ซึ่ง

ขณะนี้สอบสวนไปแล้ว 3 ราย และกำาลัง

ทยอยสอบปากคำาเพิ่มอีกหลายราย” 

พล.ต.ต.วิวัฒน์กล่าว

ด้าน พล.ต.ท.ต่อศักด์ิเผยว่า ปคม.

ดำาเนินการจับกุมผู้ต้องหาคดีกระทำาชำาเรา

เด็กมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ค่อยปรากฏเป็น

ข่าวเพราะเกรงจะกระทบต่อสภาพจิตใจ

เด็ก ท้ังน้ี ผู้ปกครองควรสังเกตอาการบุตร

หลาน หากพบว่ามีอาการซึมเศร้าหรือเจ็บ

ปวดทางทวารหรืออวัยวะเพศก็ให้รีบพบ

แพทย์  อย่างไรก็ตาม สถาบันครอบครัว

ต้องให้ความรู้ในการป้องกันตัวเด็กเองไม่

ให้ตกเป็นเหยื่อ นอกจากน้ีโรงเรียนควร

สอบประวัติคุณครูเบ้ืองต้น และช่วยเฝ้า

ระวังเด็กด้วยเพราะเปรียบเสมือนบ้าน

หลังท่ีสอง.

กาญจนบุรี • เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 นายศักดิ์

ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักป้องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายพนัชกร  

โพธิบัณฑิต ผู้อำานวยการส่วนยุทธการ ด้าน

ป้องกันและปราบปราม นายมงคล ไชยภักดี 

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ  นายชัย

ชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำานักงาน สนับสนุนการ

ป้องกัน และปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) นาย

สมบูรณ์ พุทธวงศ์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ

พิเศษที่ 5 เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 

5 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูซาง นำากำาลัง

ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าแนว

ชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภู

ซาง พบตอไม้และร่องรอยการแปรรูปไม้ ทั้ง

ชิงชัน ประดู่ และอื่นๆ จำานวน  96 จุด  

พบร่องรอยบริเวณช่องทางธรรมชาติ 

ที่กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ชาวลาวใช้เป็น

เส้นทางแอบลักลอบเข้ามาตัดไม้ และนำาไม้

ออกจากประเทศไทย ค่อนข้างใหม่ประมาณ 

1  สัปดาห์ และตามเส้นทางในป่าพบร่องรอย

การลักลอบตัดไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ทั้งการโค่น

ล้มและแปรรูปไม้คาตอจำานวนหลายจุดทั้ง

ใหม่และเก่า  

ขณะเดียวกัน กำาลังเจ้าหน้าท่ีท่ีกระจาย

กันซุ่มอยู่ตามจุดเฝ้าระวัง ซึ่งอยู่ห่างจากแนว

หลักเขตชายแดนเข้ามาฝั่งประเทศไทยราว 

2-3 กิโลเมตร ได้ยินเสียงเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 

อยู่ห่างจากจุดเฝ้าระวังค่อนข้างไกล เจ้าหน้า

ที่่คาดว่าจะมีการลักลอบขนไม้ออกมา กระทั่ง

พบกลุ่มชายจำานวน 6 คนแบกไม้แปรรูปเดิน

ออกมาจากราวป่า เจ้าหน้าที่สังเกตพบว่ามี

ชายคนที่ 3 และคนที่ 6 ในกลุ่มแบกไม้ถือ

อาวุธปืนยาวมาด้วย  

เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจับกุม เมื่อ

กลุ่มมอดไม้ทั้ง 6  เห็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้งไม้

แปรรูปวิ่งหลบหนีไป ส่วนชายคนที่ 3  ได้ใช้

อาวุธปืนยาวยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ แต่กระสุน

พลาดไม่ถูกเจ้าหน้าที่และยิงตอบโต้ไป หลัง

เสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้

ต้องหาจำานวน 1 คน ทราบชื่อคือนายโต้ง 

แสงมัว อายุ 48 ปี ชาวบ้านปางมอญ เมือง

คอบ แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ถูกกระสุนเข้าที่หลังด้านขวา

ได้รับบาดเจ็บ พร้อมยึดไม้ประดู่แปรรูป  ยาว 

200 ซม. กว้าง 50 ซม. หนา 5 ซม. จำานวน 

1 แผ่น/เหลี่ยม อาวุธปืนประดิษฐ์จำานวน 2 

กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำานวนหนึ่ง   

สอบสวนเบ้ืองต้นทราบว่า กลุ่มขบวน 

การชาวลาวท้ัง 6 ได้รับการว่าจ้างจากนายทุน

ชาวเวียดนาม ให้ข้ามฝั่งจากประเทศลาวเข้า

มาในพื้นที่ฝั่งไทย และลักลอบตัดไม้มีค่าทั้งไม้

ประดู่ ไม้ชิงชัน จากนั้นแปรรูปเป็นแผ่นและ

ขนไม้ทั้งหมดข้ามไปฝั่งประเทศลาว โดยได้ค่า

จ้างแบกขนแผ่นละ 1,500  บาท ต่อมาเจ้า

หน้าที่ได้นำาตัวผู้ต้องหาส่ง รพ. พร้อมนำาของ

กลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำาเนินการ

ตามกฎหมาย.

ตรัง • เมื่อเวลา 18.30 น. วันท่ี 18 ต.ค.

64 ร.ต.อ.เวชยันต์  หิรัญญสุวรรณ รอง สว.

(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง ได้รับแจ้งเกิดเหตุ

พระใช้อาวุธมีดฟันพระด้วยกันได้รับบาดเจ็บ 

ภายในสำานักสงฆ์เขาหลักจันทร์ ม.12 บ้านเขา

โหรง ต.น้ำาผุด อ.เมืองตรัง หลังรับแจ้งจึงเดิน

ทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยกำาลัง

ชุดสืบสวน สายตรวจตำาบล และฝ่ายปกครอง 

ถึงท่ีเกิดเหตุบริเวณหน้ากุฏิ พบหยดเลือดและ

กองเลือดบนพื้นจำานวนมาก ส่วนผู้บาดเจ็บ

ทราบชื่อคือ พระสุเทพ ธนจาโร หรือหลวงพ่ี

แจ๊ส อายุ 63 ปี พระลูกวัด ถูกพลเมืองดีนำาส่ง 

รพ.ศูนย์ตรังไปก่อนหน้าแล้ว โดยได้รับบาดเจ็บ

ถูกฟันด้วยมีดพร้าเข้าท่ีใบหน้า ปากและจมูก

เป็นแผลฉกรรจ์เกือบขาด

ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายธนกฤต สาริ

ยะสุนทร หรือหลวงพี่กฤต อายุ 30 ปี พระ

ลูกวัด นั่งรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่ภายใน

ศาลาการเปรียญ ในสภาพตัวสั่นเทา เนื้อตัว

และจีวรเปื้อนเลือด พร้อมด้วยของกลางเป็น

มีดพร้า 1 เล่ม เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลัก

ฐาน พร้อมกันนั้นพระเคารพ ยติโก หัวหน้า

สำานักสงฆ์ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ทำาพิธีลา

สิกขาหรือสึกให้พระธนกฤตโดยทันที ก่อนเจ้า

หน้าที่ตำารวจจะใส่กุญแจมือ และควบคุมตัว

ไปดำาเนินคดี

นายธนกฤต หรือหลวงกฤต เล่าว่า ตน

กับหลวงพี่แจ๊สไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน 

แต่ก่อนเกิดเหตุตนเองได้ โทรศัพท์หาหลวงพี่

แจ๊สซึ่งเพิ่งกลับจากกิจนิมนต์ ว่างานในค่ำาคืน

ที่จะถึงตนขอไปออกกิจนิมนต์ที่วัดขุนสิทธิ์ 

ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรังแทนได้หรือไม่ เพราะ

ตนไม่ค่อยจะได้ออกไปกิจนิมนต์เท่าไร และ

อีกอย่างหลวงพี่แจ๊สป่วยมีโรคประจำาตัวอยู่

ด้วย ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะตอบกลับมาว่า “ไม่

ได้กูจะไปเอง” ตนจึงพูดไปอีกว่า ขอให้พัก

ผ่อนดีกว่าให้ตนได้ไปบ้าง เพราะ 4-5 งานมา

แล้วตนไม่ได้ไปเลย ทำาให้หลวงแจ๊สพูดมาว่า 

“มึงทำาหรอยนะ มาสั่งให้กูพัก ขนาดอาจารย์

ยังไม่เคยสั่งกูเลย”

ทำาให้ตนโกรธและโมโหที่ ได้ยินคำาพูด

แบบนั้น จึงเดินออกจากกุฏิเพื่อไปกุฏิหลวงพี่

แจ๊สที่อยู่ห่างกันไปประมาณ  300 เมตร โดย

ตั้งใจว่าจะไปต่อยหน้า แต่ระหว่างทางเมื่อ

เดินผ่านหน้ากุฏิของพระอีกรูป เห็นมีดพร้า

ตั้งอยู่จึงได้หยิบและเดินเข้าไปฟันเข้าใบหน้า

ทันที 1 ครั้ง ก่อนจะมีการยื้อแย่งมีดกันและ

มีพระอีกรูปเข้ามาห้าม ก่อนที่ตนจะเดินไปหา

หัวหน้าสำานักสงฆ์พร้อมบอกว่าตนพลาดไป

แล้ว ขอให้ช่วยแจ้งตำารวจให้หน่อย ตนรู้สึก

ผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น.
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7บทความ

มอ่านแถลงการณ์จาก “ประธานอาเซียน” (บรูไน) ท่ี

สรุปมติของท่ีประชุม “นัดฉุกเฉิน” ของรัฐมนตรีต่าง

ประเทศอาเซียนท่ีออกมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็เห็นได้ว่ารอย

แตกระแหงระหว่าง มิน อ่องหล่าย กับอาเซียน กำาลังจะ

เข้าสู่โหมดของการ “จำากัดความเสียหาย” ได้ยากข้ึนทุกที

แถลงการณ์น้ีเร่ิมด้วยการบอกว่า เป็นการประชุมนัดพิเศษ

ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อวันท่ี 15 ตุลา. ผ่านวิดีโอ

เพื่อปรึกษาการเตรียมการประชุมสุดยอด ASEAN Summit and 

Related Summits ระหว่าง 26-28 ตุลาคมน้ี (ผ่านวิดีโอเหมือนกัน)

“ทูตพิเศษของประธานอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมา” 

(หมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน Erywan Yusof) ได้รายงาน

ที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของฉันทามติ 5 ข้อของผู้นำา

อาเซียนที่ประชุมกันวันที่ 24 เมษายนปีนี้ ที่สำานักงานเลขาธิการ

อาเซียนที่กรุงจาการ์ตา

รัฐมนตรีต่างประเทศแสดงความชื่นชมในการทำาหน้าที่

ของทูตพิเศษ

โดยให้ความสำาคัญกับการที่ทูตพิเศษจะไปเยือนเมียนมา

แต่ก็เน้นความสำาคัญของการที่จะ “เข้าถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” 

และการยึดมั่นตามหลักฉันทามติ 5 ข้อ

การย้ำาความสำาคัญของ “การเข้าถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” 

(access to all parties concerned) มีนัยสำาคัญมาก เพราะถึง

วันนี้ทูตพิเศษอาเซียนก็ยังไม่ได้รับคำายืนยันว่าจะทำาเช่นนั้นได้

แถลงการณ์บอกต่อว่า ได้ “ฟังอย่างระมัดระวัง” รายงาน

จากเมียนมาว่าด้วยการดำาเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อ

รายงานจากเมียนมาที่ว่านี้มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของรัฐบาลทหารพม่าคือ วันนา หม่อง ลวิน ที่เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบออนไลน์

แถลงการณ์บอกว่าตัวแทนจากเมียนมาได้แจ้งว่าทูตพิเศษ

อาเซียนควรจะ “หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายที่กำาลังอยู่

ภายใต้กระบวนการกฎหมาย”

และระบุชื่อของ อองซาน ซูจี กับ อู วิน มิน 

(ประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลก่อน) 

รวมถึง CRPH, NUG และ PDF

นั่นคือคำาย่อของ Committee Representing the 

Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Government และ 

People’s Defence Forces

ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าถือว่าเป็นองค์กร “ผิดกฎหมาย” ใน

นิยามของเขา พอตัวแทนเมียนมาระบุเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามี

ปัญหาแน่

เพราะเจตนาของฉันทามติ 5 ข้อน้ันต้องการจะให้ มิน อ่อง

หล่าย ผู้ก่อรัฐประหารน่ังลงปรึกษาหารือกับองค์กรและบุคคล

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มคนท่ีประชาชนเลือกต้ังมาอย่างท่วมท้น 

และเป็นองค์กรท่ีเกิดข้ึนหลังรัฐประหารเพื่อเรียกร้องให้กลับไปสู่

กระบวนการประชาธิปไตย แสดงว่าผู้นำาอาเซียนกับแกนนำาของ

รัฐบาลทหารเมียนมาตีความฉันทามติไปคนละข้างกันโดยส้ินเชิง

แถลงการณ์บอกว่า รัฐมนตรีต่างประเทศต้อนรับ “ความ

พร้อม” ของรัฐบาลทหารพม่าที่บอกว่าพร้อมจะทำางานอย่างใกล้

ชิดกับทูตพิเศษอาเซียน

แต่ก็เน้นความจำาเป็นที่จะต้องใช้ความยืนหยุ่นในการสร้าง

ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

และตอกย้ำาความสำาคัญของการที่จะให้ทูตพิเศษอาเซียน 

“เข้าถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

เห็นได้ชัดว่าพูดกันคนละภาษาแล้ว

แถลงการณ์บอกต่อว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน

ยืนยันที่จะยึดหลักการของกฎบัตรอาเซียน และขณะเดียวกันก็

ตระหนักว่าสถานการณ์ในเมียนมามีผลต่อความมั่นคงและความ

เป็นเอกภาพของภูมิภาค

ตลอดจนความน่าเชื่อถือและสถานภาพความเป็นแกน

หลักของอาเซียน (credibility and centrality of ASEAN)

ในฐานะที่อาเซียนเป็นองค์กรที่ยึดกฎกติกาสากลเป็น

หลัก (rules-based organization) แถลงการณ์ย้ำาว่าเมียนมาเป็น 

“สมาชิกที่สำาคัญของครอบครัวอาเซียน”

ประโยคต่อมาของแถลงการณ์ตอกย้ำาการท่ีรัฐมนตรีต่าง

ประเทศต้องตัดสินทำาอะไรท่ีรัฐบาลทหารเมียนมาไม่เห็นด้วยแน่นอน

เพราะมี “บางประเทศสมาชิกอาเซียนได้เสนอว่า อาเซียน

กาแฟดำ
ควรจะให้พื้นที่ (space) กับเมียนมาเพื่อฟื้นคืนกิจการภายใน

และกลับสู่ภาวะปกติตามแนวทางที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

ประชาชนเมียนมา)”

ประโยคนี้แหละที่นำาไปสู่ข้อสรุปว่า แล้วเมียนมาจะมี

ตัวแทนแบบไหนในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำาลังจะเกิดขึ้น

ก่อนสิ้นเดือนนี้

มีการระบุว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศได้รับการติดต่อ

จาก NUG (รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

ทหาร) ที่จะให้เชิญตัวแทนของเขามาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

มาถึงประโยคสำาคัญที่สุดของแถลงการณ์ที่บอกว่า

“หลังจากมีการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง ปรากฏว่า

ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าด้วยการเชิญตัวแทนทางการเมือง

จากเมียนมา” มาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้

จึงสรุปด้วยประโยคสุดท้ายว่า

เมื่อมีการแก่งแย่งจากหลายฝ่ายในเมียนมาเพื่อส่งตัวแทน

ของตนมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ที่ประชุมนัดพิเศษ

ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจึงสรุปว่า จะต้องยืนยันยึดมั่น

ในหลักการ “ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก”

แต่ขณะเดียวกันก็จะ “เปิดทางให้พื้นที่แก่เมียนมาในการ

ฟื้นคืนกิจกรรมภายในและกลับสู่ภาวะปกติ”

ที่ประชุมจึงตัดสินใจที่จะเชิญ “ตัวแทนที่ไม่มีนัยทางการ

เมือง (non-political representative) จากเมียนมา” มาร่วม

ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้

ขณะเดียวกันก็รับทราบถึง “การสงวนสิทธิ์ในการเห็น

ต่าง” (reservations) จากตัวแทนเมียนมาในที่ประชุม

(แถลงการณ์ของรัฐบาลทหารพม่าหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง

แสดงความ “ผิดหวังอย่างลุ่มลึก” และ “คัดค้าน” มติของที่

ประชุมอาเซียนครั้งนี้อย่างขึงขังทีเดียว)

ผมสรุปว่าเป็นแถลงการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถทางการ

ทูตทั้งภาษาลีลาและการกำาหนดนโยบายที่ท้าทายความสามารถ

ของผู้นำาอาเซียนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจริงๆ

เคยเห็นนักกายกรรมไต่ลวดลอยฟ้าที่สร้างความ

หวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นไหม? นั่นแหละสถานการณ์ของ

อาเซียนวันนี้!.

อ่านระหว่างบรรทัดแถลงการณ์

อาเซียนไม่เชิญ มิน อ่องหล่าย

ผ

ารออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของเรา

นั้น ย่อมต้องทำาเพื่อประชาชนภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญอันถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดย

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำาประชาพิจารณ์

แสดงความคิดเห็นนำาไปสู่ร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อตรา

เป็นกฎหมายต่อไป

ในปัจจุบันและอดีตท่ีผ่านมาน้ัน ต้องยอมรับว่าการบังคับใช้

กฎหมายหลายกรณีมีความไม่เสมอภาค สองมาตรฐาน ขาดธรรมาภิ

บาล แต่บทความเรื่องน้ีจะแสดงให้เห็นถึงการใช้อำานาจของรัฐในการ

ตรากฎหมายท่ีแม้เพียงเป็นการเร่ิมต้นก็เดินหลงทางบนความถูกต้อง

ด้วยความผิดหลง สำาคัญผิดว่าการใช้อำานาจรัฐสามารถทำาได้ทุกอย่าง

ภายใต้กฎหมายรวมถึง แต่ไม่จำากัดเพียงการกำากับและควบคุมการ

ทำาความดีในสังคม

เมื่อไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระ

ราชบัญญัติว่าด้วยการดำาเนินงานของ

องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรือกำาไร

มาแบ่งปันกัน พ.ศ…..โดยในหลักการ

ของร่างกฎหมายนั้น มีการระบุไว้ว่า ใน

ปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหา

รายได้หรือกำาไรมาแบ่งปันกันขึ้นใน

ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก บางส่วน

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ และบาง

ส่วนดำาเนินการในรูปคณะบุคคลที่มิได้

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ทำาให้ภาครัฐมี

การกำากับดูแลไม่ทั่วถึง และมีองค์กร

จำานวนมากที่อ้างว่า เป็นองค์กรที่ไม่

แสวงหารายได้หรือกำาไรมาแบ่งปันกัน 

แต่กลับดำาเนินการในลักษณะที่เป็นการ

หารายได้มาแบ่งปันกันในระหว่างผู้

ร่วมดำาเนินการโดยหลีกเลี่ยงการเสีย

ภาษี ซึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชน และมีจำานวนมากที่รับเงิน

หรือทรัพย์สินของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่ง

ไม่มีสัญชาติไทย มาใช้ในการดำาเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ

ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย สมควรที่จะต้องมีกฎหมาย

กลางขึ้นเพื่อกำากับการดำาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาราย

ได้หรือกำาไรเป็นไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส เป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหลายประเทศได้

กำาหนดให้มีกฎหมายในลักษณะเดียวกัน จึงจำาเป็นต้องตราพระราช

บัญญัตินี้เพื่อให้มีกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อ

กำากับการดำาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำาไร

การกำากับและควบคุมอย่างไรบ้างนั้น ขอนำามาเล่าสู่กันฟัง

ว่า ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิด

เห็นว่าเราควรจะแสดงความเห็นส่งต่อไปยังรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง

พร้อมๆ กัน อย่างน้อยดังนี้

1.คำานิยาม

“องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำาไรมาแบ่งปันกัน 

หมายความรวมถึง คณะบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 

แต่ดำาเนินกิจกรรมโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหารายได้หรือ

กำาไรมาแบ่งปัน”

เห็นได้ว่า คำาว่า “คณะบุคคล” รวมทุกกลุ่มบุคคล ไม่ว่า

จะเป็นมูลนิธิ สมาคม ชมรม กลุ่มเพื่อน กลุ่มจิตอาสาในภารกิจ

เพื่อสังคม หรือองค์กรทำาความดีต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มในโลก

โซเชียล เช่น จส.100 ธนาคารเวลา องค์กรทำาความดี เทใจดอท

คอม ซ.โซ่อาสา ขนมปังเทวดา ร้านบ้านคุณตาคุณยาย เป็นต้น ที่

จะต้องตกอยู่ภายใต้การบังคับตามร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะทำาให้

สังคมเกิดความวุ่นวายโกลาหล เพราะคำาว่า “หมายความรวมถึง” 

คือการครอบจักรวาลเพื่อการที่รัฐต้องการเข้ามาจัดระบบแบบขึ้น

ทะเบียนกับทางราชการในการกำากับและควบคุมทุกๆ กลุ่มของผู้คน

ที่ต้องการทำาความดี

2.การเข้ามากำากับและควบคุมการทำาความด ี

ร่างกฎหมายฉบับนี้กำาหนดให้ “คณะบุคคล” และอาจรวมถึง 

“บุคคล” ใดๆ ที่จัดตั้งองค์กรหรือในรูป

โครงการ แต่ดำาเนินงานโดยคณะบุคคล

ในการทำาการกุศลขึ้นมาในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งก็ตามที่ตกอยู่ในคำานิยาม

ให้มีหน้าที่ต้องไปจดแจ้งขึ้นทะเบียน

การเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือ

กำาไรมาแบ่งปันกันกับกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทยเพื่อการกำากับ 

ควบคุมต่างๆ แบบครบวงจร กล่าวคือ :

2.1 ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและ

จำานวนของเงินหรือทรัพย์สิน ที่ใช้ใน

การดำาเนินกิจกรรมในแต่ละปี และต้อง

ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี 

2.2 ต้องเสนอรายงานการสอบ

บัญชีประจำาปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

อนุญาตต่อผู้รับจดแจ้งภายใน 60 วัน 

นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ผู้รับจดแจ้ง

เผยแพร่ต่อสาธารณะ

2.3 กำาหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ จะรับเงินหรือ

ทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่มี

สัญชาติไทย หรือไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในไทย มาใช้ในการดำาเนิน

กิจกรรมในไทยได้เฉพาะกิจกรรมที่กฎหมายกำาหนด

3.โทษทางอาญา  

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีการกำาหนดโทษทางอาญา (จับกุม คุม

ขัง และโทษปรับ) อีกด้วย ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของการที่รัฐต้องการ

เข้ามาสนับสนุนดูแลการทำางานของภาคประชาสังคม

ในเรื่องน้ีมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า มีการเตรียมออกกฎหมายฉบับ

น้ีเข้าไปยึดโยงเก่ียวข้องกับประเด็นการเมืองอีกด้วย คือความเข้าใจ

ว่ามีการระดมทุนทำากิจกรรมต่อต้านรัฐบาลผ่านกลไกขององค์กรท่ีไม่

แสวงหารายได้เหล่าน้ี นอกจากน้ียังได้ยินมาอีกว่า สำานักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินได้ขอมีส่วนร่วมให้มีการเพ่ิมเติมการ

กำากับและควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูงอีกด้วย 

ดังน้ันการทำาความดีหรือการต้ังใจทำาความดีอาจเป็นการทำาคุณบูชา

โทษได้ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับน้ี

แม้ต่อมาทางรัฐบาลจะได้ออกมาชี้แจงผ่านสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาว่าร่างดังกล่าวเป็นเพียง “หลักการ” เท่านั้น 

และจะต้องมีการยกร่างขึ้นมาโดยสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ซึ่งอาจจะไม่เหมือนของเดิมที่เป็นหลักการเลยก็ได้ แต่ความไม่

แน่นอนย่อมทำาให้ประชาคมจิตอาสาเกิดความกังวล ไม่สบายใจได้ 

อย่างไรก็ตาม ก็ขอฝากท่านผู้อ่านทุกคนโดยเฉพาะในภาคประชา

สังคมว่าอย่าได้ท้อแท้ใจกับเรื่องนี้ ขอให้ทุกท่านทำาความดีต่อไป 

เชื่อมั่นว่ากฎหมายที่ร่างด้วยความไม่สมเหตุสมผล ขาดการมีส่วน

ร่วม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาลและหลักสิทธิมนุษยชนย่อมจะ

ต้องแพ้ภัยตัวเองในที่สุด.

“แต่ความไม่แน่นอนย่อมทำาให้ประชาคมจิตอาสาเกิด

ความกังวล ไม่สบายใจได้ อย่างไรก็ตาม ก็ขอฝากท่าน

ผู้อ่านทุกคนโดยเฉพาะในภาคประชาสังคมว่าอย่าได้

ท้อแท้ใจกับเรื่องน้ี ขอให้ทุกท่านทำาความดีต่อไป เชื่อม่ัน

ว่ากฎหมายท่ีร่างด้วยความไม่สมเหตุสมผล ขาดการมี

ส่วนร่วม ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ธรรมาภิบาลและหลักสิทธิ

มนุษยชนย่อมจะต้องแพ้ภัยตัวเองในท่ีสุด”.

“

“

ก

เทวัญ อุทัยวัฒน์

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

เครดิตรูปโดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (Thai Civil Rights and Investigative Journalism - TCIJ)



กเพียงไม่กี่วันก็จะมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่อง

เที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวกันแล้ว ในตอนนี้

นักท่องเที่ยวเองก็รอความชัดเจนของระเบียบและ

กฎเกณฑ์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้บูม! หรือกลับมาเติบโต

อย่างรวดเร็วได้เสียทีเดียว เพราะยังมีอีกหลายเงื่อนไขที่

อาจจะทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว หรือการตัดสิน

ใจของนักเดินทาง

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม มีข้อสรุปสำาคัญ คือ เตรียมพิจารณาแนวทางการเปิด

ประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 

จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำา เดินทาง

เข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ไม่จำากัดพื้นที่ หากมีคุณสมบัติตรง

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด ขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 

ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. และผ่อนคลาย

กิจกรรมเพิ่มเติม อาทิ การจัดงาน การประชุม โดยขยาย

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแต่ละระดับพื้นที่

โดย วิจัยกรุงศรีรายงานว่า แม้มีการเปิดประเทศต้น

เดือนพฤศจิกายนเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้อง

กักตัว และผ่อนคลายมาตรการควบคุม แต่คาดว่าระดับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในสิ้นปีนี้ยังคงต่ำากว่าช่วง

ก่อนเกิดวิกฤตการระบาดราว 6%

แน่นอนว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ            

ระบาดเพิ่มเติมแม้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจกลับมาดำาเนินการมากขึ้น และช่วยลดความเสีย

หายทางเศรษฐกิจลงได้บ้าง แต่อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการปรับขึ้นของจำานวนผู้ติดเชื้อรายวันด้วยเช่นกัน โดย

เฉพาะการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในช่วงที่เหลือของปียัง

จำาเป็นต้องทำาด้วยความระมัดระวังไปพร้อมกับการเสริมด้วย

มาตรการอื่นๆ อาทิ การสื่อสารที่ชัดเจน การสวมหน้ากาก 

การใช้ระบบติดตามผู้ป่วย และการเร่งฉีดวัคซีน

วิจัยกรุงศรียังระบุอีกว่า ในส่วนของมาตรการเปิด

ประเทศที่จะเริ่มขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เบื้องต้นทาง

การระบุประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำา เช่น สหรัฐ สหราช

อาณาจักร เยอรมนี จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยจะเปิด

รับเข้าสู่ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว ภายใต้เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 

อาทิ ฉีดวัคซีนครบโดส มีการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง

และเมื่อถึงไทย

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการหรือนโยบายของประเทศต้นทางเป็นสำาคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวหลักจากจีนที่นับว่ามีสัดส่วน

สูงเกือบ 28% ของภาคท่องเที่ยวไทย ทั้งในด้านจำานวนและ

การสร้างรายได้แก่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันทางการจีนยังคงมี

มาตรการคุมเข้มการเดินทางระหว่างประเทศ โดยไม่อนุญาต

ให้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ขณะที่ สหรัฐและสหภาพยุโรปประกาศเตือนให้หลีก

เลี่ยงการเดินทางมาไทยเนื่องจากเป็นพื้นที่การระบาดยังมี

ความเสี่ยงสูง ดังนั้น มาตรการหรือนโยบายของประเทศ

ต้นทางจึงอาจเป็นข้อจำากัดต่อการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในระยะอันใกล้นี้

วิจัยกรุงศรีประเมิน แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการระบาดเพิ่มเติม และมีการเปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว แต่คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยรวมภายในสิ้นปีนี้จะยังอยู่ในระดับต่ำากว่าช่วงก่อนเกิด

วิกฤตโควิด-19 อยู่ประมาณ 6% โดยคำานวณจากการใช้

ข้อมูลความถี่เร็ว ได้แก่ ความเข้มงวดของมาตรการ ความ

เข้มงวดของมาตรการที่เกิดขึ้นจริง เครื่องชี้เร็วด้านการเดิน

ทาง และความนิยมในการค้นหา เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการคาดการณ์ทิศทางของการค้าปลีก ผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมท่องเที่ยว

โดยพบว่าภายในสิ้นปีนี้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและ

การค้าปลีกจะกลับมาอยู่ที่ 94.9% และ 92.3% ของระดับ

ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ตามลำาดับ ขณะที่กิจกรรมท่อง

เที่ยวจะอยู่เพียงแค่ 57.9% ของระดับก่อนวิกฤตโควิด-19 

เท่านั้น และเมื่อคำานวณดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม

แล้วพบว่า ณ สิ้นปีนี้จะมีค่าอยู่ที่ 94.4% ของระดับก่อนเกิด

วิกฤตโควิดอีกด้วย.

มจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ผู้ ให้บริการ

รับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร ภายใต้การ

บริหารงานของบิ๊กบอส “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” ที่ช่วง

นี้อะไรๆ ก็เริ่มดี...โดยเฉพาะงาน

ใหม่ๆ ในไตรมาส 3/64 ที่มีถึง 6 

โปรเจ็กต์ มูลค่า 900 ล้านบาท ดัน 

Backlog แตะ 3,697 ล้านบาท รับ

รู้รายได้กันยาวๆ รวมไปถึงงานที่

กำาลังอยู่ในช่วงประมูลกว่า 2-3 

พันล้านบาท งานบิ๊กบอสประกาศ

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน สั่งเดินหน้า

เต็มสูบ อย่างนี้แล้วแบ็กล็อกทั้งปี

แตะ 5,000 ล้านบาทไม่พลาดเป้า

เป็นแน่.
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เศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ

มีไว้พุ่งชน

เศรษฐกิจ

บ

อี

รุ่งนภา สารพิน

เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม

ผุดนิคมใหม่หนุนอีอีซี โกยลงทุน

กนอ.ผนึกเอเพ็กซ์ปาร์ค

หวังดึงกลุ่มนิวเอสเคิร์ฟ

ไทยโพสต์ • กนอ.เซ็นสัญญาตั้งนิคมฯ เอเพ็กซ์กรีน ในพื้นที่อีอีซี 

เน้นสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ คาดแล้วเสร็จปี 66 ฟุ้งเกิดการลงทุน

ในนิคมฯ 64,000 ล้านบาท หนุนจ้างงานเพิ่มประมาณ 16,000 คน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้

ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียม

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับ

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบาย

รัฐบาล โดยในวันที่ 19 ต.ค.

2564 กนอ.ได้ลงนามในสัญญา

ร่วมดำาเนินงานกับบริษัท เอเพ็กซ์                                                    

ปาร์ค จำากัด จัดตั้งนิคมอุตสาห 

กรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล 

เอสเตท เพื่อรองรับการลงทุนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (นิว 

เอส-เคิร์ฟ) โดยนิคมนี้ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ ต.หัวสำาโรง และ ต.แปลง

ยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

เป็นการดำาเนินงานในรูปแบบ

นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำาเนินงาน

ที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และ

ให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

โดยใช้ระยะเวลาพัฒนาโครงการ

ประมาณ 2 ปี ซึ่งหลังจากประ 

กาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว

คาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนินการ

ได้ในปี 2566

สำาหรับ นิคมอุตสาหกรรม

เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอส

ASW เล็งออกหุ้นกู้ครั้งแรก 1,000 ล.

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอสเซทไวส์ จำากัด (มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่า 

บริษัทมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้  มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้าน

บาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ชุดแรก อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราผล

ตอบแทน 5.15% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน 

อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี เตรียมเปิดขายระหว่างวันที่ 2-4 

พ.ย.2564

สหพัฒน์แอดมิชชั่นปลื้มผลตอบรับดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” 

ครั้งที่ 24 ภายใต้การดำาเนินการของบริษัท สหพัฒนพิบูล 

จำากัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ และ

ริชเชส ประสบความสำาเร็จ ผลตอบรับดีเกินคาด หลังจาก

ผ่านในช่วงที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมติวแบบจัดเต็ม 6 วัน มีน้องๆ 

นักเรียน Dek65 สนใจเข้าร่วมติวกันอย่างคับคั่ง โดยมียอด

สมัครเข้าร่วมติวสดออนไลน์มากถึง 1 แสนคน

เคาะ 173 ราย ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิด

เผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ

งานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

ครั้งที่ 8/64 ซึ่งคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้

ประกอบการได้ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำาขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในครั้งนี้แล้ว โดยมีผู้

ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำาหนด รวมทั้งสิ้น 

173 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

ธ.ก.ส.ขยายช่องทางขายสินค้าเกษตร

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้

ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด ดำาเนินโครงการเพิ่ม

ช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย รวมทั้งการเพิ่มช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจากผู้ผลิต

โดยตรงกว่า 200 รายการ มาจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

www.thailandpostmart.com และช่องทางออฟไลน์ ณ 

ที่ทำาการไปรษณีย์.

เตท มีพื้นที่ประมาณ 2,191.50 

ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ก่อให้เกิด

รายได้ประมาณ 1,600.22 ไร่ 

หรือคิดเป็น 73.17% พื้นที่ระบบ

สาธารณูปโภคประมาณ 358.34 

ไร่ คิดเป็น 16.22% และพื้นที่สี

เขียวและแนวกันชนประมาณ 

232.03 ไร่ คิดเป็น 10.61% ของ

ไม่ได้ขายมากแต่อย่างใด เพราะวันก่อนหน้าได้ โหมซื้อไปเกือบ 4 พัน

ล้านบาท การคลายหุ้นออกบ้างเพื่อให้มีสภาพคล่องก็เป็นเรื่องปกติ 

ที่น่ามองคือการเข้าซื้อของกลุ่มนักลงทุนทั่วไปมากกว่า เพราะหาก

เป็นการคิดที่เหมือนกันทั้งตลาดคงจะไม่มีใครซื้อหุ้นวานนี้ เพราะผู้

ขายคือรายใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม หากเชื่อหรือเดินตามรายใหญ่ก็คงต้องขาย

มากกว่าจะกล้าซื้อ แต่ผลออกมานักลงทุนทั่วไปเข้ารับซื้อหุ้นพื้นฐาน

ดีราคาต่ำาไปมากถึง 4,069.83 ล้านบาท ก็ต้องมั่นใจในสภาวการณ์

มากพอจึงจะกล้ากลับมาลงทุน ซึ่งดูแค่การเปิดประเทศก็มองออก

แล้วว่าทุกอย่างจะดีขึ้น หากการระบาดของโรคลดลงก็ยิ่งดี แสดงว่า

บรรยากาศโดยรวมกำาลังดี มองเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าขาย

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอาหารยังเชื่อมั่นได้ว่าธุรกิจจะ

เติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ CPI, CBG และ MINT กลุ่ม

ธุรกิจพลังงานยิ่งดูก็ยิ่งมั่นใจว่าธุรกิจจะมีกำาไรสูงขึ้นเมื่อราคาน้ำามัน

ยังปรับขึ้น น่ามองที่ AGE, BPP และ EA กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยิ่ง

เปิดประเทศก็จะทำาให้ธุรกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น น่ามองที่ AMATA, NCH 

และ SPALI กลุ่มไอซีทีจะมีการเติบโตสูง เมื่อมีการปลดล็อกเปิด

ประเทศมากขึ้น น่ามองที่ AIT, INTUCH และ JMART หุ้นรายตัวที่

เตะตามี KTC, INOX และ PTTGC เป็นต้น

ให้มองการอ่อนตัวของตลาดเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการ

เลือกลงทุน เพราะพบว่าหุ้นพื้นฐานดีจำานวนมากยังมีราคาต่ำากว่า

พื้นฐานจริงมาก ทำาให้การเลือกลงทุนจะให้ความคุ้มค่ามากในระยะ

ต่อไป.

เปลี่ยนมือการครองหุ้น

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (19 ต.ค.64) เหมือนจะเล่นสวนกระแส

ตลาดโลก เพราะตลาดนอกส่วนมากเล่นกันในแดนบวก แต่ตลาด

หุ้นไทยกลับเล่นกันในแดนลบ แม้ว่าจะเล่นบวกในช่วงแรกของตลาด

ก็ตาม บรรยากาศตลาดยังคงผันผวนสูง ดัชนีตลาดแกว่งตัวขึ้นลง

กว้างถึง 22.54 จุด มากเกินพอกับการเล่นเก็งกำาไรรายวัน และจบ

ลงด้วยการยืนปิดในระดับ 1,630.39 จุด ลดลงจากวันก่อนมาก คงจะ

ทำาให้มองตลาดในเชิงลบต่อไป นั่นเป็นการคิดของการเก็งกำาไร แต่

หากพิจารณาจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีปัจจัยบวกหนุนอยู่ค่อนข้าง

มาก โดยเฉพาะการที่ราคาน้ำามันยังขยับสูงขึ้น จะทำาให้ธุรกิจพลังงาน

และปิโตรเคมีจะมีกำาไรสูงกว่าเดิม ย่อมดีกับการลงทุนเพราะจะทำาให้

ได้รับความคุ้มค่าจากเงินปันผลที่จะมีการจ่ายมากขึ้นตามผลกำาไรที่สูง

ขึ้น จึงมองเป็นโอกาสในการทยอยเลือกซื้อมากกว่าจะขายออกตาม

กระแสตลาด ส่วนการลงทุนในตลาด ดูเหมือนทางผู้บริหารกองทุนจะ

เกิดความวิตกกังวลกับบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงทุนของกองทุน อาจ

จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศที่มีปัญหาของบางธุรกิจจึง

ต้องขายหุ้นเพื่อให้มีเงินในมือมากขึ้น จึงพบว่าวานนี้ทางกองทุนยังคง

ขายหุ้นออกอีก 3,125.32 ล้านบาท และยังได้แรงหนุนในการขายจาก

นักลงทุนต่างชาติร่วมอยู่ด้วย โดยต่างชาติขาย 1,591.57 ล้านบาท ก็

ยังไม่สรุปทุบดีเซลเหลือ‘25บาทต่อลิตร’
ไทยโพสต์ • “พลังงาน” แจงยัง

ไม่สรุปทุบราคาดีเซลเหลือ 25 

บาท/ลิตร หลังม็อบสิบล้อเรียก

ร้อง ย้ำาทำาเต็มที่ ยืนเพดานไม่เกิน 

30 บาท พร้อมเฝ้าจับตาตลาดโลก

อาจขยับลง แจงไม่เคยมีรัฐบาล

ยุคไหนตรึงต่ำากว่า 25 บาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พลังงาน กล่าวถึงกรณีสหพันธ์

การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ได้นัดรวมตัวขับรถบรรทุกวน

รอบเส้นทางกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

เรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมราคา

น้ำามันดีเซลให้อยู่ที่ 25 บาทต่อ

ลิตร ว่า รัฐบาลได้รับข้อเสนอของ

ผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ต้องการ

ให้ตรึงราคาน้ำามันดีเซลให้ต่ำากว่า 

30 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ หากราคาน้ำามันดิบ

ตลาดโลกปรับลดราคาขายปลีก

ในประเทศก็ลดตาม โดยพลังงาน

ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้

ชิด และดำาเนินนโยบายตรึงราคา                                     

น้ำามันดีเซลอยู่ที ่ 30 บาทต่อ

ลิตร เหมือนรัฐบาลที่ผ่านๆ มา 

แต่ครั้งนี้มีปัจจัยการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วย 

ซึ่ งจะสรุปประเด็นรายงานให้  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมทราบ

ต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประ 

ชุมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน

ได้หารือร่วมกัน ได้รับหนังสือข้อ

เรียกร้องจากกลุ่มรถบรรทุกเมื่อ

วันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึง

ตอนนี้ยังไม่มีข้อสั่งการจากนาย

สุพัฒนพงษ์ลงมาว่าจะให้ดำาเนิน

การอย่างไร จึงยังไม่มีข้อสรุปที่

ชัดเจนว่าจะสามารถช่วยเหลือ

ตามข้อเสนอของกลุ่มรถบรรทุกได้

หรือไม่

“กระทรวงพลังงานมีโครง                                    

การบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุน

ราคาน้ำ ามันดี เซลที่ เป็นน้ำ ามัน

หลักในการขนส่งสินค้าและการ                                             

โดยสารของรถบรรทุก รถสาธารณะ

ทั่วประเทศ โดยขณะนี้สามารถ

เติมน้ำามันดีเซลบี 20 ที่มีราคาอยู่

ที่ 29.04 บาทต่อลิตร บี 6 มีราคา

อยู่ที่ 29.29 บาทต่อลิตร เหมือน

นโยบายของรัฐบาลชุดก่อนๆ โดย

ก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนตรึง

ราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 

25 บาท” รายงานข่าวระบุ.

ลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด                     

โควิด-19 รวมถึงธนาคารพาณิชย์ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

คาดว่า กำาไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนใน

ประเทศ (ระบบ ธ.พ.ไทย) อยู่ที่กรอบ 3.25-3.35 หมื่นล้านบาทใน

ไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2564 ที่มีกำาไรสุทธิ

สูงถึง 5.72 หมื่นล้านบาท เนื่องจากโควิด-19 ที่ปะทุขึ้นในช่วงต้น

ไตรมาส 3/2564 กดดันรายได้จากธุรกิจหลัก โดยเฉพาะรายได้ค่า

ธรรมเนียมและบริการ และทำาให้ ธ.พ.มีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำารองฯ 

ในระดับที่สูงกว่าช่วงปกติ และสูงกว่าช่วงครึ่งแรกของปี

สำาหรับสัดส่วน NPL ของระบบ ธ.พ.อาจขยับขึ้นมาที่ 3.10-

3.17% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 3/2564 แม้ว่าจะได้รับอานิสงส์จาก

ความยืดหยุ่นของเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ สำาหรับในไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2564 ธ.พ.น่าจะสามารถปรับตัวเพื่อประคองผลการดำาเนิน

งานให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนได้ แต่โจทย์ต่อเนื่อง

ในปีหน้าจะยังคงเป็นเรื่องการดูแลปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ และการ     

เตรียมรับมือกับการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งจะมีผู้

เล่นที่หลากหลายมากขึ้น

ขณะเดียวกัน รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ชะลอ

ลงในไตรมาส 3/2564 นำาโดย รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะราย

ได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งน่าจะหดตัวลงประมาณ 6.5-9.0% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อาทิ รายได้จากค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียม

จัดการ และค่านายหน้า นอกจากนี้คาดว่าการตีมูลค่าเงินลงทุนใน

ตราสารทางการเงินผ่านงบกำาไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ น่าจะ

ได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาล และในไตรมาสที่ 3 ไม่น่าจะมีการบันทึกรายได้พิเศษก้อน

ใหญ่จากส่วนอื่นๆ 

ส่วนรายได้ดอกเบี้ยในภาพรวมในไตรมาส 3/2564 น่าจะชะลอ

ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อใหม่

เป็นไปอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยที่ชะลอ

ตัวลงตามความเปราะบางทางการเงินของภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดี

ภาพรวมสินเชื่อยังน่าจะขยับขึ้นทั้งเมื่อเทียบแบบรายไตรมาสและช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามการเติบโตต่อเนื่องของสินเชื่อธุรกิจ โดย

เฉพาะธุรกิจรายใหญ่ ประกอบกับสถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อผู้

ประกอบการผ่านโครงการสินเชื่อฟื้นฟูมากขึ้น

โควิด-19 ที่ปะทุขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 มีความรุนแรง

และขยายเป็นวงกว้าง ย่อมมีผลกดดันสถานะทางการเงินของลูกหนี้

หลายกลุ่ม ขณะที่ข้อมูลจาก ธปท.สะท้อนสัญญาณว่า ลูกหนี้มีแนว

โน้มทยอยเข้ารับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยยอด

ภาระหนี้เข้ามาตรการช่วยเหลือฯ ขยับขึ้นจากจุดต่ำาสุดของปีนี้ที่ 3.18 

ล้านล้านบาท (จากจำานวนบัญชีลูกหนี้เข้ามาตรการฯ 4.77 ล้านบัญชี) 

ในเดือนเมษายน 2564 มาที่ 3.35 ล้านล้านบาท (จำานวนบัญชีลูก

หนี้เข้ามาตรการฯ 5.12 ล้านบัญชี) ในเดือนกรกฎาคม 2564 โดย

ในจำานวนนี้ สัดส่วนกว่า 60% เป็นลูกหนี้ที่รับความช่วยเหลือฯ จาก

ธนาคารพาณิชย์

ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ประเมินว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะทยอยตั้งสำารองฯ ใน

ระดับที่สูงกว่าช่วงปกติ เพื่อเตรียมการรองรับความไม่แน่นอนของ

ประเด็นคุณภาพของสินเชื่อที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง

อย่างใกล้ชิด แม้ว่า ธปท.ได้ขยายเวลาผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูก

หนี้และการกันเงินสำารองให้กับสถาบันการเงินไปจนถึงสิ้นปี 2565 

แล้วก็ตาม

ด้านสถานการณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ 

NPL Ratio ของระบบธนาคารพาณิชย์ (ภาพรวมของ ธ.พ.ไทย+ 

สาขา ธ.พ.ต่างประเทศ) อาจขยับขึ้นมาที่ 3.10-3.17% ต่อสินเชื่อ

รวมในไตรมาส 3/2564 จากระดับ 3.09% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 

2/2564 ตามสัญญาณความเปราะบางทางการเงินและปัญหาในการ

ประคองรายได้ของลูกหนี้ในกลุ่มเอสเอ็มอีและรายย่อย ขณะที่สัดส่วน

การตั้งสำารองฯ ต่อสินเชื่อ หรือ Credit Cost ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบ 

1.46-1.49% ในไตรมาส 3/2564 ขยับขึ้นจากระดับ 1.45% ไตรมาส 

2/2564

อย่างไรก็ดี แนวโน้มในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมอง

ว่า ธนาคารพาณิชย์จะสามารถปรับตัวเพื่อประคองทิศทางกำาไรสุทธิ

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ปีก่อน โดยเฉพาะหากการคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์ โควิด-

19 ที่ทางการไทยทยอยดำาเนินการมีส่วนช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจลงบางส่วน แม้ว่าการฟื้นตัวในภาพรวมจะมี

ความไม่แน่นอนและต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก็ตาม.

โควิดทุบกำ�ไรแบงก์ลดวูบ

พื้นที่ทั้งหมด โดนนิคมดังกล่าว

ตั้งอยู่ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ

ประเทศที่รัฐบาลจัดเตรียมระบบ

โครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจร 

มีศักยภาพที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่ง

จากศักยภาพดังกล่าวคาดว่านิคม

อุตสาหกรรมแห่งนี้จะได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

“นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์

กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท หาก

มีการลงทุนเต็มพื้นที่แล้วจะก่อ

ให้เกิดมูลค่าการลงทุนในนิคม 

ประมาณ 64,000 ล้านบาท เกิด

การจ้างงานประมาณ 16,000 คน                                              

สะท้อนถึงศักยภาพของการพัฒนา

พื้นที่อุตสาหกรรม และการเป็น

หนึ่ ง ในนิคมอุตสาหกรรมที่มี

บทบาทสำาคัญต่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศในอนาคตได้อย่าง

แน่นอน” นายวีริศกล่าว.

ออริจิ้นรุกคืบตลาดคอนโด

ปั้นแบรนด์จับลูกค้าวัยเก๋า

ไทยโพสต์ • นายปิติพงษ์ ไตร

นุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท วัน ออริจิ้น จำากัด เปิดเผย

ว่า หลังบริษัทประกาศเดินหน้า

รุกธุรกิจบริการสุขภาพ ล่าสุด

บริษัทได้ยกระดับการดำาเนิน

ธุ รกิจที่ อยู่ อาศัยด้วยแบรนด์

ใหม่เจาะตลาดผู้สูงวัย ออริจิ้น 

เวลเนส เรสซิเดนซ์ โครงการ

คอนโดมิเนียมพักอาศัย พร้อม

บริการเสริมสร้างสุขภาพและ

ดูแลคุณภาพชีวิตยามเกษียณ

สำาหรับผู้สูงวัยเป็นครั้งแรกสอด

รับเมกะเทรนด์

“แม้สังคมไทยจะเตรียม

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาสัก

ระยะแล้ว แต่การพัฒนาพื้นที่

และอี โคซิสเต็มให้เอื้อต่อคนสูง                                              

วัยยังเติบโตไม่ทันความเปลี่ยน 

แปลง บริษัทจึงร่วมกับพันธมิตร

ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะทาง

ต่างๆ เข้ามาช่วยดูแลลูกบ้าน

ยามเกษียณได้อย่างอิสระและไร้

กังวล” นายปิติพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้นำาร่อง

พัฒนาแบรนด์ดังกล่าว 2 โครง                                             

การแรก ได้แก่ ออริจิ้น เวลเนส 

เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 107 โครง 

การคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จ

พร้อมอยู่ และออริจิ้น เวลเนส 

เรสซิเดนซ์ รามอินทรา โครงการ

คอนโดมิเนียมท่ีจะเร่ิมก่อสร้างใน

ช่วงไตรมาส 3/2565 รวมมูลค่า

โครงการกว่า 995 ล้านบาท.

ห

วีริศ อัมระปา
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marrygun55@gmail.com

ลงนามสัญญาผลิตไฟฟ้า

ศิริ ฐิรวัฒนวงศ์  และ ณัฏฐ์ บัณฑิตมหากุล กรรมการบริหาร บริษัท ว่านลี่ แพ็คกิ้ง 

เอ็นเตอร์ไพรส จำากัด พิจารณาว่าจ้างบริษัท นิวเอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำากัด หรือ 

NEPS เข้ามาเป็นผู้ติดตั้งระบบแบบครบวงจร โดยมี ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธาน

กรรมการบริหาร ร่วมลงนามในสัญญา ซึ่งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือโซลาร์รูฟนี้เป็นการติดตั้งในเฟสที่ 2 ขนาด 400 กิโลวัตต์ 

หลังจากที่ NEPS เคยได้ติดตั้งโซลาร์รูฟในเฟสที่ 1 ขนาด 300 กิโลวัตต์ ไปแล้วเมื่อต้นปีที่

ผ่านมา  

ชวนคนไทยแชร์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวลับ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ Leica Camera 

Thailand (ไลก้า คาเมร่า ไทยแลนด์) ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่าย Leica (ไลก้า) 

ร่วมจัดแคมเปญ #RediscoverThailand ชวนคนไทยจับมือช่วยกันฟื้นฟู

การท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการแชร์ภาพสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่พัก ผู้คน อาหารการกิน ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะ location ลับที่

นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะยังไม่รู้ พร้อมใส่ #RediscoverThailand ระบุสถาน

ที่ โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเอง Facebook, Instagram หรือ Twitter 

ทาง Leica Camera Thailand จะคัดเลือกและจัดทริปตามรอยบันทึกภาพ

ด้วยกล้องไลก้าผ่านมุมมองของไลก้า ไทยแลนด์ แอมบาสเดอร์ ช่างภาพชื่อ

ดัง เพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย แล้วส่งต่อให้กับ 

ททท.และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564

รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ  “YOUเทิร์น” โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบ

ครบวงจร พร้อมนำามาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle และ Upcycling ที่

ใช้ได้ใหม่อีกหน โดยจุดรับพลาสติกใช้แล้ว รวมถึงถังขยะสีแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 

อาคาร 1, ชั้น 1 อาคาร 2 และอาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต สำานักงานใหญ่ 

ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (ต.ค.2564) สามารถนำาไปแปรรูปเป็นชุด PPE แล้ว

จำานวน 1,105 ชุด หรือ 19,894 ขวด

มอบโล่ขอบคุณเครือซีพี-ซีพีเอฟ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณ วรวิทย์ เจนธนากุล 

กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และกรรมการ

และเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาสที่เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ให้การ

สนับสนุนการดำาเนินงานของ “ภารกิจแรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิ

บุตร” ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากร

ทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำาเร็จลุล่วง 

แสดงความยินดี       

ภัครธรณ์ เทียนไชย นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ มอบ

หมายให้คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายก

สมาคมฯ ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์, 

ศรัญญา พุทธารี, ดร.จิระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์, กรณิศ ธนสุนทรกิจ และ ดร.เภา บุญ

เยี่ยม ร่วมยินดี ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

สำานักงาน

ทรัพย์สินพระ

มหากษัตริย์เปิด

ประมูลสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

ครั้งที่ 3/2564 

จำานวน 27 อัตรา 

กรุงเทพมหานคร

และภูมิภาค ผู้

สนใจสอบถาม

ข้อมูลได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7086-88 และ 0-2787-7092-94 หรือ www.

crownproperty.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน 2564

ระเทศไทยกำ�ลังจะประสบปัญห�กับก�ร

ก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ! ขณะที่หล�ยๆ 

ประเทศในภูมิภ�คเอเชียเกิดปัญห�เรื่องน้ีข้ึนแล้ว 

เช่น เก�หลีใต้ หรือญี่ปุ่นที่เข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

โดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีก�ร

ดำ�เนินง�นเพื่อแก้ไขที่แตกต่�งกันไป

ปัจจุบันที่ โลกกำ�ลังเผชิญหน้�กับวิกฤต

ของก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 ยิ่งทำ�ให้ก�รดูแล

ผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ต้องทำ�คว�มเข้�ใจและ

ห�ท�งแก้ไขให้ได้ ขณะที่ในวัยอื่นๆ เองก็หันม�

สนใจด้�นสุขภ�พ และคว�มเป็นอยู่ม�กขึ้น 

จนทำ�ให้เทรนด์ของธุรกิจย� อุปกรณ์ท�ง

ก�รแพทย์ ก�รตรวจวินิฉัยโรค อ�ห�ร

เพื่อสุขภ�พ และวิทย�ศ�สตร์เพื่อชีวิต หรือ 

Life Science มีก�รเติบโตเพิ่มขึ้น เห็นได้จ�ก 

กองทุนที่ลงทุนท�งด้�นนี้มีก�รเติบโตสูงขึ้น

ทุกปี และในช่วงปี 2016-2020 ที่เติบโตขึ้น 

16.5% ขณะที่มูลค่�ก็เพิ่มขึ้นในอัตร�ที่ใกล้

เคียงกัน

ซ่ึงกลุ่ม ปตท. เห็นถึงคว�มสำ�คัญในเรื่องน้ี 

จึงได้จัดตั้งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด 

ขึ้ นภ�ยใต้ก�รพัฒน�ตั้ งแต่ผลิตภัณฑ์ย� 

โภชน�ก�ร วัสดุท�งก�รแพทย์ จนถึงโปรตีน

จ�กพืช (Plant-Based Meat) เพื่อสร้�งชีวิตที่

ยั่งยืนอย่�งมีคุณภ�พให้กับทุกคน 

ด้วยเหตุนี้ น�ยธนภัทร ลิ้มเจริญพร 

ผู้จัดก�รสังกัดฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจปิโตรเคมีและ

ก�รกลั่น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) และ

น�งส�วพรรณนภิศ ฤทธิไพโรจน์ นักวิเคร�ะห์ 

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด จึงได้เข้�ม�ร่วม

ให้คำ�ตอบที่ว่�จะเป็นอย่�งไรเมื่อเทคโนโลยี

ช่วยให้เร�มีชีวิตที่ยั่งยืน?

โดยน�ยธนภัทร กล่�วว่� “อินโนบิก” 

ถือว่�เป็นหัวหอกในก�รเดินหน้�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

เพื่อชีวิต หรือ Life Science ที่เป็นธุรกิจใหม่

ของกลุ่ม ปตท. 

ซึ่งสิ่งแรกที่ อินโนบิกเลือกที่จะเข้�ไปทำ�

คือก�รพัฒน�ธุรกิจภ�ยใต้ก�รพัฒน�แบบ 

Circular Economy หรือก�รนำ�ทรัพย�กรม�ใช้

อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ และคุ้มค่� โดยอ�ศัย

ก�รผสมผส�นเรื่องของก�รพัฒน�ธุรกิจแห่ง

อน�คตเข้�ม� จึงมองไปถึงประเทศไทยที่เป็น

ประเทศแห่งก�รทำ�เกษตร ผลผลิตท�งก�ร

เกษตรที่ส�ม�รถนำ�ม�เพิ่มประสิทธิภ�พและ

มูลค่�ท�งก�รตล�ดได้ คือก�รนำ�ผลผลิตดังกล่�ว

ม�พัฒน�เป็นโปรตีนท�งเลือก ไม่ว่�จะเป็นถั่ว 

ข้�วหรือข้�วโพด 

และเมื่อนำ� 2 ส่ิงม�ผนวกรวมกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ จึงได้ดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�โปรตีนจ�กพืช 

ซึ่งมองว่�จะเป็นธุรกิจสำ�คัญที่จะตอบโจทย์กับ

ด้�นประช�กรที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยัง

ช่วยเหลือในด้�นของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย

จ�กเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ธุรกิจและปล่อย

ค�ร์บอนเป็นศูนย์ ตอบสนองโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดี

ที่สุดทั้งด้�นไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อม

ด้�น น�งส�วพรรณนภิศ กล่�วว่� จ�กเทรนด์

จะเป็นอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีช่วยให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืน

ของต่�งประเทศที่กำ�ลังเผชิญอยู่กับปัญห�

โลกร้อน เมื่อกลับม�วิเคร�ะห์แล้วจึงได้เห็น

ถึงส�เหตุที่สำ�คัญอีกด้�นคือก�รทำ�ปศุสัตว์ที่มี

ก�รปล่อยก๊�ซมีเทน ที่เป็นอันตร�ยต่ออ�ก�ศ

ออกม�ม�กพอๆ กับรถยนต์ปล่อยค�ร์บอกได

ออกไซด์จ�กก�รเผ�ไหม้ ก�รทำ�โปรตีนจ�กพืช

จึงได้รับคว�มสนใจม�กย่ิงข้ึน และในต่�งประเทศ

หล�ยๆ แห่งก็มองว่� ก�รเปล่ียนแปลงในรูปแบบน้ี

จะยังเป็นก�รประหยัดทรัพย�กรอื่นๆ ที่ต�มม�

อย่�งเช่นก�รใช้น้ำ� หรือใช้ที่ดินในก�รเลี้ยง

ปศุสัตว์อีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์

โปรตีนท�งเลือก (Plant-Based Food) โดย 

เท็กซัส ชิคเก้น และ เอ็นอ�ร์พีที บริษัทร่วมทุน

ระหว่�ง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด และ 

บริษัท เอ็นอ�ร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำ�กัด 

(เอ็นอ�ร์เอฟ) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แพลนต์เบส 

หรือเนื้อสัตว์จ�กพืช เมนูใหม่ จ�ก เท็กซัส 

ชิคเก้น ในชื่อเมนู แพลนต์เบส คิก คิก รสล�บ 

ผลิตจ�กพืช 100% ปร�ศจ�กเนื้อสัตว์ สำ�หรับ

เทศก�ลกินเจในเดือนตุล�คม 2564

และเมื่อพูดถึงด้�นสุขภ�พด้วยแล้วนั้น

ธุรกิจ Life Science ก็ยังส�ม�รถเข้�ม�

ช่วยแก้ปัญห�ต่�งๆ ได้ ไม่ว่�จะเป็นในแง่

ของก�รผลิตที่ใช้พื้นที่และทรัพย�กรน้อยกว่�

เดิมจนทำ�ให้อ�ห�รเพียงพอและร�ค�เข้�

ถึงได้ รวมถึงกระบวนก�รผลิตเองก็ยัง

ส�ม�รถใส่ส�รอ�ห�รบ�งตัวจนทำ�ให้อ�ห�ร

เกิดประโยชน์ต่อร่�งก�ยได้ เมื่อเป็นแบบนั้น

ก็จะตอบโจทย์กับก�รก้�วเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

ด้วยเช่นกัน 

ขณะที่ในแง่ของธุรกิจ หล�ยประเทศ

ทั่วโลกกำ�ลังให้คว�มสนใจ อย่�งเช่นเพื่อนบ้�น

ของไทยเองอย่�งประเทศสิงคโปร์และม�เลเซีย 

ที่มีทั้งบริษัทใหญ่รวมถึงสต�ร์ทอัพหล�ยเจ้� 

ต้องก�รจะเข้�ม�ลงทุนในธุรกิจดังกล่�วและ

กำ�ลังมองห�แหล่งลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม 

จนต้องยอมรับว่� “วิทย�ศ�สตร์เพื่อชีวิต” 

จะส่งผลอย่�งดีให้ทั้งด้�นธุรกิจ สังคม และโลก

อย่�งแน่นอน 

ธุรกิจ Life Science คงจะเป็นคำ�ตอบ

ที่ดีให้กับยุคสมัยนี้ เพร�ะส�ม�รถสนับสนุนให้

มนุษย์มีชีวิตและสุขภ�พที่ดีซึ่งจะเป็นร�กฐ�น

ที่ดีของสังคมต่อไป

ป

น�ยธนภัทร ลิ้มเจริญพร น�งส�วพรรณนภิศ ฤทธิไพโรจน์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

กเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อาคารเก่า

แก่โบราณอายุ 113 ปี เตรียมเปิด

ให้ประชาชนเข้าชมความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์

เป็นครั้งแรก หลังการบูรณะคร้ังใหญ่เมื่อ

ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 23 ต.ค.นี้ เพื่อน้อม

รำาลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำานวย

การ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปรา 

จีนบุรี จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเยี่ยมชม

สถาปัตยกรรมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หลังการบูรณะด้วยงบประมาณของจังหวัด

ปราจีนบุรี ภายใต้แนวคิด “ABHAIBHUBEJHR 

COVID FREE AREA” วันที่ 23 ต.ค. และ

ตึกอภัยภูเบศรให้ชมอีกครั้งลายกุหลาบค้นพบใหม่

จะเปิดให้เข้าชมตลอดเดือน พ.ย.นี้ ทุกวัน

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันละ 4 รอบ จำากัด

รอบละ 25 ท่าน ตามมาตรการนิวนอร์มอล 

การบูรณะครั้งนี้ทำาให้ค้นพบความงามของ

สถาปัตยกรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในตึก 

โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ท่ีใช้สำาหรับ

การศึกษาองค์ประกอบของธาตุท่ีอยู่ในตัว 

อย่าง โดยอาศัยความต่างของช้ันพลังงาน

ของแต่ละธาตุ มาใช้เปรียบเทียบอายุของพื้น

ผิว สีดั้งเดิมของห้องต่างๆ อายุกว่า 100 ปี มี

ลายกุหลาบ เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ

“การรับชมสถาปัตยกรรมจะมี

อรรถรสและได้ความรู้ ผ่านกิจกรรมการ

บรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของตึก และ

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตึกหลังนี้สร้าง

จากความจงรักภักดีของเจ้าพระยาอภัย

ภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ต่อพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จ

ประพาสเมืองปราจีนบุรี การจัดงานเปิดตึก

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันปิยมหาราชเพื่อ

รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และท่าน

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” พญ.โศรยากล่าว

การจัดกิจกรรมนี้เป็นการขานรับ

นโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ผอ.รพ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรบอกว่า กิจกรรม

เริ่มจากโมเดลเล็กๆ ในระดับพื้นที่ โดยใช้

แนวคิดหลัก edutainment ในการดำาเนิน

งานด้านสมุนไพรของโรงพยาบาล มาอภัย

ภูเบศร ต้องได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และ

ความรื่นรมย์กลับไป งานวันที่ 23 ต.ค. นอก

เหนือจากการชมสถาปัตยกรรม ยังมีบริการ

นวดไทยอภัยภูเบศร 

และครัวมาชิมกัญ 

ร วมทั้ ง ต ล า ดนั ด

กัญชา กระท่อมและ

สมุนไพร ที่จะนำามา

ประยุกต์ดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในยุค

ที่เราต้องการเสริม

ภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

แข็งแรงด้วยพืชผัก

สมุนไพร ผู้สนใจ

สามารถลงทะเบียน

จองได้ที่  https://

forms.gle/jq1YC-

peUxma3Z8EJ6 หรือ

โทรศัพท์ 09-7098-

3582 (ภูมิภูเบศร)

สำาหรับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ก่อสร้างเมื่อปี 2452 ใช้เป็นโรงพยาบาลประจำา 

จังหวัดในชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2484 เพื่อเป็น

เกียรติแห่งคุณความดีของท่านผู้เป็นเจ้าของ 

หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณเพื่อ

ก่อสร้างอาคารสำาหรับผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงไม่

ได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วยอีกและได้รับ

การอนุรักษ์ ไว้นับแต่น้ันเป็นต้นมา และได้

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของ

กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2533 ได้

รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น 

ประจำาปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ตึ

ชมความงามสถาปัตยกรรมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ลังเปิดเวทีการประกวดจิตรกรรม

ยูโอบี ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2564 

ท้าทายความคิดสร้างสรรค์และ

พิสูจน์ฝีมือของศิลปินไทยทั้งศิลปินอาชีพและ

ศิลปินสมัครเล่นในช่วงวิกฤตโควิด มีผู้สนใจ

รังสรรค์ผลงานเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดตั้งแต่

ธนาคารยูโอบีจัดมา ถ้าเทียบกับปีที่แล้วมากกว่า

ร้อยละ 80 สะท้อนความมุ่งมั่นของศิลปินไทยที่

ใฝ่ฝันจะก้าวสู่ระดับอินเตอร์

ปีนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวด

จิตรกรรมยูโอบีประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ 

ปริญญา ตันติสุข, อ.อำามฤทธิ์ ชูสุวรรณ สอง

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และลักขณา 

คุณาวิชยานนท์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการ

และกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร และภัณฑารักษ์อิสระ ทำางาน

หนักก่อนคัดเลือกให้ผลงาน “ดินแดนเเห่งความ

สุข” เทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ โดยนายวชิระ 

ก้อนทอง ศิลปินอาจารย์มากประสบการณ์ 

คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพ ส่วน

ประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น ผลงาน 

“จุดยืน หมายเลข 2” เทคนิคสติกเกอร์บนผ้าใบ

ของนางสาวเจนจิรา คชวัตร อายุ 22 ปี นศ.ชั้น

ปีที่ 5 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แชมป์ พิธีมอบ

รางวัล นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายตัน  

ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี เข้า

ร่วม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วชิระ ก้อนทอง บอกว่า ในช่วงสถาน 

การณ์ยากลำาบาก ตนนำาความรัก ความสุขใน

ครอบครัวและธรรมชาติที่รายล้อมเป็นแรงบัน 

ดาลใจสร้างสรรค์ผ่านงาน “ดินแดงแห่งความ

สุข” สะท้อนเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ เปรียบธรรมชาติกับชีวิตมนุษย์ที่หล่อ

แชมป์ยูโอบีเทคนิคเยี่ยมโชว์งานศิลป์ที่สิงคโปร์

ผลงานสื่อผสมบนผ้าใบ “ดินแดงแห่งความสุข” สื่อแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติ ผลงาน “จุดยืน หมายเลข 2” เทคนิคสติกเกอร์บนผ้าใบ

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. ชมนิทรรศการผลงานรางวัลยูโอบีที่

หอศิลป์ กทม. 

งานประกาศผลรางวัลจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12

หลอมกลมกลืน นำาพาชีวิตเราไปสู่ความสุขได้ 

ถ้าตั้งใจดูจะเห็นสัตว์ต่างๆ อยู่เป็นคู่และอยู่ร่วม

กันเป็นฝูงอย่างมีความสุข สื่อความสุขที่เรียบ

ง่ายของชีวิตแค่การได้อยู่กับครอบครัวและคน

ที่เรารัก เทคนิคเขียนสีแบบประกายระยิบระยับ

ผสานการนำาผ้ามาตัดสร้างแบบปะติดลงไป ส่ง

ความสุขกลับไปยังผู้ชมให้ช่วยรักษาผืนป่าและ

ธรรมชาติให้สมบูรณ์เหมือนภาพที่รังสรรค์

“เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่ส่งผลงาน

ประกวด หลังจากผลักดันให้นักศึกษาเข้าแข่งขัน 

แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จึงลุกขึ้นมาทำางานชิ้น

นี้ส่งเวทียูโอบี เพื่อเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเกิด

แรงบันดาลใจที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพ ภูมิใจ

ได้เป็นตัวแทนไทยแข่งระดับภูมิภาค และจะ

ได้แสดงผลงานที่หอศิลป์ยูโอบี สิงคโปร์ ส่วน

เงินรางวัลจะสร้างสตูดิโอเพื่อใช้สร้างสรรค์งาน

ขนาดใหญ่ ได้ทำางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นทุน

การศึกษาของบุตรด้วย เวทียูโอบีจุดประกายให้

ศิลปินอาชีพและรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผล

งาน” วชิระเผยรางวัลมีคุณค่า

นอกจากนี้ ศิลปินชนะเลิศมีโอกาสจะได้

รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำานักเป็นเวลา 

1 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ 

ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka Asian Art Museum) 

หรือ ณ หอศิลป์ยูโอบี เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ด้านศิลปินหญิงรุ่นใหม่ เจนจิรา คชวัตร 

กล่าวว่า ผลงานชนะเลิศเล่าถึงชีวิตก่อนเกิดการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ผู้คนสามารถ

เดินทางได้ โดยไม่มีข้อจำากัด แต่สถานการณ์

ปัจจุบันเป็นนิวนอร์มอล ต้องสวมหน้ากากตลอด

เวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ที่แตกต่างเลือกใช้

วัสดุสติกเกอร์เป็นทั้งสัญลักษณ์และเทคนิคให้

เกิดรูปร่างและสี

“2 ปีแล้วที่ผู้คนต้องเผชิญกับสถานการณ์

โควิด-19 ต้องผ่านจุดคัดกรองโควิด ก่อนที่

จะผ่านเข้าไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น 

ตลาดสด ร้านค้า หรืออาคาร ถ้าตรวจแล้วไม่มี

ไข้จะได้รับสติกเกอร์ให้ไปต่อ เป็นสัญลักษณ์

ของอิสรภาพที่เราต่างเคยมีก่อนโรคระบาด ครั้ง

แรกกับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ตื่นเต้นและ

ภูมิใจมากที่ ได้รับรางวัลนี้ สร้างแรงบันดาลใจ

และความม่ันใจให้ศิลปินสมัครเล่นทำางานบน

เส้นทางศิลปะต่อไป” เจนจิราเปิดใจ

แวะมาให้กำาลังใจศิลปินไทยกันได้ นิทรรศ 

การแสดงผลงานของผู้ ได้รับรางวัลจากการ

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำาปี 2564 จะจัด

แสดงสถานที่ 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ 

กทม. ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พ.ย. จากนั้นแสดงที่ธนาคาร

ยูโอบี สำานักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ ระหว่างวันที่ 

29 พ.ย.2564-5 ม.ค.2565 แล้วไปโชว์ที่ศูนย์การค้า

ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.-28 ก.พ.

2565 ปิดท้าย แสดงที่ธนาคารยูโอบี สำานักงาน

เพชรเกษม ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค.2565 เข้าชมฟรี

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย 

ประจำาปี 2564 ธนาคารยูโอบีมุ่งสนับสนุน

ศิลปินทรงคุณค่าและเป็นหนึ่งในการประกวด

จิตรกรรมที่ทรงเกียรติของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เปิดให้ศิลปินจากอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยเข้าร่วมประชันผล

งานทุกปี.

ห

ชี้เลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู‘สองมาตรฐาน’
ประธานกมว.จี้คุรุสภากำาหนดเวลาที่ชัดเจนป้องกันสับสนเผยมีคนร้องขอเยียวยาแล้ว
ศึกษาธิการ • “ประธาน กมว.” จี้คุรุสภา 

กำาหนดกรอบเวลาปรับปรุงพัฒนาการสอบ

วิชาเอกขอตั๋วครูให้ชัดเจน ป้องกันความสับสน 

คนรุ่นที่ต้องสอบอาจมองว่าไม่เป็นธรรม ไม่

เท่าเทียม เป็นการทำาลายภาพลักษณ์วิชาชีพ

ครู หากปล่อยไว้ อีก 2-3 ปีอาจกระทบคุณภาพ

ครู เผยมีกลุ่มผู้สอบวิชาเอกผ่านแล้วมาร้อง

เรียนขอรับการเยียวยา

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า 

ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ยกเลิกสอบ

วิชาเอก ในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ เนื่องจากการสอบวิชาเอกยัง

ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอีกมากนั้น ตน

มองว่าในเรื่องนี้เราควรจะต้องคำานึงถึงผลที่

ตามมาด้วย ว่า จะรักษามาตรฐานวิชาชีพและ

คุณภาพของครูไว้ได้อย่างไร หากเลื่อนหรือ

ยกเว้นการสอบวิชาเอกออกไปตามมติ แต่ไม่มี

กำาหนดเวลาชัดเจนว่าจะให้สอบเมื่อไร ปีไหน 

และยังการไม่มีกำาหนดให้ชัดเจนแบบนี้ตนมอง

ว่าอาจจะสร้างปัญหาในอนาคต ดังน้ันเรื่อง

นี้คุรุสภาต้องกำาหนดระยะเวลาที่จะจัดสอบ

วิชาเอกสำาหรับผู้ที่เข้าศึกษาให้แน่นอนว่าจะ

ต้องสอบวิชาเอกในปีไหน เพื่อไม่เป็นการสร้าง

ความสับสนให้กับผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ เพราะหากปล่อยให้เกิดช่องว่าง 

โดยเฉพาะไม่ทราบว่าปีใดจะต้องสอบวิชาเอก 

และหากไปกำาหนดว่าต้องทดสอบวิชาเอกก็

อาจจะมีผู้เรียนตั้งคำาถามขึ้นมาอีกว่า ทำาไมจึง

ต้องเริ่มสอบวิชาเอกที่รุ่นของตน และถูกมอง

ว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

“ผมมองว่ามติใดๆ ที่ออกมาจะต้องคำานึง

ถึงผลกระทบดังกล่าวด้วยว่าจะสร้างปัญหา

ความไม่เท่าเทียมในสิทธิ์ที่จะได้ ใบประกอบ

วิชาชีพให้เกิดข้ึน หรือหากจะเยียวยาให้ผู้เข้า

สอบทุกคนมีสิทธิ์ ได้ ใบประกอบวิชาชีพก็ยิ่ง

เป็นการทำาลายภาพลักษณ์ของวิชาชีพครู ที่ว่า

เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีความรู้ความสามารถ

ในศาสตร์การสอน ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับความ

เป็นครู และเนื้อหาวิชาเอกที่จะต้องไปทำาหน้าที่

สอน อย่างไรก็ตามคุรุสภาจะต้องมีความชัดเจน

ด้วยว่า ผู้ที่สอบไปแล้วกลุ่มไหนจะสามารถได้รับ

ใบอนญาตฯ ทันที เพราะขณะนี้ผมได้รับข้อร้อง

เรียนจากกลุ่มผู้ที่สอบวิชาเอกผ่าน เช่น เตรียม

สอบวิชาเอกจึงทำาให้ไม่ได้เตรียมความพร้อมใน

การสอบวิชาชีพครูมากพอ ทำาให้สอบไม่ผ่านใน

ส่วนของวิชาชีพครู จึงต้องการที่จะขอรับการ

เยียวยาด้วย เพราะวิชาเอกที่สอบผ่านได้ยกเลิก

ไปแล้ว เป็นต้น” ประธาน กมว. กล่าว

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ในฐานะประธาน 

กมว. ตนคิดว่ามาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพครู ใบ

ประกอบวิชาชีพครูล้วนมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อ

ให้ ได้คนคุณภาพผ่านกระบวนการคัดกรอง

ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมาเป็นครู 

หวังว่าการมีมติยกเลิกสอบวิชาเอกของคณะ

กรรมการคุรุสภาจะเป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน 

เพราะหากปล่อยให้ดำาเนินการตามความพร้อม

และต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี จะยิ่งมีปัญหา

คุณภาพครูที่จะไปทำาหน้าที่สอนตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ หรือหลักสูตรที่จะเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต เพราะหากครูขาดความรู้ความสามารถ 

ในเนื้อหาวิชาเอกอย่างแท้จริง ก็อาจจะมีปัญหา

ในเรื่องการแนะนำา เสริมสร้าง หรือจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้.

ศึกษาธิการ • กลุ่มสหพันธ์นักศึกษาแพทย์ฯ 

24 สถาบัน ยื่น 7 ข้อให้ ศธ., อว. และ สธ. 

พิจารณาการจัดสรรและฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด ตั้งคำาถาม ทำาใมนำาวัคซีนท่ียังไม่รู้ผล

ประสิทธิภาพแน่ชัดมาฉีดให้เด็กอายุ 3-17 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น. ท่ีกระทรวงศึกษา 

ธิการ (ศธ.) กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์

แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เดินทาง

มายื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ข้อเรียกร้องและ

ข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค

โควิด-19 ถึงนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงเลข

รับ 3004

โดยตัวแทนกลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษา

แพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าว

ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค 

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึง

ระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียน

ปรับเป็นแบบออนไลน์ การฝึกปฏิบัติงานและ

การทำาปฏิบัติการต้องถูกงดหรือปรับเปลี่ยน ส่ง

ผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง รวมถึงยัง

มีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนที่ขาดปัจจัยที่จำา

เป็นต่อการเรียนออนไลน์ ทำาให้ โดยภาพรวม

แล้วการเรียนออนไลน์ขาดประสิทธิภาพอย่าง

มาก ซึ่งเมื่อนักเรียนและนิสิตนักศึกษาจบการ

ศึกษาจากระบบที่ ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้

ประชากรวัยทำางานรุ่นใหม่ที่เป็นกำาลังสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศมีคุณภาพด้อยกว่าที่ควร

จะเป็นด้วย

ดังนั้น ทางกลุ่มของตนซ่ึงเป็นตัวแทน

นิสิตนักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ท้ัง  

24 สถาบันทั่วประเทศ จึงขอยื่นข้อเรียกร้อง

และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของ ศธ. ดังนี้ 

1.ขอเรียกร้องให้เร่งนำาเข้าวัคซีนประสิทธิ

ภาพสูงท่ีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

ครอบคลุมทุกสายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทย 

โดยอ้างอิงตามหลักฐานท่ีถูกต้องตามหลัก

วิชาการและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ให้ได้จำานวนมากพอท่ีจะทำาให้เกิดภูมิคุ้มกัน

หมู่ (Herd immunity) 2.ขอเรียกร้องให้กระจาย 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึง และ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 3.ขอเรียกร้องให้มีการจัด 

สรรวัคซีนให้กับนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่

ต้องมีการฝึกปฏิบัติงานหรือการทำาปฏิบัติการ 

ที่จำาเป็นต่อหลักสูตรในระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี รวมถึงนักเรียนอาชีวศึกษา 4.ขอ 

เสนอแนะให้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากร

ทุกคนในสถานศึกษา เช่น ครูอาจารย์ นักการ

ภารโรง เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ

เปิดทำาการได้อย่างปลอดภัย

5.ขอเสนอแนะให้ระงับการกระจาย 

วัคซีนท่ียังไม่มีผลการศึกษาท่ีแน่ชัดในเยาวชน 

อายุ 3-17 ปีให้แก่นักเรียน 6.ขอเรียกร้องให้ 

มีการตรวจสอบการเซ็นยินยอมให้นักเรียน

รับวัคซีนที่ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดใน 

เยาวชนอายุ 3-17 ปี ว่าไม่มีการบังคับหรือนำา

เงื่อนไขใดๆ มาโน้มน้าวให้ผู้ปกครองยินยอม 

มีการให้ข้อมูลการรับวัคซีนที่ครบถ้วนชัดเจน 

อีกท้ังนักเรียนผู้เข้ารับการทดลองรับทราบถึง

ความเป็นกลุ่มทดลองและยินยอมรับวัคซีน

ดังกล่าวด้วยตนเอง 7.ขอเสนอแนะให้ ศธ.ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียง

ของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกต้อง 

ชัดเจน ครบถ้วนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 

เพื่อลดความกังวลหรือความเข้าใจผิดที่มีต่อ

การรับวัคซีน

“ทั้งนี้กลุ่มของเราได้เดินทางไปยื่น

หนังสือดังกล่าวที่กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ

จะเดินทางไปยื่นที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการ

วัคซีนต่อไป โดยเราขอเรียกร้องให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งพิจารณาข้อเรียกร้อง

และข้อแนะนำาดังกล่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ท่านอย่างเร็วที่สุดโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน 

เป็นสำาคัญ” ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษา 

แพทย์ฯ กล่าว.

ศึกษาธิการ • สพฐ.เตรียมแยก “สำานัก

วิชาการ” ออกจากหน่วยงาน เพื่อนำาไป

จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนรู้” ตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับ

ใหม่กำาหนด “อัมพร” ยันไม่กังวลทำาให้

องค์กรเล็กลง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรี

นุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามใน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ 

เตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนรู้ พ.ศ.2564 ตามท่ีคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้มีการเสนอ

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 

ซึ่งได้กำาหนดให้มีสถาบันพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนรู้เป็นหน่วยงานของรัฐ

ในกำากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่

เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ และกฎหมายอื่นนั้น เรื่อง

ดังกล่าวยังเป็นเรื่องของอนาคต แต่หาก

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และ

ได้กำาหนดโครงสร้างของสถาบันพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนรู้ไว้ใน พ.ร.บ.ฉบับ

ดังกล่าวด้วยก็จะมีงานด้านวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง ดังนั้น

ระหว่างนี้ สพฐ.จึงอยู่ระหว่างการเตรียม

ตัวรอดูว่ารูปแบบของสถาบันพัฒนาหลัก

สูตรฯ จะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วางแผน

และเตรียมการโอนย้ายบุคลากร

“ระหว่างนี้ สพฐ.เตรียมความ

พร้อมแบ่งแยกงานของสำานักวิชาการ

ว่าจะมีงานด้านใดบ้างที่จะต้องไปอยู่กับ

โครงสร้างใหม่ รวมถึงบุคลากรคนใดท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ และมี

ความถนัดท่ีอยากจะออกแบบหลักสูตร

การเรียนการสอน ประสงค์จะถ่ายโอน

ไปสังกัดสถาบันพัฒนาหลักสูตรฯ เราก็

พร้อมปรับอัตรากำาลังไปให้ ทั้งนี้เราไม่มี

ความกังวลอนาคตโครงสร้างของ สพฐ.

จะเล็กลง เพราะเชื่อว่าเนื้องานของ

สถาบันพัฒนาหลักสูตรฯ ยังต้องทำางาน

เชื่อมโยงข้อมูลกับ สพฐ.อยู่ อีกทั้งการมี

องค์กรกลางอย่างสถาบันพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนรู้ ถือเป็นหน่วยงานที่เกิด

ขึ้นใหม่ เพื่อเข้ามาพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของประเทศ เพราะจะเป็นหน่วย

งานที่กำาหนดทุกหลักสูตร ไม่ใช่แค่การ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน” เลขาฯ กพฐ. กล่าว. 

สหพันธ์นศ.แพทย์ยื่น7ข้อ3กระทรวงทบทวนวัคซีน

สพฐ.จ่อแยกสำานักวิชาการ

ตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร

รับ‘พ.ร.บ.การศึกษาชาติ’
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ภชัยเอ้ย..

ถามหน่อย “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สา 

ธารณสุข เรียนจบหมอมาเหรอ?

ที่สงสัย เพราะเห็นนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้ โพสต์.. 

“เรื่องโควิดต้องให้หมอนำา” 

โดยแสดงความไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีมีคำาสั่งจัดตั้งศูนย์บูรณาการ

แก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวาน

และมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็น “ผู้

อำานวยการศูนย์” เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคในพื้นที่

“การที่ให้นายทหารนั่งหัวโต๊ะ มองว่าลุงตู่กำาลังเอาโมเดล “ความมั่นคง

ต้องมาก่อน” มาใช้กับเรื่องสาธารณสุข ซึ่งเห็นว่ามันไม่เหมาะสม 

เป็นการนำาเอา “การทหารนำาการสาธารณสุข” สอดรับกับแนวทาง “การ

ทหารนำาการเมือง” ท่ีท่านนำามาใช้ในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

นี่..แค่นายศุภชัยอ้าปาก คนในแวดวงการเมืองเขาแลเห็นไปถึงลิ้นไก่

แล้ว จะมากันท่า หาเสียง ตักตวงคะแนนอะไรกันในห้วงนี้ ถึงอย่างไรพรรค

ภูมิใจไทยก็ได้ ส.ส.ปักษ์ใต้เพิ่มอยู่แล้ว..

 ไม่เชื่อมือ “เนวิน” หรือไง..หือ?

“การทหารนำาการสาธารณสุข” (ชั่วประเดี๋ยว-ประด๋าว) นายกฯ ลุงตู่คง

ไม่ได้เออออเอาตามอำาเภอใจ และก็มีแต่นายศุภชัยคนเดียว (ในรัฐบาล) กระมัง

ที่ไม่เห็นด้วย

เพราะขนาดหัวหน้าพรรคตัวเอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังพูด.. “การ

ที่กระทรวงมหาดไทยและกองทัพเข้ามาทำางาน ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำางาน

เพื่อประชาชน

 พล.อ.ณัฐพล ที่เป็นที่ปรึกษานายกฯ ก็มีประสบการณ์ควบคุมสถาน 

การณ์ โควิด-19 และเคยเป็น ผอ.ศบค.ศปก.มาทั้งปี 

ดังน้ัน จึงมีแต่ส่ิงท่ีประชาชนจะได้จากคำาส่ังของนายกฯ เราจึงต้องมีสปิริต

พอท่ีจะรู้ว่าน่ีเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด”

ก่อนท่ีจะตบปากลูกพรรคเอาหน่ึงที.. “ก่อนจะเขียนแสดงความเห็นอะไร

ให้ โทร.มาถามตนก่อน”!

อ้อ..ที่ถามข้างต้นก็ไม่ใช่ไร แค่อยากสะกิด เพื่อนายศุภชัยจะได้ไม่เผลอ 

(อีก) คิดว่า “หัวหน้าพรรค” เป็น “หมอหนู” ไปแล้วจริงๆ!

เออ..แล้วนั่นเผลอคิดไปว่า “ตัวเองใหญ่โต” หรืออย่างไร นายณวัฒน์ 

อิสรไกรศีล ถึงได้พาล-พล่านไปทั่วเกาะภูเก็ตเยี่ยงนั้น

“จัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครั้งนี้ ไม่ได้ ใช้เงินของรัฐบาลแม้

กระทั่งสลึงเดียว บาทหนึ่งยังเยอะไป ทำาให้ฟรีทุกอย่าง ทุกอย่างผมจ่าย...

คุณเป็นเมืองท่องเที่ยว กำาลังจะเปิดแซนด์บ็อกซ์ รถเยอะแยะ ขอยืม

รถสักสองคันนี่มันใจแคบจริงๆ นะ ตอบมาได้ยังไงว่าถ้าจะใช้รถต้องมีค่าใช้

จ่าย.. แค่ 2 คันเองมันจะทำาให้จังหวัดคุณล่มจมเลยเหรอ 

ไม่อยากจะโทษ ต้องโทษการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัด

ภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ถ้างานอีเวนต์ผมไม่เชิญใครอย่าตกใจนะฮะ

แฟนนางงาม 

เรื่องเยอะนัก ไม่ได้ลงทุนเป็นเงิน ไม่ได้ลงทุนเป็นอะไรเลย แค่ขอยืม

ของยังไม่ให้ยืม ยืมรถหน่อยก็ไม่ได้ บอกว่าถ้าจะยืมใช้ต้องจ่ายตังค์ มีค่าใช้จ่าย.. 

อู้หู แม่งเอ๊ย โปรโมตไปให้มันทำาไมวะ ปิดเกาะไปเลยดีกว่าปะ โปรโมต

ทำาไม ตายแล้วน้ำาใจไม่มีเลย”

ครับ..ถ้าไม่ใช่ตัวเองใหญ่ล้นฟ้า นายณวัฒน์ก็น่าจะมีปัญหาทางจิตใจ-

อารมณ์แล้วล่ะ เพราะตั้งแต่ติดเชื้อโควิด-19 มา ดูเหมือนจะเป็นคนหงุดหงิด-

โมโหง่าย..

ซ้ำาดูจะก้าวร้าว ไม่มีภาพลักษณ์ “พิธีกร” นักชิม-นักกินอารมณ์ดีใน

กลุ่มคณะของ “ครัวคุณต๋อย” หลงเหลืออยู่เลย!

ก็..อย่างที่ทราบ นายณวัฒน์เป็นเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์และ

เวทีนานาชาติอย่าง “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล”..

การประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์” พูดให้ตรงก็คือการประกอบ 

“ธุรกิจ” ประเภทหนึ่ง!

กระนั้น นายณวัฒน์ก็พยายามจะบอกว่า ธุรกิจตัวนี้ของเขาได้สร้าง

คุณูปการต่อประเทศไทย.. ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานของภาครัฐควรจะต้องให้

ความร่วมมือและสนับสนุนเขาอย่างเต็มกำาลัง..

ในฐานะ “ผู้มีพระคุณ” ของประเทศนี้!

งั้นเชิญ..เอาที่พี่สบายใจแล้วกัน!.

เอาใจผู้มีพระคุณหน่อย?

ศุ

• ปลื้มใจสุดๆ เลยทีเดียว

สำาหรับพระเอก ยูโร-ยศวรรธน์ ทะ

วาปี กับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 25 

ปี เมื่อแฟนคลับเซอร์ไพรส์ล่วงหน้า

ด้วยการส่งรถอาหาร ฟู้ดทรัก มาถึง

กองถ่ายละครสามีชั่วคืนที่ยูโรกำาลัง

ถ่ายทำาอยู่ แถมวันต่อมาซึ่งยูโรได้ชัก

ชวนพี่ๆ น้องๆ ในวงการบันเทิง สวม

ชุดไทยแบบจัดเต็ม เพื่อร่วมทำาบุญวันเกิดที่วัดราช

บพิธฯ งานนี้เจ้าของวันเกิดยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียว

• ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เตรียมส่งภาพยนตร์ไทย

เรื่องราวมิตรภาพ ความรักของเพื่อนรักเพื่อน ที่พร้อม

เติมเต็มความสุขและคุณค่าของชีวิตของเพื่อนโดยไม่มี

ข้อแม้ แต่บางครั้งก็เกินคำาว่าเพื่อนไปสักหน่อย กับ

ภาพยนตร์ ใหม่กะหม่ำา โดนกะโดน ผลงานการแสดง

ของ ใหม่ เจริญปุระ, หม่ำา จ๊กมก, โหน่ง ชะชะช่า 

ติดตามชมได้วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 น. 

ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/

live

• ใส่เกียร์เดินหน้าแบบไม่เว้นวรรค ลุยถ่ายที

เซอร์ ดงดอกไม้ บทประพันธ์ของ นันทนา วีรชน ละคร

อีกเรื่องของ CHANGE2561 ซึ่ง

อยู่ภายใต้การควบคุมการผลิต

ของ พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล 

ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร Chief Executive Officer 

(CEO) บริษัท CHANGE2561 

โดยมีแพลนออกอากาศทาง

ช่องวัน 31 อย่างต่อเนื่องที

เดียว ส่วนคู่พระ-นางของละครเรื่องนี้จะเป็นใครนั้น

ต้องจับตามอง แต่บอกได้คำาเดียวว่าเคมีเขาเข้ากันได้

ดีจริงๆ 

• หมดเวลารีรัน ช่อง 8 ส่งละครใหม่ สูตรเล่ห์

เสน่หา ลงจอ นำาทีมความฮาน่ารักของคู่พระ-นาง อิน

ดี้ อินทัช และสาวหน้าสวย จูน ชลฤดี ให้แฟนๆ ได้

จิ้นฟินจิกหมอน แถมในเรื่องยังเสริมทัพความคอมิดี                                                                

กันแบบไม่มีกั๊ก อาทิ มิเชล เบอร์แมนน์, มาร์ค อภิ

วิชญ์, ใบเฟิร์น พัสกร, แก้มบุ๋ม ปรียาดา, ต๊งเหน่ง 

รัดเกล้า ฯลฯ แฟนๆ รอดูกันได้เลย รับชมตอนแรกใน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป. 

                                                                                                                  

รักชิด

งโตยิ่งสวย 

แถมทวีความแซ่บ  

มากขึ้น สำาหรับ

นักแสดงสาววัยรุ่น ปัน

ปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์ ที่

มีผลงานให้แฟนๆ ได้

ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดเจ้าตัวมาเป็นแขก

รับเชิญคนพิเศษในราย

การซองส์ อะเบาท์ 

งานนี้ปันปันเลยเปิด

ใจครั้งแรกว่าจริงๆ 

แล้วกว่าจะมาถึง

จุดนี้เคยโดนบูลลี่

ตั้งแต่เด็ก 

“หลายคน

จำาปันปันได้จาก

ซีรีส์ฮอร์ โมนฯ 

บทเรื่องนั้น

น่าสงสารมาก 

ตอนดูหนูยัง

เศร้าเลยนะ กลับ

บ้านไปหาแม่ร้องไห้ 

คือจริงๆ แล้วเป็นเรื่อง

จริงของเราเอง ตอนพี่ย้ง 

ทรงยศ เขียนบท เขาก็จะอิง

มาจากนักแสดง เราเคยเล่าให้พี่

ย้งฟังว่าตอนย้ายโรงเรียนใหม่ๆ 

ช่วง ม.2 โดนแก๊งผู้หญิงบูลลี่ 

โดนดักหลังโรงเรียน แต่ไม่ถึงกับ

โดนตบนะคะ ก็กลับบ้านร้องไห้ 

แต่วันนี้พอมองย้อนกลับ

ไปก็เข้าใจนะว่าทำาไมถึงโดนบูล

ลี่ เพราะเราย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์ ทุกคนใส่กระโปรงลายสกอต 

รองเท้าผ้าใบน่ารักๆ แต่เราใส่รองเท้านักเรียน และถือกระติกไป

โรงเรียน ด้วยความที่เราเคยชินใส่แบบนี้มาตั้งแต่ ป.1 แต่ที่นั่นทุก

คนแต่งตัวแฟชั่นหมด เราโดนบูลลี่สักพักเลยนะคะ แล้วหนู

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วย ซึ่งคนไทยที่โรงเรียนก็พูดภาษา

อังกฤษกัน แต่พอเราอยู่ไปสักพักก็มีเพื่อนประมาณ 2-3 

คนที่ยอมพูดไทยกับหนู เด็กที่ย้ายไปใหม่เหมือนกัน

พออยู่ๆ ไปก็เริ่มชิน แต่ก็จะมีเรื่องผู้ชาย มีแฟนเก่า

ของเพื่อนในกลุ่มนั้นมาชอบเรา เป็นเรื่องฮือฮาใหญ่โต

มาก เพราะกลุ่มเขา

มีประมาณ 8-9 คน 

ก็มายืนดักก่อนกลับ

บ้าน เพื่อนเราก็พา

เดินอ้อม แต่สุดท้าย

เขาก็มาด่าว่า “ยูอย่า

มายุ่งได้ไหม” เราก็

คิดว่าไม่อยากจะคุย

เลย คุยไม่รู้เรื่องด้วย 

พูดภาษาอังกฤษไม่

ได้ แต่ตอนนั้นเราก็

ตัวสั่น ร้องไห้ เพื่อน

พาไปขึ้นรถ พี่เลี้ยง

ก็ถามว่าเป็นอะไร 

ร้องไห้ใส่แม่ แล้วก็

ไม่กล้าไปโรงเรียนวันต่อไป แต่พออยู่ไปเราก็ชินไปเอง แล้วพอเข้า

มาแป๊บนึงเราก็เล่นหนัง พอเราเริ่มเป็นดารา เริ่มมีคนรู้จัก เขาก็ไม่

ค่อยยุ่งกับเราแล้วค่ะ”.

น้ำา-ชลนที อักษรสิงห์ชัย พิธีกรรายการเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

นาว ช่อง MONO29 เผยสุดตื่นเต้นและประทับใจ หลังจากได้

รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่สัมภาษณ์สดข้ามประเทศนักแสดง

ระดับฮอลลีวูด ลาชานา ลินช์ สายลับหญิงผิวสีคนแรก

ของภาพยนตร์ดัง พยัคฆ์ร้ายฝ่าเวลามรณะ (No Time 

to Die) ภาคล่าสุด

“ยอมรับค่ะว่าภาษาอังกฤษของน้ำายังต้อง

ฝึกอีกเยอะ ก็พอสื่อสารได้ แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสใช้

จริงๆ มากนัก หลังจาก

ที่ทางรายการมอบหมายให้

สัมภาษณ์ลาชานา ลินช์ น้ำาก็

ตื่นเต้นค่ะ แต่ด้วยสิ่งที่ได้ทำา

มันคือการสะสมประสบการณ์ 

ก็คิดว่าเราต้องทำาได้ แล้ว

ก็เตรียมตัวเยอะพอสมควรเลยค่ะ นอกจากนี้ก่อนสัมภาษณ์ก็

ทำารีเสิร์ชเกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุด ดูผลงานที่ผ่านมา, ดูบท

สัมภาษณ์หลายๆ ประเด็นที่เขาพูดถึง พอถึงเวลาสัมภาษณ์จะได้

มีความคุ้นเคยและให้เขารู้สึกว่าเราเข้าถึงเขาได้  

นอกจากนี้เวลาที่ได้สัมภาษณ์มีจำากัด ก็พยายามถาม

คำาถามให้กระชับด้วยค่ะ หลังจากที่ได้สัมภาษณ์แล้วก็รู้สึก

ประทับใจค่ะ เพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งและเป็นนักสู้มากๆ 

เพราะการที่ได้เป็นสายลับ 007 คนแรกที่เป็นผู้หญิงมันไม่ง่าย

เลย แต่เธอก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างมาได้ด้วยความ

สามารถของตัวเอง”. 

ร่างทรง • จีดีเอช จัดสัมภาษณ์พิเศษผู้กำากับและนักแสดงจากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง

ร่างทรง เรื่องราวการสืบทอดทายาทร่างทรงที่กลับกลายเป็นการส่งต่อความตายและท้า 

ทายทุกความเชื่อที่เคยมีมา โดยมีโต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำากับ และ 2 นักแสดงนำา 

ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร, เอี้ยง-สวนีย์ อุทุมมา ร่วมพูดคุย ได้ โบ-ธนากร ชินกูล รับ

หน้าที่พิธีกร เป็นตัวแทนถามคำาถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัล

เวิลด์.  

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ยิ่

‘FINNEAS’ศิลปินหนุ่มเจ้าของ8รางวัลแกรมมี

ปล่อยเดบิวต์อัลบั้ม‘Optimist’พร้อมMV‘Love Is Pain’
ปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงซึ่งเป็น

ที่ต้องการตัวมากสุดในเวลา

นี้ FINNEAS ศิลปินหนุ่มเจ้าของ 

8 รางวัลแกรมมี ที่เป็นทั้งพี่ชายและ

โปรดิวเซอร์คู่ใจของ Billie Eilish ปล่อย

อัลบั้ม ‘Optimist’ ที่มาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอ

ซิงเกิลใหม่อย่าง “Love Is Pain” เพลงที่มี

คีย์ชวนฝันผสมกับเนื้อเพลงที่เจ็บปวด อย่าง

ท่อน “wish it wasn’t mandatory dying.” 

ที่แปลว่า “ฉันหวังว่ามันคงไม่ถึงตาย”

“FINNEAS” กล่าวถึงเพลงนี้ว่า “มัน

เกี่ยวกับความรักที่แสนเจ็บปวดและทำาให้ใจ

สลาย ผมต้องการเขียนเพลงเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ในแบบผู้ใหญ่ ยิ่งการที่เรารักใคร

บางคนมากเท่าไหร่ เขานั้นก็มีความสามารถ

ในการทำาร้ายหัวใจเราได้มากเท่านั้น”

เพลงของ 

“FINNEAS” นั้นขับ

เคลื่อนด้วยความรัก 

เป็นความรักต่อดนตรี

ที่เจ้าตัวไม่เคยรู้สึก

เหน็ดเหนื่อย

“FINNEAS” 

ลงมือเล่นเครื่องดนตรี

ทุกเครื่องที่อยู่ในสตูดิ

โอ รวมถึงร้องและแต่ง

เพลงทั้งหมด

เปรียบเหมือน

ความรักที่ทำาให้คุณมีจุด

มุ่งหมาย มันเป็นความรักที่ทุกคนจะสามารถ

สัมผัสได้จากการฟังอัลบั้ม “Optimist”

ระหว่างที่ทั่วโลกกำาลังอยู่ในช่วงล็อก

ดาวน์ “FINNEAS” จึงมีเวลาที่จะ

กลับบ้านของเขาที่แอลเอ และทำาให้

เขาได้ โฟกัสทำาอัลบั้มของตัวเองจน 

สำาเร็จ

ซึ่งเขากล่าวว่า “สำาหรับนักแต่งเพลง

ให้ศิลปิน คุณไม่มีเวลาพอที่จะทำาเพลงของ

คุณเอง และน่าเสียดายที่ไม่มีใครมาบังคับ

ผมให้ทำาอัลบั้มของผม

นอกจากตัวผมเอง” 

ก่อนหน้านี้เขา

ได้ปล่อย 2 ซิงเกิลมา

ให้แฟนๆ ได้ฟังกัน 

คือ “A Concert Six 

Months From Now” 

ท่ีมีเสียงกีตาร์อะคูสติก

เพราะๆ ที่พูดถึงการ

ซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตล่วง

หน้าไว้ 6 เดือนกับ

แฟนเก่า

แต่สุดท้าย

ความรักของก็ต้องจบลงและก็ไม่ได้ไปดู

คอนเสิร์ต และเพลง “The 90s” ที่เป็นการ

นึกย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว

ตอนที่ทุกอย่างนั้นแสนจะเรียบง่าย 

โลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

และมือถือ ซึ่งเขามีความ

ต้องการจะกลับไปในช่วง

เวลานั้นอีกครั้ง

และในส่วนของ

เพลงที่ปล่อยออกมา

พร้อมกับอัลบั้มอย่าง 

“The Kids Are All 

Dying” นั้นมีเสียงเปียโน

ผสมกับเสียงปรบมือรัวที่

ให้ความรู้สึกถึงพลังงาน

“คุณจะร้องเพลง

รักได้ยังไงในเมื่อตอน

นี้เด็กๆ กำาลังตาย ถึง

แม้ว่า พวกเรากำาลังผ่าน

เวลาที่ยากลำาบากและ

ความไม่แน่นอน มนุษย์

นั้นไม่เคยที่จะกีดกันความรัก เซ็กส์ ความ

สนุกสนาน และการผจญภัย”

นอกจากนี้ “FINNEAS” กล่าวเพิ่ม

เติมว่า “ถ้าคุณกำาลังมีความรัก คุณก็จะแต่ง

เพลงรัก มันเป็นวิธีที่สมองนั้นสั่งการ”

ในขณะที่เพลง “How It Ends” มาก

พร้อมเสียงเบสสไตล์ฟังก์ ฟังสบาย และ

เพลง “Only A Lifetime” นั้นเกี่ยวกับการ

สำารวจปีที่แปลกประหลาดผ่านมุมมอง

อันหลากหลาย “ผู้คนส่วนใหญ่เดินเล่น

รอบๆ บ้านของตัวเอง อธิษฐานให้การล็อก

ดาวน์นั้นสิ้นสุดลง และรอคอยวัคซีน” โดย 

“FINNEAS” เล่าว่า “จู่ๆ ผมก็นึกขึ้นได้ว่าผม

อาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่สงบสุขนี้ที่ผมมีกับ

ครอบครัวและแฟนของผม ผมพยายามเตือน

ตัวเองเสมอว่าให้อยู่กับปัจจุบัน และพยายาม

มีส่วนร่วมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น”

“FINNEAS” ได้เผยสิ่งที่เขาอยากให้

แฟนๆ ได้รับรู้หลังจากฟังอัลบั้ม “Optimist” 

ว่า

“ผมหวังว่าจะมีเด็กที่ไหนสักแห่งเล่น

เพลงของผม และคิดว่านี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่

ตอนนี้ นั่นเป็นสิ่งที่ผมทำากับเพลงโปรดของ

ผม ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ายิ่งผมเรียนรู้มาก 

เท่าไหร่ผมยิ่งรู้น้อยเท่านั้น เพราะงั้นตอนนี้

ผมแค่รู้สึกโชคดีมากๆ และมองอนาคตใน

แง่ดี”

เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เอง FINNEAS 

ได้รับ 2 รางวัลแกรมมีกับน้องสาวของเขา 

Billie Eilish กับเพลง ‘everything i wanted’ 

และเพลง “No Time To Die,” เพลง

ประกอบภาพยนตร์ James Bond ที่ชนะ

รางวัลสาขา Best Song Written For Visual

ในปี 2020  “FINNEAS” ได้รับ 6 

รางวัลแกรมมี สาขา Producer of the Year, 

Non-Classical, Best Engineered Album, 

Non-Classical, Record of the Year, 

Album of the Year และ Song of the Year 

กับ “Billie Eilish” น้องสาวของเขาทุบสถิติ 

ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง อัลบั้มเดบิวต์ WHEN 

WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE 

GO? กับเพลงฮิตทั่วโลกอย่าง ‘bad guy’ 

และร่วมเขียนเพลงฮิตให้ซูเปอร์สตาร์ระดับ

โลกมากมาย อย่าง Justin Bieber, Demi 

Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, 

Tove Lo, Ben Platt.

linkthaipost@gmail.com

โ

ฟินเนียส กับบิลลี อายลิช

‘น้ำา ชลนที’เผยความรู้สึกประทับใจ

ได้คุยข้ามประเทศกับ‘ลาชานา ลินช์’

‘ปันปัน สุทัตตา’กว่าจะมีวันนี้

สมัยเป็นเด็กเคยโดนบูลลี่หนัก



12 ขาวประชาสัมพันธ

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Har are, S are, Ne r , e ri , CCTV e . 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Ser er ของระบบตาง  ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัด ื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� น  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ  ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, C er หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT S r  ไมนอยกวา  ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Har are, S are, Ne r  และ Se ri

     รวมถึงระบบตอพวงอ� น

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต    สงรายละเอียด

ไดที่ 

ถวายความอาลัย      ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เปนประธานพิธี

นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ถวายเปนพระราชกุศลเน� องในวันคลายวัน

สวรรคตครบรอบ  ป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษารวมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยสยาม  

แทนคําขอบคุณ หองอาหารเปรม

ประชากร โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

ฉลองหยุดยาว วันปยมหาราช -  ตุลาคม 

ผู ใหญอายุ  ป ทานฟรี บุฟเฟตอาหาร

กลางวัน เม� อมาพรอมครอบครัว 

เพียงทานละ  บาท 

อาทิ หมูยาง อสบารบีคิว, 

ขนมจีนน้ํายา, กวยเตียวน้ํา, 

ขาวขาหมู, น้ําพริก ผักสด, 

ุปเย� อไผ, แกงขี้เหล็กหมู

ยาง, ไกผัดพริกเกลือ, สมตํา, 

ยําหมูยอ, ผัดไทยเพชรบุรี, 

ราดหนาหมูนุม, ขาวเกรียบ

ปากหมอ, หมูสันเหลาแดง, 

กระเบื้องหินขัด หรือ TERRAZZO 

(เทอรรา โ ) นับเปนวัสดุตกแตง ที่ถูกนํามา

ใช ในวงการสถาปตยกรรมอยางตอเน� องมา

นานนับพันป  เสนหที่ทําให กระเบื้องหินขัด

ครองใจผูคนมาไดยาวนานขนาดนั้น นาจะ

เปนที่บรรดาลูกเลน ของเกร็ดหินออนที่ถูก

อัดแนนอยูบนแผนหิน จนเกิดเปนลวดลาย

ที่สวยงาม ไดหลากหลาย ตอบสนองโลก

ของการออกแบบที่ ไมมีอะไรตายตัว  ทําให

กระเบื้องหินขัด สอดรับกับรสนิยมในแตละ

ยุคสมัยไดตลอดเวลา

การนําจุดเดนของลวดลายกระเบื้อง

หินขัด มาถายทอดความงามในรูปแบบใหม

บนกระเบื้องเ รามิค ที่ ไดรับการยอมรับ

ถึงคุณภาพการผลิตและการดีไ น ใหเขาถึง

ธรรมชาติเสมือนจริงของคัมพานา ในชุด 

มิรา โ  ีรี่ย  ( Mira  Serie  ) โดยบริษัท 

เอส ีจี เ รามิกส จํากัด (มหาชน) ในชุดนี้  

ที่คลุมดวยโทนสีเบจ สีเทา และสีดํา ใหถึง

ความรูสึกเรียบงาย แตสุดชิค พรอมดวย

สตาร เอฟเฟก  นวัตกรรมการผลิตใหม ที่

แอบเพ่ิมความหรูหราให มิรา โ  ร่ีีย เปลงแสง

ระยิบระยับยามเม� อผิวกระเบื้องโดนแสงสอง

ปรับบานใหลุคชิค ดวยกระเบื้องลายหินขัดชุด มิราซโซ ซีรี่ย จากคัมพานา

กระทบ บทพิสูจน สุดทาทายของวัสดุตกแตง

บานที่นําลายกระเบื้องหินขัดสุดคลาสิก ที่มี

ความงามเปนอมตะมาอวด ในมิติใหมที่เรียบ

งาย แตโดนใจ ไมวาจะเปน

มิรา โ -เบจ ที่โชวลวดลายของหิน

ขัดสีเนื้อออน   ดูสวยสะอาดตา  เหมาะกับ

การใชปูพื้นตกแตงหองในแบบสไตลมินิมอล   

ทําใหหองดูอบอุน เรียบงาย สบายตา ชวย

ทําใหเกิดความรูสึกผอนคลาย หรือ

มิรา โ -เทา และ มิรา โ -ดํา การก

ระจายตัวของลวดลายเกร็ดหินขนาดเล็ก 

และใหญ โทนสีเทา และดํา ที่ถูกนํามาใชใน

การปูพื้นและกรุผนัง ตลอดจนใชเปนวัสดุ

กรุผิวเคานเตอรบาร  ดวยการเลนสีตัด สลับ

กันระหวางสีเทาและสีดําที่ โชวเอกลักษณ

ของกระเบื้องลายหินขัดสุดชิค ในแนวแบบคูล 

ของมิรา โ  ีรี่ย ที่มาพรอมความเรียบหรู 

ดวยแสงระยิบระยับเม� อกระทบแสงไฟหรือ

แสงแดด ใหพ้ืนท่ีเล็ก  ดูแพงไดนาน ในสไตล

ลัก ชัวรี่ โมเดิรน (L r  M er ) แบบไม

ตองทําอะไรมากมาย

สําหรับผูที่สนใจ การแตงบานดวยลุค

หินขัดที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว แบบ มิรา โ  

ร่ีีย หรือกระเบ้ืองดีไ นอ� น  ท่ีเขาถึงธรรมชาติ

เสมือนจริง ของคัมพานา สามารถเลือกชม

เพิ่มเติมไดที่  . a a a i e .  หรือ 

// . a e . / a a a i e  

หรือสัมผัสพื้นผิวของสินคาจริงไดที่ตัวแทน

จําหนายกระเบื้องคัมพานาทั่วประเทศ  หาก

ตองการชางผูชํานาญในการติดตั้งแบบมือ

อาชีพ นัดหมายสํารวจหนางานไดที่ //

i . era i . / i e a / หรือ  

// . a e . /CTISSer i e/

ชวยเอสเอมอีไทย      ภูสิต  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

เปนประธานเปดโครงการ ra e  Fa i  S a e  I  F  B  การแสดงผลงาน

ผูประกอบการแฟชั่นไทยสูสากล เวทีโชวศักยภาพและจําหนายผลงานของผูประกอบการไทย

ที่ผานการบมเพาะจาก กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ พรอมจับมือไอคอนคราฟทเพ� อ

ขยายชองทางการตลาดในสถานการณ โควิด-  รวมถึงสรางภาพลักษณและความเช� อมั่น

ของสินคาแฟชั่นไทยสูระดับสากล โดยมี เอกฉัตร ศีตวรรัตน รองอธิบดีกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ, ปารีสา จาตนิลพันธุ กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจ Re ai  C e  S  

สยามพิวรรธน, รวมในพิธีเปดงาน พรอมดวย กรีน-อัษ าพร สิริวัฒนธนกุล และ ธัน-ธันวา  

สุริยจักร รวมโชวแฟช่ันผลงานของผูประกอบการไทยในโครงการเตรียมความพรอมผูประกอบการ

แฟชั่น ณ เจริญนครฮอลล ไอคอนสยาม กรุงเทพ  

 ประกาศสุดยอดสตารทอัพไทยแลนดลีคแหงป      ปริวรรต วงษสําราญ 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIAประกาศสุดยอดสตารทอัพไทยแลนดลีคแหงป  ระดับมหาวิทยาลัย จาก  

ทีมทั่วประเทศ พรอมเปดพื้นที่โชว  สุดยอดไอเดียเจง ตอบโจทยธุรกิจ โดยทีมชนะเลิศ

อันดับหนึ่งไดแก ทีม Er r -Se  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเวทีการแขงขัน S ar  

T ai a  Lea e ระดับมหาวิทยาลัย ไมเพียงแตจะเปนการเปดพื้นที่ใหแกนิสิตนักศึกษาใน

การแสดงศักยภาพเทานั้น แตยังสอดรับกับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหมและอาจวางงานในชวง

วิกฤตโควิด-  ดวยการสงเสริมใหพวกเขาเติบโตไปเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพ โดยการ

ใชนวัตกรรมขับเคล� อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ศูนยการคาสยามสแควรวัน แนะนํา 

C a erai e ชาโตเรเ  ชา-โต-เร-เ   แบรนด

ขนมสัญชาติญี่ปุนมีสาขาในญี่ปุน  กวา

สาขาและสาขาในตางประเทศอีก  กวา

สาขาใน  ประเทศไทย โดยขนมทุกชนิด

ถูกผลิต ณ โรงงานของชาโตเรเ ที่จังหวัด

ยามานาชิ ประเทศญี่ปุน ดวยวัตถุดิบที่ถูกคัด

สรรมาอยางดีและสดใหม ขนมที่ผลิตอออก

มาไดรสชาติของวัตถุดิบจากธรรมชาติอยาง

แทจริง เปดใหลิ้มลองแลว  วันนี้ ณ ชั้น  

ศูนยการคาสยามสแควรวัน 

เมนูแนะนํา อาทิ Le e ar  Fre  

Crea  Ca e  เคกครีมในตํานานของญี่ปุน

สงตรงมาถึงไทยใหไดลิ้ม ลองกันแลว เคก

ครีมที่มีเลเยอรของครีมสดจากฮอกไกโดและ

อสสตรอวเบอรรีดานบนตกแตงดวยสตรอว

เบอรรีสด รสชาติหวานอมเปรี้ยวของสตรอว

เบอรรีเขากันไดดีกับครีมสดสัมผัสนุมละมุน 

จึงกลายเปนเคกในตํานานที่ไมควรพลาด

D e Fa a ชูครีมโดยทั่วไปจะ

มีไสครีมคัสตารดอยางเดียวแตชูครีมของช

าโตเรเ มีทั้งครีมคัสตารดและครีมสดตั้งแต

เริ่มแรกแลว ช� อสินคาจึงเปนช� อ ดับเบิลชู

ครีม  การที่เรานําแปงชูครีมที่อบใหมสอดไส

ดวยครีมคัสตารดและครีมสดในประมาณที่

เหมาะสมจนกลายเปนรสชาติที่ยอดเยี่ยมได

นั้นเปนเร� องที่แสนวิเศษและเพ� อสงตอความ

วิเศษนั้นใหคนทั่วโลกไดรูจึงเปลี่ยนช� อสินคา

เปน ดับเบิลแฟนตา ี จําหนายแลวกวา 

 ลานชิ้น 

C a e 

B  Va i a  

ไอศกรีมที่ โดงดัง

ในประเทศญี่ปุน 

ยิ่ ง ไปกว านั้ น ยั ง

เปนไอศกรีมที่ขาย

ดีที่สุดของรานชา

โตเรเ  ยอดขาย

รวมทั่ ว โลกทะลุ  

 ลานแทงแลว B   Ba i a i ใน

ภาษาญี่ปุนที่แปลวาความรูสึกกรุบกรอบ 

การผสมช็อกโกแลตในรูปแบบที่แตกตางกัน

ในขั้นตอนการผลิตไอศกรีม เปนเหตุผล

ที่ทําใหทุกครั้งที่กัดไอศกรีมแทงนี้จะรูสึกถึง

เนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไป เทคนิคสุดพิเศษนี้มี

เฉพาะชาโตเรเ เทานั้นที่ทําได เพราะชาโต

เรเ ผลิตขนมหลากหลายชนิด การเตรียม

Chateraise @ สยามสแควรวัน

แทนคําขอบคุณ วันปยมหาราช ผูสูงอายุทานฟรี  

อกไก อสพริกไทยดํา, บารบีคิวปงยาง, 

สลัดบาร, กลวยทอดโบราณ, ขนมตาล และ 

เมี่ยงคํา สอบถามเพิ่มเติมและสํารองที่ โทร. 

- -

ช็อกโกแลตในรูปแบบตาง  จึงไมใชเร� องยากเลย 

สงตรงจากญี่ปุนแลวในราคาเพียง  บาท

พิเศษสินคาใหมแนะนํา Pre i  

Ja a e e A e Pie  สินคาใหมเปดตัวพรอม

สาขาใหมของชาโตเรเ ที่ สยามสแควรวัน  

พายแอปเปลที่คัดสรรวัตถุดิบอยางพิถีพิถัน 

แอปเปลคาราเมลที่ใชแอปเปลญี่ปุนในการ

ผลิต ผานการเคี้ยวจนเขาเนื้อ บีบดวยครีม

คัสตารดสูตรของชาโตเรเ  ขึ้นรูปดวยแปง

พายที่มีสวนผสมของเนยจากฝรั่งเศสและอบ

ใหม  กันที่รานชาโตเรเ เลย ทําใหกลาย

เปนพายแอปเปลแปงกรุบกรอบภายในกรอบ

ฉ่ําหวานละมุน หามพลาด 

พบกับชาโตเรเ สาขาใหมลาสุด ณ 

สยามสแควรวัน  ช้ัน  โดยเปดบริการทุกวัน 

 -  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

- - , - -

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงสทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการท่ี รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ JAGUAR รุน XJ ๓.๐D LWB 

เลขตัวรถ SAJAC๒๖๒XDNV๔๘๖๐๑ 

เลขเคร� องยนต ๐๗๑๓๒๐๓๓๐๖DT 

หมายเลขทะเบียน ฆภ ๓๑๑๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางปภาภัส

หงษทอง

๒,๘๘๐,๐๐๐

(ณ วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๒ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คน ย่ีหอ TOYOTA รุน LAND-

CRUISER PRADO ๒.๘ เลขตัวรถ 

GDJ๑๕๐๐๐๐๔๑๒๕ เลขเคร� องยนต 

๑GD๘๐๑๕๑๗๘ หมายเลขทะเบียน ฉพ 

๖๖๖ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางปภาภัส

หงษทอง

๓,๐๙๐,๐๐๐

(ณ วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๓ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คน ย่ีหอ MERCEDES BENZ รุน 

E๒๕๐ CGI SALOON เลขตัวรถ 

WDD๒๑๒๐๔๗๒A๔๐๖๗๘๓ เลข

เคร� องยนต ๒๗๑๘๖๐๓๐๒๐๗๖๐๕  

หมายเลขทะเบียน ญศ ๕๗๙๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางปภาภัส

หงษทอง

๑,๐๔๙,๓๓๓

(ณ วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๔ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน

ย่ีหอ MERCEDES BENZ รุน V๒๕๐ 

Dเลขตัวรถ WDF๔๔๗๘๑๓๒๓๑๕๙๒๑๕ 

เลขเคร� องยนต ๖๕๑๙๕๐๓๓๔๑๘๕๓๔ 

หมายเลขทะเบียน ธห ๙๘๙๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางปภาภัส

หงษทอง

๑,๙๒๖,๐๐๐

(ณ วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๕ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ MERCEDES BENZ รุน C 

๓๐๐ BLUETEC HYBRID เลขตัว

รถ WDD๒๐๕๐๑๒๖L๐๐๗๐๐๖๔ เลข

เคร� องยนต ๖๕๑๙๒๑๓๒๘๘๒๔๗ 

หมายเลขทะเบียน ขจ ๖๖ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๓๗๙,๓๓๓

(ณ วันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๖ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ TOYOTA รุน CAMRY เลข

ตัวรถ MR๐๕๓BK๕๑๐๔๐๒๔๐๘๔ 

เลขเคร� องยนต ๑AZ-E๒๙๒๕๖๐ 

หมายเลขทะเบียน ๓กศ ๒๔๙๔ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๕๒๔,๐๐๐

(ณ วันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔

-

๗ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ TOYOTA รุน CAMRYเลขตัวรถ 

MR๒BM๓HK๔๐๔๐๐๔๙๓๒ เลข

เคร� องยนต ๖ARP๕๔๐๖๑๖ หมายเลข

ทะเบียน ๙กน ๓๗๐ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน ธนาคาร

ธนชาต จํากัด 

(มหาชน)/

นายประพัฒน

ศรีสวัสดิ์

๑,๑๔๘,๐๐๐

(ณ วันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔

-

๘ รถยนต (ตู) น่ังสวนบุคคลเกิน 

๗ คน ย่ีหอ TOYOTAเลขตัวรถ 

PN๑JS๐๓P๖๐๔๐๐๘๘๔๖ เลข

เคร� องยนต ๒KD-U๑๒๐๐๔๗ 

หมายเลขทะเบียน ฮม ๕๖๓๔ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสุรัตน 

ศรีสวัสดิ์

๕๑๗,๖๖๖

(ณ วันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔

-

๙ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ HONDA รุน ACCORD เลข

ตัวรถ MRHCP๑๖๓๐๙P๓๐๐๔๖๓ 

เลขเคร� องยนต R๒๐A๓๙P๐๐๔๗๕ 

หมายเลขทะเบียน ฌน ๒๕๐๐ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ณัฐพร 

ธนะไพรินทร

๓๖๖,๐๐๐

(ณ วันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔

-

๑๐ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ TOYOTA รุน Harrier ๒.๐ L 

เลขตัวรถ ZSU๖๐๐๐๑๓๕๔๑ เลข

เคร� องยนต ๓ZR-B๓๗๑๑๖๖ หมายเลข

ทะเบียน ๕กภ ๙๘ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ณัฐญาณิศ

มหาโชติ

๑,๑๕๒,๓๓๓

(ณ วันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๔,๐๓๒,๖๖๕ บาท  

(สิบส่ีลานสามหม� นสองพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารองตอศาล

เพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืน

ใหแกผูเสียหาย แทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) 

รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จํากัด

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอภินันท นวลสุวรรณ)

นกัสบืสวนสอบสวนชาํนาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เปดรานเบเกอรี่ ใหม “Homebake by MX”      นงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผูชวยกรรมการ

ผูอํานวยการใหญ และผูบริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหารประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

และ กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟูด ออฟ เอเชีย เปนประธานเปดรานเบเกอร่ีใหม “Homebake 

by MX” รานเบเกอรี่พรีเมียมสไตล โฮมเมดจากฮองกง ภายใตการบริหารงานของบริษัท 

ฟูด ออฟ เอเชีย โดยมี กชกร อรรถรังสรรค และ ณัฏฐิรา เกษมสุวรรณ มารวมงาน ณ 

ศูนยการคาสยามพารากอน ชั้น G 

ไทยออยลรวมสนับสนุนงานปยมหาราชานุสรณ ประจําป 2564    บริษัท ไทยออยล โดย 

วิโรจน มีนะพันธ รองกรรมการผูจัดการใหญดานกํากับองคกรและกิจการสัมพันธ มอบเงิน

บริจาคจํานวนเงิน 100,000 บาท เน� องในงาน “ปยมหาราชานุสรณ 2564” ใหกับ สมาคม

นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมี อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย 

นายกสมาคมและกรรมการอํานวยการสมาคมฯ เปนผูแทนในการรับมอบ พิธีดังกลาว จัดขึ้น 

ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ งานดังกลาวจัดขึ้นเพ� อ

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู

หัว พรอมสานตอปณิธานแหงการใหภายใตแนวคิด “จุฬาฯ รับใชประชาชน” และเพ� อหาราย

ไดสมทบทุนจุฬาสงเคราะห ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณการเรียนออนไลนให

นองนิสิตจุฬาฯ ไดใชเรียนและทํากิจกรรมจิตอาสาออนไลนควบคูกันไป

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท โรงแรม

หรูระดับ 5 ดาว มีความยินดีเปนอยางยิ่ง

ที่ไดรับรางวัลกินนรี ระดับ Gold ประเภท 

"ท่ีพักนักทองเท่ียว สาขารีสอรต" จากการประกาศ

ผลรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 

13 ประจําป 2564 ซึ่งเปนการไดรับรางวัล

ระดับ Gold เปนครั้งที่สองติดตอกันหลังจาก

ที่ไดรับรางวัลนี้มาแลวในป 2562

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมุงม่ัน

พัฒนาโครงการ “การทองเท่ียวแบบรับผิดชอบ” 

(Responsible Tourism) และรางวัลอันทรง

เกียรตินี้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท 
รับรางวัลกินนรี “ระดับทอง” อันทรงเกียรติ เปนครั้งที่สองติดตอกัน

ความสะอาด ปลอดภัย บริการท่ีเปนเลิศ และ

ความยั่งยืนในการดําเนินการที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอรท ใหบริการ

หองพักและหองสวีทจํานวน 240 หอง ในรีสอรต

บนชายหาดขาวสะอาดความยาว 1.8 กิโลเมตร 

พรอมทิวทัศนอันงดงามของนํ้าทะเลสีฟา

ครามฝงทะเลอันดามัน สระวายน้ําสองสระ

ริมชายหาด รานอาหารหลากหลาย และสปา

ในสวนเมืองรอน เหมาะอยางยิ่งทั้งสําหรับ

คูรัก ครอบครัว และเพ� อนฝูง

TOA มอบถุงยังชีพ ใหแกกองบัญชาการกองทัพไทย ชวยนํ้าทวม    ประจักษ ต้ังคารวคุณ 

ปธ.กก. บมจ.ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ใหแก พลเอก เฉลิมพล 

ศรีสวัสด์ิ ผูบัญชาการทหารสูงสุด เพ� อนําไปชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่ตางๆ 

โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย และ ดร.วรรณศิริ 

ตั้งคารวคุณ มารวมในพิธีดวย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

S’uvimol (สุวิมล) แบรนดกระเปาหนัง

เอ็กโซติกที่โลดแลนในตลาดแฟชั่นระดับโลก

มากวา 10 ป นําเสน�หแหงสีสันของทองฟา

ในแตละชวงวัน โดยรังสรรคเปนคอลเลกชั่น

พิเศษ “Limited Rainbow PYTHON Collection”

กระเปาหนังงูเฉดสีใหมท่ี ไดรับแรงบันดาล

ใจมาจากสีรุงกินน้ําและทองฟาอันสดใสของ 

3 มหานครแฟชั่น ไดแก นิวยอรก, ปารีส 

และ โตเกียว มาดีไซนดวยการไลเฉดสี

ลงบนกระเปาตามสีสันของทองฟา กอใหเกิด

ลวดลายของเฉดสีที่สวยไมซ้ําใคร เหมาะ

สําหรับคนที่ ไมชอบความจําเจ ใหคุณสราง

ความโดดเดนใหกับทุกลุค และสามารถ

มิกซแอนดแมทช ไดทั้งกับลุคสวยหรูหรือลุค

สบายๆ ใหดูมีอะไรมากขึ้นดวยกระเปา

ใบเดียว

 กระเปาหนังงู Limited Rainbow 

PYTHON Collection มีใหเลือกทั้งหมด 3 สี 

ไดแก Limited New York Rainbow ที่บอก

เลาเร� องราวของทองฟาที่กําลังลับขอบฟาใน

โทนสีสมออน สีมวงออน และสีชมพู ของ

มหานครนิวยอรก, Limited Paris Rainbow 

แรงบันดาลใจจากสีทองฟาในโทนสีเหลืองออน 

สีมิ้นท และสีฟา ในชวงเวลาแสนโรแมนติก

ของกรุงปารีส และ Limited Tokyo Rainbow 

กับการถายทอดความงดงามของทองฟาใน

โทนสีฟาสด สีชมพูออน และสี  เทอรควอยซ 

ในชวงฤดูใบไมผลิของโตเกียว ผสานเทคนิค

 เปด ัว อ เ ก ัน    

ถายทอดสีสันของแรงบันดาลใจจาก 3 เมืองแฟชั่นระดับโลก
การฟอกหนังงูที่อิมพอรตสงตรงมาจากโรง

ฟอกที่โตเกียว ประเทศญี่ปุน กอปรกับความ

ชํานาญของชางฝมือในการยอมสีหนังงูทั้ง

ผืนดวยการสเปรย 3 เฉดสี เพ� อทําใหสีของ

หนังไลสีออกมาเปนสีรุงโทนพาสเทลไดสวย

นวลละมุน และถูกใจสาวแฟชั่นแน�นอน 

โดยคอลเลกชั่นนี้มี ให เลือกหลาก

หลายแบบ เหมาะกับสาวๆ ทุกวัย ไมวา

จะเปนกระเปาถือรุน Mini Madison,  Mini 

Sweet Box, กระเปาสะพาย Envelope Bag, 

กระเปาจิ๋วทรงเหลี่ยม Baby Mail To Me,  

กระเปาทรงหัวใจ My Lucky Heart และ 

Tiny Heart Bag รวมถึงกระเปาใสนามบัตร

อีกดวย  

สัมผัสสีสันของกระเปาหนังงูสีรุ ง 

Limited Rainbow PYTHON Collection ไดที่ 

S’uvimol Flagship Store ชั้น 1 ศูนยการคา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ชั้น M ศูนยการคา 

สยามพารากอน , ชองทางออนไลน  www.

suvimol.com   Line Official @suvimolbkk , 

IG : suvimolbkk

ชวงโควิด คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตต์ิ 

นายหญิงแหงมณเฑียร รับประทานอาหาร

จากห้องอาหารเรือนต้นทุกวันไม่เคยเบื่อ 

เพราะมี 3 เชฟทีมนักสรางสรรคอาหารแหง

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ เชฟแอร

เว แฟรรารด เชฟอํานวย อเนกสุวรรณ และ

เชฟพรชัย ดาวมาศรัศมี ผลัดเปลี่ยนกันจัด

เมนูตางๆ นอกเหนือจากขาวมันไกมณเฑียร

ที่ขึ้นช� อ ใหไดอิ่มอรอยโดยไมตองออกไปทาน

ขาวขางนอก

บริษัท มี มายด วาย เปดโปรเจ็กตซีรีส

เร� องใหมเอาใจสายวายใหไดจิ้นฟนกระจาย

กันอีกครั้งเร็วๆ นี้ กับ "มายากาล เดอะซีรีส" 

สร างจากงานเขียนของนักเขียนคนดัง 

MAME (เมย - อรวรรณ วิชญวรรณกุล) "ถา

ยอนเวลากลับไปไดผมอยากมีโอกาสเอยคํา

วารักกับเขาสักครั้ง"  "ถายอนเวลากลับไป

ไดผมจะไมมีวันยอมใหเขาพบเจอกับความ

ตายแบบนี้""ถายอนเวลากลับไปไดผมจะเปน

คนที่ตายแทนเขาเอง" เร� องราวของความรัก

และการเสียสละอันยิ่งใหญ ที่ตองพิสูจนผาน

กฎเกณฑของเวลา ถือเปนมิติใหมของวงการ

ซีรีสวายในไทย โดยงานนี้ มี มายด วาย เปด

แคสติ้งนักแสดงกันแบบออนไลนตั้งแตวัน

นี้ ถึง 5 พฤศจิกายนนี้ คุณสมบัติ เพศชาย  

อายุ : 19 - 30 ป  สวนสูง : 175 ซม. ขึ้นไป 

รูปราง: สูงใหญ มีกลามเน้ือ / สมสวน ผิวขาว 

/ ขาวเหลือง / คอนคล้ํา สงประวัติสวนตัว 

รูปถายและ วิดีโอแนะนําตัวเขามาไดท่ี https:

//bit.ly/mmynewseries หรือทาง LINE OA : 

@mmyproject

ก ลับมา อีกค ร้ังตาม คํา เ รียกร อง ! 

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ เอ็ม บี เค 

จัดงาน Paradise Park Pet Lovers ชวนคน

รักสัตวเลี้ยงมาเพลิดเพลินกับการชอปสินคา

สําหรับสัตวเลี้ยงสุดน�ารัก อาทิ อาหารสัตว 

อาหารเสริม เวชภัณฑ แชมพู-ผลิตภัณฑ

บํารุงขน รวมทั้ง Fashion & Accessories 

ของใช ของเลน สําหรับนอง ๆ จากแบรนด

ชั้นนํามากมาย ในราคาพิเศษ และพบกับ

กิจกรรมตางๆ ภายในงาน ไฮไลตที่พลาด

ไมได วันเสารที่ 23 ตุลาคม มารวมสัมผัส

ความน�ารัก ความฉลาด ของซุปตารสุนัขแสนรู 

“นองลิ้นจี่” ที่ขอขึ้นเวทีโชวความสามารถ

พิเศษสุดวาว และวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม 

พบกับแมวเซเลบสุดฮอตในโลกออนโลน

อยาง “มคิทารยาน” ฉายาแมวหลอยันดาว

อังคาร ที่จะมาโชวตัวใหทาสแมวไดช� นชม

อยางใกลชิด รับรองวาคุณจะยิ่งหลงรักและ

เอ็นดูในทุกอิริยาบถของนอง ปกหมุดรอ

แลวมาสัมผัสความน�ารักของเหลาซุปตาร 

4 ขาในงาน Paradise Park Pet Lovers  

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันอาทิตยที่ 24 

ตุลาคม ตั้งแตเวลา 10.30 น. - 20.00 น. ณ 

ชั้น 1 ลานรอยัลพารค พลาซา ศูนยการคา

พาราไดซ พารค สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

เอ็ม บี เค คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอม

ติดตามกิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของ

ศูนยการคา พาราไดซ พารค ไดที่ www.

paradisepark.co.th หรือเฟซบุกเพจ Para-

dise Park อินสตาแกรม paradisepark_th 

และยูทูป paradiseparkchannel

บลูไดมอนด  โกรเวอรส  สหกรณ

ผูผลิตอัลมอนดจากเมืองซาคราเมนโต 

รัฐแคลิฟอรเนียประเทศสหรัฐอเมริกา จัด

โปรโมช่ันดีราคาโดนใจกับเครื่องดื่มน้ํานม

อัลมอนด ที่ชวยเพิ่มความสดช� นไดทุก

ชวงเวลา พรอมอิ่มทองดีตอสุขภาพไดทั้ง 

6 รสชาติ ไดแก รสออริจินอล สูตรไมเติม

น้ําตาล รสวานิลลา รสช็อกโกแลต รสมัทฉะ 

และรสลาเต ในขนาด 180 มิลลิลิตร (บรรจุ 

3กลอง/แพ็ค) ราคาพิเศษเพียง 52 บาท 

จากปกติราคา 59 บาท และขนาด 946 

มิลลิลิตร เพียง 89 บาท จากราคาปกติ

กลองละ 99 บาท โปรโมชั่นเริ่มตั้งแตวันที่ 

15 – 27 ตุลาคม เฉพาะที่กูรเมต มารเก็ต 

ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสารและ

กิจกรรมตางๆ ไดที่ www.facebook.com/

Bluediamondthailand และ IG: Bluedia-

mondthailand

เม� อกระแสตนไมยังแรงไมหยุด เดอะ

ไนน เซ็นเตอร ติวานนท ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค ชวนสายกรีน และพลพรรคคนรัก

ตนไมทั้งหลาย มาสรางบรรยากาศสดช� นรอบ

กายดวยตนไมนานาพันธุ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ

โอโซนที่บาน หรือสรางบรรยากาศผอนคลาย

ที่โตะทํางานตองมาที่ งาน Nine Green 

Market เลือกชม เลือกชอปพันธุ ไมดอกไม

ประดับที่ชอบ รวมทั้งอุปกรณตกแตงบาน

และสวนที่มีใหเลือกกวา 30 ราน นอกจาก

คุณจะไดตนไมที่ใชแลว ยังเปนการชวยเหลือ

เกษตรกรไดมีรายได ในชวงสถานการณ

โควิด-19 อีกดวย วันศุกรที่ 22 -วันอาทิตย

ที่ 31 ตุลาคม เวลา 10.00 น. - 20.00 น. 

ที่ลานไนน สแควร (Center Zone) ศูนย

การคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท และ

พิเศษ! สําหรับลูกคาที่มา ชอปภายในศูนย

การคาฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป ในวันเสาร-

อาทิตย สามารถนําใบเสร็จมาแลกรับฟรีตน 

โรสแมรี่ 1 ตน ภายในงานไดอีกดวย  

Amarin Baby & Kids เว็บไซต

สําหรับแมลูกที่มีผูติดตามกวา 1 ลานคน ใน

เครือฯ บริษัท อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง 

จํากัด (มหาชน) ขอเชิญชวนเหลาคุณแม

ยุคใหมที่มีใจรักการรีวิว และสนใจในอาชีพ

อินฟลูเอนเซอร รวมสมัคร MOMRATHON 

REVIEW: THE BIGGEST MOM INFLUENCER 

CONTEST OF THAILAND การประกวด

คุณแมนักรีวิวที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย 

ครั้งแรกกับกิจกรรมแขงขันโชวทักษะความ

สามารถดานการรีวิวสินคาให โดดเดนใน

สไตลของตัวเอง เพ� อควาโอกาสในการแจงเกิด

เปนคุณแมอินฟลูเอนเซอรมืออาชีพของเมือง

ไทย ชิงเงินรางวัลรวมมูลคากวา 100,000 

บาท พรอมโอกาสเปนแบรนดแอมบาสเดอร

ของ Amarin Baby & Kids และสิทธิ์รวมงาน

กับบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 

จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และพันธมิตร 

เพียงคุณเปนคุณแมผูรักการรีวิว อายุ 22 

- 39 ป มีลูกนอยอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป 

และมียอดผูติดตามในโซเชียลมีเดียทุกชอง

ทาง เชน Facebook สวนตัว, Fanpage, In-

stagram หรือ Tiktok รวมกันมากกวา 2,000 

คน สามารถกรอกใบสมัครไดที่ https://bit.

ly/3v9bZiZ ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม หรือ 

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Facebook: Amarin 

Baby & Kids รีบสมัครดวน เพราะซุป’ 

ตารคุณแมคนใหมอาจเปนคุณ
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธSLBM
โฆษกพรรคเอ็นแอลดี-ดาราตลกพ้นคุก

ย่างกุ้ง • สำ�นักข่�วรอยเตอร์ร�ยง�นอ้�งสื่อท้องถิ่นว่� รัฐ 

บ�ลทห�รเมียนม�ปล่อยตัวนักโทษท�งก�รเมืองหล�ยร้อย

คนออกจ�กเรือนจำ�อินเส่งในนครย่�งกุ้งเมื่อค่ำ�วันจันทร์ รวม

ถึงโฆษกพรรคสันนิบ�ตแห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตย (เอ็นแอล 

ดี) พรรคของอองซ�น ซูจี และซ�กะน� นักแสดงตลกชื่อดัง

ของเมียนม� ไม่กี่น�ทีหลังจ�กพลเอกอ�วุโสมิน อ่อง หล่�ย 

แถลงเรื่องนิรโทษกรรมนักโทษท�งก�รเมืองเม่ือวันจันทร์

ที่ 18 ตุล�คม โทรทัศน์ท�งก�รเมียนม�ออกแถลงก�รณ์ว่� 

ประช�ชนม�กกว่� 5,600 คนที่ถูกจับกุมหรือโดนหม�ยจับ

จ�กบทบ�ทในก�รประท้วงต่อต้�นรัฐประห�ร จะได้รับก�ร

ปล่อยตัวเนื่องจ�กได้รับนิรโทษกรรมเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม 

นักเคลื่อนไหวบ�งคนมองว่�ก�รปล่อยตัวนักโทษท�งก�รเมือง

ชุดใหญ่ครั้งนี้ เป็นคว�มพย�ย�มสร้�งชื่อเสียงกับน�น�ช�ติ

ของรัฐบ�ลทห�รเมียนม� หลังจ�กอ�เซียนไม่เชิญมิน อ่อง 

หล่�ย ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ�อ�เซียน โมนยว� อ่อง ชิน 

โฆษกพรรคเอ็นแอลดี หน่ึงในนักโทษท�งก�รเมืองท่ีได้รับก�ร

ปล่อยตัวจ�กเรือนจำ�อินเส่ง เผยกับเดโมเครติกวอยซ์ออฟ

เบอร์ม� เมื่อค่ำ�วันจันทร์ระหว่�งเดินท�งจ�กเรือนจำ�กลับ

บ้�นว่� เจ้�หน้�ที่ในเรือนจำ�ม�บอกกับเข�ในวันนี้ (วันจันทร์) 

ว่�จะพ�เข�กลับบ้�น โมนยว�โดนจับตั้งแต่วันรัฐประห�ร 1 

กุมภ�พันธ์ และติดคุกม�แล้ว 8 เดือน เอเอฟพีร�ยง�นว่� 

รัฐบ�ลทห�รเมียนม�นิรโทษกรรมนักโทษท�งก�รเมืองเนื่อง

ในเทศก�ลวันเพ็ญตะดิ้นจุ หรือวันออกพรรษ� โดยมีนักโทษ

ท�งก�รเมืองอีกกลุ่มได้รับก�รปล่อยตัวจ�กเรือนจำ�อินเส่ง

เมื่อวันอังค�ร 

บังกลาเทศจับม็อบมุสลิม 450 คนทำาร้ายฮินดู

นิวเดลี • สำ�นักข่�วรอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวันอังค�รว่� 

ตำ�รวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 450 คน หลังเกิดเหตุทำ�ร้�ยช�ว

ฮินดูหล�ยแห่ง สื่อท้องถิ่นร�ยง�นว่� มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 

6 ร�ย ขณะที่ตำ�รวจพย�ย�มควบคุมม็อบช�วมุสลิมที่โกรธ

แค้น เหตุคว�มรุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่�นม� ช�วมุสลิม

หล�ยร้อยคนกล่�วห�ว่�ช�วฮินดูดูหมิ่นศ�สน�อิสล�มโดย

เกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอ�น มีก�รชุมนุมประท้วงที่เขตนัว

ก�รีท�งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ หลังจ�กนั้นเกิดเหตุ

ศ�สนสถ�นของศ�สน�ฮินดูหล�ยแห่ง รวมถึงบ้�นช�วฮินดู

โดนโจมตี โฆษกตำ�รวจบังกล�เทศเผยเมื่อวันอังค�รว่� คว�ม

รุนแรงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเทศก�ลทุรค�บูช�ของศ�สน�

ฮินดู กำ�ลังดำ�เนินคดี 71 คดี และจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 

450 คน รัฐธรรมนูญของบังกล�เทศบัญญัติว่�ศ�สน�อิสล�ม

เป็นศ�สน�ประจำ�ช�ติ ผู้ที่นับถือศ�สน�ฮินดูในบังกล�เทศมี

ร�ว 10% ของประช�กร มีคว�มกังวลว่�จะเกิดคว�มรุนแรง

ระหว่�งศ�สน�ตั้งแต่พรรคสันนิบ�ตอว�มีของน�ยกรัฐมนตรี

ชีค ฮ�ซิน� ขึ้นครองอำ�น�จในปี 2552.

โซล • กองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบการทดสอบอาวุธที่เชื่อว่าเป็น

ขีปนาวุธปล่อยจากเรือดำาน้ำายิงจากนอกชายฝ่ังตะวันออกของ

เกาหลีเหนือเมื่อช่วงสายวันอังคารมาตกในทะเลญ่ีปุ่น ขณะนายกฯ 

ฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นงดหาเสียง รุดกลับโตเกียว กองทัพสหรัฐ

ประณาม แต่ย้ำาไม่เป็นอันตรายคุกคามสหรัฐและพันธมิตร 

เก�หลี  เมื่ อ เวล�ประม�ณ 

10.17 น.ของวันอังค�ร

ยังไม่ชัดเจนว่�ขีปน�วุธ

ลูกน้ีถูกปล่อยจ�กเรือดำ�น้ำ�หรือ

จ�กเรือทดสอบใต้น้ำ� แถลง 

ก�รณ์ของเจซีเอสกล่�วว่� ข่�ว

กรองของเก�หลีใต้และสหรัฐ

กำ�ลังวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดเพิ่ม

เติม 

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ                                            

ของเก�หลีเหนือจัดประชุมฉุก                                                    

เฉินทันที และแสดงคว�ม “เสีย 

ใจอย่�งยิ่ง” กับก�รทดสอบน้ี 

และเรียกร้องให้เก�หลีเหนือ

รื้อฟื้นก�รเจรจ�

ด้�นน�ยกฯ ฟูมิโอะ คิชิ

ดะ กล่�วว่� ญี่ปุ่นตรวจพบก�ร

ยิงขีปน�วุธ 2 ลูก และว่� “น่�

เสียใจ” ที่เก�หลีเหนือทดสอบ

มิสไซล์หล�ยครั้งในช่วงไม่กี่

สัปด�ห์ม�นี้ เข�ตัดสินใจยกเลิก

กำ �หนดก�รห�เสียงในภ�ค

เหนือ โดยรองรัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกฯ เผยว่� เข�กำ�ลัง

เดินท�งกลับกรุงโซลเพื่อรับมือ

กับสถ�นก�รณ์นี้  

ไม่มีคำ�ชี้แจงจ�กเจซีเอส

ว่�เหตุใดข้อมูลจำ�นวนมิสไซล์

จึงไม่ตรงกับของญี่ปุ่น

กองบัญช�ก�รอินโด-

แปซิฟิกของสหรัฐ ประณ�ม

ก�รยิงมิสไซล์ของเก�หลีเหนือ

ม�ตกในทะเลญ่ีปุ่นครั้งล่�สุด

น้ี และเรียกร้องเก�หลีเหนือ

ละเว้นจ�กก�รกระทำ�ที่ทำ�ล�ย

เสถียรภ�พยิ่งขึ้น อย่�งไรก็ดี 

กองทัพสหรัฐยืนยันว่�มิสไซล์

เก�หลีเหนือไม่ได้เป็นภัยคุกค�ม

จวนตัวต่อบุคล�กรและดินแดน

ของสหรฐัหรอืของช�ตพินัธมติร

แหล่งข่�วท�งทห�รเผย

กับรอยเตอร์ว่� มิสไซล์ลูกน้ี

ร่อนไกล 430-450 กิโลเมตร 

และขึ้นถึงระดับสูงสุด 60 กม.

ครั้งสุดท้�ยที่เก�หลีเหนือ

ทดสอบเอสแอลบีเอ็มคือเม่ือ

เดือนตุล�คม 2562 โดยยิงมิส

ไซล์พุกกุกซอง-3 จ�กแพลต 

ฟอร์มใต้น้ำ� มิสไซล์ลูกน้ีร่อน

ไกล 450 กม. ทำ�ระยะสูงสุด 

910 กม.

เก�หลีเหนือเคยนำ�มิส

ไซล์พุกกุกซอง-4 และเอสแอล 

บีเอ็ม พุกกุกซอง-5 ม�แสดง

ต่อส�ธ�รณะในพิธีสวนสน�ม

เม่ือเดือนตุล�คมปีท่ีแล้วและ

มกร�คมปีน้ี ในง�นแสดงด้�น

กล�โหมที่เปียงย�งเมื่อสัปด�ห์

ก่อน เก�หลีเหนือก็นำ�มิสไซล์

ขน�ดเล็กกว่�ท่ี ไม่เคยเปิดเผย

ม�ก่อนม�แสดงด้วย

ในวันอังค�ร เก�หลีใต้

เพิ่งเปิดง�นแสดงด้�นกล�โหม

ง�นใหญ่ที่สุดของประเทศที่กรุง

โซล โดยมียุทโธปกรณ์ รวมถึง

เครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่, 

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม, โดรน และ

อ�วุธล้ำ�สมัยชนิดอื่นๆ รวมถึง

จรวดอวก�ศ

เดือนท่ีผ่�นม� เก�หลีใต้

เพ่ิงทดสอบเอสแอลบีเอ็มเป็น

คร้ังแรก รวมถึงก�รเปิดตัวมิส

ไซล์ครูซซูเปอร์โซนิก และในวัน

พฤหัสบดีน้ี เก�หลีใต้ยังมีแผนจะ

ยิงทดสอบจรวดส่งย�นอวก�ศ

คร้ังแรกของประเทศด้วย ถึงแม้

นักวิเคร�ะห์จะกล่�วกันว่� จรวด

ของเก�หลีใต้มีศักยภ�พเพียง

เล็กน้อยท่ีจะนำ�ไปใช้เป็นอ�วุธ 

แต่ก�รทดสอบแบบน้ีน่�จะสร้�ง

คว�มขัดใจต่อเก�หลีเหนือ ท่ี

เคยกล่�วโทษน�น�ช�ติว่�สอง

ม�ตรฐ�นเ ก่ียวกับโครงก�ร

อวก�ศของตน.

สิงคโปร์ • สหรัฐเพิ่มคำ�แนะ 

นำ�ก�รเดินท�งไปสิงคโปร์เป็น

ระดับ 4 หรือประเทศที่มีระดับ

คว�มเสี่ยงสูงสุดที่จะติดเชื้อโค

วิด-19 เตือนพลเมืองหลีกเลี่ยง

ไปสิงคโปร์ ขณะท่ี ไทยยังอยู่

ระดับ 4  

แชนเนลนิวส์เอเชียร�ย 

ง�นเมื่อวันอังค�รที่ 19 ตุล�คม

ว่� ศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรคแห่งช�ติสหรัฐ (ซีดีซี) ปรับ

ระดับคำ�แนะนำ�ก�รเดินท�งไป

สิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ต�มเวล�

ในสหรัฐ ขึ้นจ�กระดับ 3 เป็น

ระดับ 4 หรือระดับก�รติดเชื้อ

โควิด-19 เสี่ยงสูงม�ก 

แถลงก�รณ์ของซีดีซีระบุ                                              

ว่� เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ ใน

ปัจจุบันของสิงคโปร์ แม้แต่

ผู้ เดินท�งเข้ �สิ งคโปร์ที่ ฉี ด

วัคซีนครบโดสแล้ว อ�จจะยัง

เสี่ยงที่จะติดหรือแพร่เชื้อโค

วิด-19 ท่ีเป็นส�ยพันธุ์กล�ย

พันธุ์ แนะนำ�ว่�ผู้จำ�เป็นต้อง

เดินท�งไปสิงคโปร์ควรเป็นผู้

ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และ

เมื่ออยู่ ในสิงคโปร์ควรปฏิบัติ

ต�มคำ�แนะนำ�และข้อกำ�หนด

ของท�งก�รสิงคโปร์ เช่น ก�ร

สวมหน้ �ก�ก และสั ง เกต

ม�ตรก�รเว้นระยะห่�งเพื่อคว�ม 

ปลอดภัย

กระทรวงต่�งประเทศ

สหรัฐออกประก�ศในเรื่ อง

เดียวกันเมื่อวันจันทร์ เตือนพล 

เมืองสหรัฐไม่ควรเดินท�งไป

สิงคโปร์เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์

โควิด-19 

ซีดีซีใช้ประก�ศเตือนจุด

หม�ยก�รเดินท�งกับประเทศที่

มีภัยคุกค�มด้�นสุขภ�พทั่วโลก 

โดยจัดระดับประเทศต่�งๆ เป็น 

4 ระดับ พิจ�รณ�จ�กปัจจัย

ต่�งๆ เช่น จำ�นวนผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ในปัจจุบันของแต่ละ

ประเทศและแนวโน้มของผู้ติด

เชื้อร�ยใหม่

ประเทศที่ซีดีซีจัดให้อยู่

ระดับ 4 ในปัจจุบัน รวมถึง

บรูไน, ม�เลเซีย, ไทย และสห

ร�ชอ�ณ�จักร

ก�รจัดสิงคโปร์ให้อยู่ใน

ประเทศที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19                                  

ร ะดั บ  4  มี ขึ้ น ใ นขณะที่

สิ งคโปร์ขย�ยรับผู้ เดินท�ง

จ�ก 8 ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ                                              

โดสแล้วให้เข้�ประเทศโดยไม่

ต้องกักตัว ได้แก่ แคน�ด�, เดน                                                

ม�ร์ก, ฝรั่งเศส, อิต�ลี, เนเธอร์                                                

แลนด์, สเปน, สหร�ชอ�ณ� 

จักร และสหรัฐอเมริก� เริ่มวัน

อังค�รที่ 19 ตุล�คม 

ท�งก�รสิงคโปร์เผยว่� 

มีนักเดินท�งม�กกว่� 2,400 

คนที่ยื่นเรื่องขอเข้�สิงคโปร์

ตั้งแต่วันที่ 13 ตุล�คม โดยร�ว 

40% เป็นผู้เดินท�งจ�กสหร�ช

อ�ณ�จักร.

สหรัฐเพิ่มสิงคโปร์เสี่ยงติดโควิด-19สูงสุด

ร�ยง�นของรอยเตอร์

และเอเอฟพีเมื่อวันอังค�รที่ 19 

ตุล�คม 2564 กล่�วว่� คำ�แถลง

ของคณะเสน�ธิก�รทห�รร่วม 

(เจซีเอส) ของเก�หลีใต้ ระบุ

ว่� “ขีปน�วุธพิสัยใกล้ท่ีสงสัย

ว่�เป็นขีปน�วุธชนิดยิงจ�กเรือ

ดำ�น้ำ� (เอสแอลบีเอ็ม)” ถูกยิง

จ�กทะเลนอกช�ยฝั่งเมืองซิน

โปท�งตะวันออกของค�บสมุทร

ปล่อยตัว • 

นักโทษทางการ

เมืองที่ได้รับการ

ปล่อยตัวจากเรือน

จำาอินเส่งในนคร

ย่างกุ้ง ชูสามนิ้ว

ขณะอยู่บนรถบัส

ด้านนอกเรือน

จำา เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม. 

เหยื่อดูด

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1-17 ต.ค.2564 มีบัตรท่ีมี

ก�รใช้ง�นผิดปกติจ�กเหตุข้�งต้นจำ�นวน 

10,700 ใบ โดยในช่วงวันที่ 14-17 ต.ค.ที่

ผ่�นม� เป็นร�ยก�รใช้จ�กบัตรเดบิตเป็น

ส่วนใหญ่ ซึ่งก�รใช้ง�นส่วนใหญ่มีจำ�นวน

เงินต่อร�ยก�รต่ำ� เช่น 1 ดอลล�ร์สหรัฐ 

และมีก�รใช้เป็นจำ�นวนหล�ยๆ ครั้ง ยืนยัน

ว่�ธน�ค�รมีระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิด

ปกติ โดยแต่ละธน�ค�รจะมีก�รกำ�หนด

เพด�นและเงื่อนไขในก�รใช้ง�นของบัตร

ต�มลักษณะประเภทร้�นค้� และประเภท

สินค้�ที่แตกต่�งกันออกไป ซึ่งในจำ�นวนบัตร

ที่มีก�รใช้ง�นผิดปกติ 10,700 ใบนั้น พบว่� 

ประม�ณ 50% เกิดขึ้นกับบัตรเดบิตเป็นส่วน

ใหญ่ ในช่วงวันที่ 14-17 ต.ค. 2564 โดย

มูลค่�คว�มเสียห�ย แบ่งเป็น บัตรเดบิต 30 

ล้�นบ�ท และบัตรเครดิต 100 ล้�นบ�ท 

น�งส�วสิริธิด�กล่�วว่� ธปท.และ 

สม�คมธน�ค�รไทยจึงได้ร่วมกันกำ�หนด

ม�ตรก�รเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ปัญห� 

โดย 1.ยกระดับคว�มเข้มข้นในก�รตรวจ                                                        

จับธุรกรรมที่ผิดปกติ ให้ครอบคลุมทั้ ง

ธุรกรรมที่มีจำ�นวนเงินต่ำ�และที่มีคว�มถี่สูง 

ห�กพบธุรกรรมที่ผิดปกติ ธน�ค�รจะระงับ

ก�รใช้บัตรทันทีและแจ้งลูกค้�ในทุกช่องท�ง 

และก�รเปิดบัตรใหม่สถ�บันก�รเงินจะเว้น

ค่�ธรรมเนียมในก�รออกบัตรใหม่ให้ รวม

ทั้งติดต�มเฝ้�ระวังร�ยก�รธุรกรรมจ�กต่�ง

ประเทศเป็นพิเศษ 2.เพิ่มก�รแจ้งเตือนลูก 

ค้�ในก�รทำ�ธุรกรรมทุกร�ยก�ร ต้ังแต่

ร�ยก�รแรกผ่�นช่องท�งต่�งๆ เช่น ระบบ

โมบ�ยแบงกิง, อีเมล หรือเอสเอ็มเอส (SMS)  

3.กรณีที่ตรวจสอบพบว่�ลูกค้�ได้รับผล                                                                    

กระทบจ�กก�รทุจริตต�มข้�งต้น กรณีบัตร

เดบิต ลูกค้�จะได้รับก�รคืนเงินภ�ยใน 5 

วันทำ�ก�ร ส่วนกรณีบัตรเครดิต ธน�ค�รจะ

ยกเลิกร�ยก�รดังกล่�ว ลูกค้�ไม่ต้องชำ�ระ

เงินต�มยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติ และจะไม่มี

ก�รคิดดอกเบี้ย 4.ธปท. และสม�คมธน�ค�ร

ไทยจะเร่งห�รือกับผู้ ให้บริก�รเครือข่�ยบัตร 

เช่น วีซ่�, ม�สเตอร์ก�ร์ด เพื่อกำ�หนดให้มี

ก�รใช้ก�รยืนยันตัวตนเพ่ิมเติม เช่น OTP 

กับบัตรเดบิตสำ�หรับร้�นค้�ออนไลน์ 

“กรณีลูกค้�พบคว�มผิดปกติของ

ธุรกรรมด้วยตัวเอง ส�ม�รถติดต่อคอล

เซ็นเตอร์หรือส�ข�ของธน�ค�รผู้ออก

บัตร เพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันคว�ม

ถูกต้องของธุรกรรมในทันที โดยธน�ค�ร

จะดูแลแก้ ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 

ส่วนประช�ชนทั่วไป ควรตรวจสอบก�ร

ทำ�ธุรกรรมของตนเองอย่�งสม่ำ�เสมอ รวม

ทั้งระมัดระวังก�รผูกบัตรเดบิตในก�รทำ�

ธุรกรรม โดยเฉพ�ะกับแพลตฟอร์มที่มีคว�ม

เสี่ยง เช่น เกมออนไลน์ แพลตฟอร์มที่ไม่มี

ก�รยืนยันตัวตนก่อนเข้�ใช้ง�น หรือไม่มี 

OTP ซึ่งในบ�งธน�ค�ร ลูกค้�ส�ม�รถเปิด/

ปิดก�รใช้ง�นของบัตร หรือเปลี่ยนแปลง

วงเงินก�รใช้บัตร หรืออ�ยัดบัตรได้ด้วย

ตัวเองผ่�นแอปพลิเคชันของธน�ค�ร นอก

เหนือจ�กก�รติดต่อกับธน�ค�ร” น�งส�ว

สิริธิด�กล่�ว 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญช� 

ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (สตช.) กล่�วถึงเรื่อง

เดียวกันน้ีว่� ตำ�รวจได้ประส�นง�นอย่�ง

ใกล้ชิดกับสม�คมธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

สถ�บันก�รเงินและธน�ค�ร โดยในช่วงเช้�

ที่ผ่�นม� ได้รับร�ยง�นข้อมูลว่�มีตัวเลข

ยืนยันผู้เสียห�ยประม�ณกว่� 10,000 ร�ย 

แยกเป็นบัตรเครดิตประม�ณกว่� 5,000 

ร�ย และบัตรเดบิตประม�ณกว่� 4000 

ร�ย แต่เชื่อว่�น่�จะมีผู้ได้รับคว�มเสียห�ย

ม�กกว่�นี้ โดยวิธีก�รของคนร้�ยเร�กำ�ลัง

แยกแยะกันอยู่ว่�นำ�ข้อมูลเช่นนี้ม�จ�ก

ไหน ม�จ�กก�รซื้อข�ยออนไลน์จริงหรือ

ไม่ หรือก�รนำ�บัญชีไปผูกไว้กับโซเชียลมี

เดีย แอคเค�ต์ต่�งๆ หรืออ�จจะรั่วไหลม�

จ�กระบบก�รชำ�ระเงิน หรือสถ�บันก�รเงิน 

ต้องม�จ�กอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ไม่เช่นนั้นห�

สมมติฐ�นไม่ได้ ถึงจะนำ�ไปสู่ก�รดำ�เนิน

ก�รเรื่องดังกล่�ว นอกจ�กนี้ก็ยังมีก�รนำ�

คดีเก่�ม�พิจ�รณ�ดูด้วยว่�พฤติกรรมของ

คนร้�ยที่ผ่�นม�เป็นอย่�งไร พย�ย�มที่จะ

ทำ�ให้เกิดคว�มกระจ่�งม�กที่สุด เพื่อเอ�คน

ผิดม�ลงโทษให้ได้  ซึ่งได้มีก�รประส�นง�น

กับหน่วยสืบร�ชก�รลับต่�งประเทศ หรือ 

Secret Service ของสหรัฐอเมริก� เพื่อ

ติดต�มเรื่องดังกล่�วด้วย 

วันเดียวกันน้ี ที่สำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. ประชุมร่วมกับตัวแทนฝ�ย

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สม�คมธน�ค�ร                         

ไทย, ธน�ค�รแห่งประเทศไทย เพื่อติดต�ม

เรื่องดังกล่�ว โดยหลังก�รประชุมเสร็จสิ้น

ลง พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์เปิดเผยว่� เบื้องต้น

ตรวจพบมีผู้ เสียห�ยจ�กผู้ ใช้บัตรเครดิต 

5,700 ร�ย ผู้ ใช้บัตรเดบิต 4,800 ร�ย มี

มูลค่�คว�มเสียห�ยกว่� 100 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ 

ท�งธน�ค�รได้รับเป็นผู้เสียห�ยในกรณีนี้ 

โดยจะมีก�รตรวจสอบคว�มผิดปกติในก�ร

โอนเงินของบัญชีต่�งๆ ควบคู่กับก�รรับแจ้ง

จ�กประช�ชนที่ ได้รับคว�มเสียห�ย เพื่อ

รวบรวมข้อมูลและหลักฐ�น ส่งให้ตำ�รวจ

ติดต�มห�ตัวคนร้�ยต่อไป ซึ่งผู้เสียห�ย

ส�ม�รถเข้�ติดต่อธน�ค�รเจ้�ของบัญชีได้

โดยตรง เชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถต�มจับคนร้�ย

ได้ แม้จะเป็นช�วต่�งช�ติ แต่ก็มีสนธิสัญญ�

ส่งผู้ร้�ยข้�มแดน.

ภท.เคลียร์

อยู่ใน กทม. 10 ร�ย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต

ในภ�คใต้รวมกัน 21 ร�ย ทำ�ให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสม 18,407 ร�ย 

ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนของประเทศ 

ไทยเมื่อวันที่ 18 ต.ค. มีก�รฉีดวัคซีนเพิ่ม

เติม 914,527 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 66,592,321 โดส 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 19 ต.ค. ได้แก่ กทม. 1,037 ร�ย,  

ปัตต�นี 621 ร�ย, นครศรีธรรมร�ช 602 

ร�ย, สงขล� 498 ร�ย, ยะล� 455 ร�ย,  

นร�ธิว�ส 453 ร�ย, ชลบุรี 310 ร�ย,  

สมุทรปร�ก�ร 299 ร�ย, ประจวบคีรีขันธ์ 

238 ร�ย และระยอง 229 ร�ย 

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชร� ผู้อำ�นวย

ก�รสำ�นักส่งเสริมสุขภ�พและโฆษกกรม

อน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) แถลง

ถึงก�รติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ว่� 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

ต่อก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ในช่วง 

1 ปีที่ผ่�นม� เร�พบว่�ทั่วโลกหญิงตั้งครรภ์

ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประม�ณ 50-60% จ�กภ�วะ

ปกติ และก�รเสียชีวิตส่วนหนึ่งเกิดจ�กโควิด 

โดยหล�ยประเทศโควิดเป็นส�เหตุก�รต�ย

อันดับหนึ่งของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศแถบ

ยุโรปและสหรัฐอเมริก� ส่วนในประเทศไทย 

มีก�รเก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่ ต.ค.

2563-ก.ย.2564 ในช่วงที่มีก�รระบ�ดของ

โควิดในช่วงก�รระบ�ดครั้งที่ 2 และ 3 พบมี

หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตทั้งหมด 192 ร�ย เสีย

ชีวิตจ�กโควิด-19 จำ�นวน 78 ร�ย ในช่วง

เวล�เดียวกัน หรือคิดเป็นสัดส่วนก�รต�ย

อันดับหนึ่งในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น

ม�ก่อนถึง 38% ของหญิงตั้งครรภ์ 

นพ.เอกชัยกล่�วว่� ก�รติดเชื้อและ

ก�รเสียชีวิตบ่อยขึ้นของหญิงตั้งครรภ์ เกิด

ข้ึนเมื่อ 6 เดือนที่ผ่�นม� เม.ย.-ก.ย. เร�

พบว่�มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 4,778 ร�ย มี

ท�รกติดเชื้อ 226 ร�ย และในจำ�นวนนี้

ม�รด�เสียชีวิต 95 ร�ย และท�รกเสีย

ชีวิต 46 ร�ย ซึ่งส่วนหญิงติดเชื้อม�กที่สุด

ในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล และ

ช�ยแดนภ�คใต้

“ก�รฉีดวัคซีนในสตรีมีครรภ์เพิ่งเกิด

ขึ้นในไทยเมื่อเดือน ก.ค. และเริ่มรณรงค์

อย่�งหนักในเดือน ส.ค. พบว่�หญิงตั้งครรภ์

ฉีดวัคซีนเข็มแรกเพียง 74,625 คน,  เข็ม

สอง 51,989 คน, เข็มส�ม 526 คน ในช่วง

เดือน ธ.ค.นี้ จะมีหญิงตั้งครรภ์อ�ยุครรภ์ 

12 สัปด�ห์ประม�ณ 3 แสนคน ขณะนี้ฉีด

ได้เพียง 25% ซึ่งจ�กก�รสำ�รวจของอน�มัย

โพล ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์พบ 1,500 คนที่

ตอบแบบสอบถ�ม กว่�คร่ึงหนึ่งยังไม่ได้รับ

ก�รฉีดวัคซีน โดยมี 60% ตั้งใจจะฉีดวัคซีน 

ส่วนที่เหลือยังคงโลเลอยู่ เนื่องจ�กกังวลใน

เร่ืองคว�มปลอดภัยและประสิทธิภ�พของ

วัคซีน” โฆษกกรมอน�มัยกล่�ว

อนุทินเคลียร์แก้ โควิดใต้

ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล ก่อนก�รประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม ให้

น�ยพิพัฒน์ รัชกิจประก�ร รมว.ก�รท่อง

เที่ยวและกีฬ� นำ�น�ยยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้

ว่�ก�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, น�ย

ชำ�น�ญ ศรีสวัสดิ์ ประธ�นสภ�อุตส�หกรรม

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และน�งฐนิ

วรรณ กุลมงคล น�ยกสม�คมภัตต�ค�รไทย 

พร้อมคณะ เข้�พบเพื่อรับนโยบ�ยก�รเปิด

รับนักท่องเที่ยวเข้�ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

ทั้ งนี้  พล.อ .ประยุทธ์ขอบคุณทุก

ฝ่�ยที่เก่ียวข้องที่จะร่วมมือกันดำ�เนินก�ร

อย่�งเต็มที่ในก�รที่เตรียมคว�มพร้อมเปิด

ประเทศต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดวันที่  1 

พ.ย.นี้ โดยน�ยกฯ มอบหม�ยกระทรวงก�ร

ท่องเที่ยวฯ ห�รือถึงก�รจัดกิจกรรมในช่วง

เทศก�ลปีใหม่ ในรูปแบบร่วมกันระหว่�ง

ภ�ครัฐและภ�คเอกชน รวมถึงก�รพิจ�รณ�

ถึงคว�มเป็นไปได้ ในก�รจัดคอนเสิร์ตโดย

ศิลปินไทย ศิลปินพื้นบ้�นในพื้นที่ต่�งๆ และ

กรุงเทพมห�นคร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มศิลปิน

ที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโค

วิด-19 และก�รกระตุ้นก�รท่องเที่ยว

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี แถลง

ผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่� ครม.

เห็นชอบร่�งปฏิญญ�ระดับรัฐมนตรีสำ�หรับ

ก�รประชุมระดับสูงว่�ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน� 2019 (โควิด-19) พร้อมอนุมัติให้

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม หรือผู้

ที่ ได้รับมอบหม�ยร่วมรับรองร่�งปฏิญญ�

ดังกล่�ว โดยมีกำ�หนดรับรองในวันที่ 22 

ต.ค.2564 ในก�รประชุม High-Level 

Conference on COVID-19 (HLCC 2021) 

ผ่�นระบบก�รประชุมท�งไกล

ส่วนน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ �สำ �นั กน�ยกรั ฐมนตรี  ตอบข้อ

ถ�มกรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ทักท้วง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม ในก�รตั้ง พล.อ.ณัฐพล 

น�คพ�ณิชย์ ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี เป็นผู้

อำ�นวยก�รศูนย์บูรณ�ก�รแก้ไขสถ�นก�รณ์

โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

หรือ ศบค.ส่วนหน้� ว่� น�ยกฯ ได้ชี้แจง

ทำ�คว�มเข้�ใจกับน�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข ใน

ฐ�นะหัวหน้�พรรค ภท.ไปแล้ว 

“ก�รต้ังดังกล่�วเป็นก�รบูรณ�ก�ร

ก�รทำ�ง�นทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้เป็น                                                              

ไปต�ม พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบ�ดของกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุข และต�มม�ตรก�รของ 

ศบค. เป็นไปต�มหลักด้�นส�ธ�รณสุข” 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯกล่�ว

ด้�นน�ยอนุทินกล่�วว่� น�ยศุภชัย 

ใจสมุทร ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค ภท. ใช้

คว�มเป็น ส.ส.ในก�รแสดงคว�มเห็นส่วน

ตัว ซึ่งตนได้ชี้แจงกลับไปว่�เรื่องมีม�กกว่�

นั้น ไม่ใช่เร่ืองของแพทย์อย่�งเดียว แต่

เป็นเ ร่ืองของคว�มม่ันคง ก�รควบคุม

สถ�นก�รณ์ที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด เพื่อ

ให้แพทย์และพย�บ�ลเข้�ถึงคนไข้ และ

ได้รับก�รฉีดวัคซีนให้ได้ม�กที่สุดเท่�ที่จะ

ทำ�ได้ ซึ่งตนก็ได้ทำ�คว�มเข้�ใจกับน�ยศุภ

ชัยเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งไปว่�ก่อนจะเขียน

แสดงคว�มเห็นอะไรให้ โทร.ม�ถ�มตนก่อน 

“เรื่องนี้ สธ.มีแต่ได้ เพร�ะก�รทำ� 

ง�นในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ห�ก

ไม่มีหน่วยง�นอื่นเข้�ม�ร่วมจะลำ�บ�ก ดัง

นั้นก�รที่หล�ยกระทรวง เช่น กระทรวง

มห�ดไทยและกองทัพเข้�ม�ทำ�ง�นก็ถือว่�

เป็นก�รร่วมกันทำ�ง�นเพื่อประช�ชน และ 

พล.อ.ณัฐพลก็มีประสบก�รณ์ควบคุมสถ�น 

ก�รณ์ โควิด-19 และเคยเป็น ผอ.ศบค.ศปก.

ม�ทั้งปี ดังนั้นจึงมีแต่สิ่งที่ประช�ชนจะได้

จ�กคำ�สั่งของน�ยกฯ เร�จึงต้องมีสปิริตพอที่

จะรู้ว่�นี่เป็นเจตน�รมณ์ของรัฐบ�ลเพื่อให้

ประช�ชนได้รับประโยชน์สูงสุด” น�ยอนุทิน

กล่�ว

ปัตตานีปิด 22 หมู่บ้านเสี่ยง

อย่�งไรก็ดี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ปฏิเสธแสดง

คว�มเห็นดังกล่�ว โดยระบุว่� พรรคภูมิใจ

ไทยเข�ตอบไปแล้ว เมื่อถ�มว่�มีคว�ม

จำ�เป็นต้องให้ทห�รเข้�ไปดูคว�มเรียบร้อย

ควบคู่กับเร่ืองส�ธ�รณสุข พล.อ.ประวิตร

ไม่ตอบคำ�ถ�ม เพียงพยักหน้�ก่อนขึ้นรถไป

ประชุม ครม.

น�ยนิพนธ์  บุญญ�มณี  รมช.มห�ดไทย  

กล่�วว่� คว�มเห็นส่วนตัวของตนคิดว่�ก�ร

แก้ปัญห�โควิด-19  ในพ้ืนที่ภ�คใต้ทุกฝ่�ย

ต้องพูดคุยกันอย่�งใกล้ชิด บูรณ�ก�รง�น

ร่วมกันให้ได้ ไม่ใช่ต่�งคนต่�งทำ� ที่สำ�คัญคือ

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับประช�ชน เนื่องจ�ก

ขณะนี้ประช�ชนบ�งส่วนคิดว่�วัคซีนไม่มี

คว�มจำ�เป็น ดังนั้นเร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจ

กับคนกลุ่มนี้ให้ได้ และภ�ครัฐเองต้องพร้อม

ที่จะส่งวัคซีนลงไปให้ทันต่อคว�มต้องก�ร 

เชื่อว่�วัคซีนมีจำ�นวนเพียงพอในก�รที่จะ

จัดสรรลงไป แต่ต้องกระจ�ยให้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่และให้เร็วที่สุด

“ก�รบูรณ�ก�รง�นของทุกฝ่�ยเป็น

สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับพื้นที่ภ�คใต้ เพร�ะยังมีคน

ออกนอกบ้�นในเวล�เคอร์ฟิวอยู่ สะท้อน

ให้เห็นว่�เร�ยังมีช่องว่�งในก�รบังคับใช้

กฎหม�ย ดังนั้นก�รจะทำ�ให้ทุกคนเค�รพ

ระเบียบเป็นสิ่งจำ�เป็น จึงมองว่�เจ้�หน้�ที่

ทุกฝ่�ยทั้งฝ่�ยปกครอง ส�ธ�รณสุข และ

ฝ่�ยๆ อื่น โดยเฉพ�ะฝ่�ยคว�มมั่นคงที่ดูแล

พื้นที่อยู่ต้องร่วมมือกัน เพร�ะพื้นที่จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้เป็นพื้นที่พิเศษอยู่แล้ว ซึ่ง

ส่วนตัวก็เห็นว่� พล.อ.ณัฐพลมีประสบก�รณ์ 

แต่ทั้งหมดนี้อำ�น�จของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 

ส�ธ�รณสุขจังหวัด ยังเป็นกลไกหลักที่จะ

ต้องทำ�ง�นเข้มแข็ง” รมช.มห�ดไทยกล่�ว

จ.ปัตต�นี ศูนย์ปฏิบัติก�รควบคุมโรค 

อ.ส�ยบุรี ได้สั่งปิดหมู่บ้�นที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

ทั้ง 22 หมู่บ้�น 12 ชุมชน ใน 9 ตำ�บล 

ประกอบด้วย ต.กะดุนง ต.บือเระ ต.เตร�ะ

บอล ต.ละห�ร ต.ตะบิ้ง ต.ปะเสย�วอ ต.บ�ง

เก่� ต.มะนังด�ลัม และ ต.ตะลุบัน เนื่องจ�ก

เป็นพ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเส่ียงเป็น

จำ�นวนม�ก ทำ�ให้ต้องมีก�รควบคุมพ้ืนที่

ดังกล่�วอย่�งเร่งด่วน รวมทั้งจังหวัดยังมี

แผนที่จะเตรียมปิดหมู่บ้�นอีกหล�ยอำ�เภอที่

มีก�รแพร่ระบ�ดอย่�งหนัก

จ.ยะล� ที่โรงพย�บ�ลเบตง เจ้�หน้� 

ที่ ได้เปิดหน่วยบริก�รเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 ให้กับประช�ชนและผู้สูงอ�ยุ เพื่อ

ป้องกันก�รติดเชื้อลดจำ�นวนผู้ป่วยและลด

อ�ก�รที่รุนแรง รวมทั้งไม่ให้ผู้ติดเชื้อเสีย

ชีวิตเพิ่ม ซึ่งวันที่ 19 ต.ต. มีก�รฉีดวัคซีน

เข็มแรกและเข็มสองให้กับประช�ชนกว่� 

1,400 โดส นอกจ�กนี้ยังมีบริก�รฉีดเข็ม 1 

ซิโนแวคสำ�หรับผู้วอล์กอินเข้�ม�ด้วย.
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15กีฬา

‘อาศิษฐ์’ นำากอล์ฟสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น

รามอินทรา • สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย 

และผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะ

เลิศประเทศไทย รายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 

2021” ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 7 จัดการแข่งขันเป็น

ครั้งที่ 87 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ (คอร์สเอและ

บี) พาร์ 71 ชายแข่งระยะ 6,998 หลา หญิงแข่งระยะ 6,232 

หลา ผู้ชนะเลิศประเภทชายได้ครองถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 

7 ส่วนประเภทหญิงครองถ้วยเกียรติยศ นายรังสฤษดิ์ ลักษิตา

นนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ โดยเมื่อ 19 

ต.ค.64 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ วัย 18 ปี จากเชียงราย โชว์ฟอร์ม

หวด 6 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำาเป็นจ่าฝูงประเภทชาย โดยพงศ

ภัค เหล่าภักดี สวิงโครงการทีมชาติไทย วัย 16 ปี แชมป์เก่ารั้ง

อันดับ 2 ร่วมกับนักกอล์ฟอีก 5 คน ได้แก่ จิรเดช เชาวรัตน์, 

วิศรุต ปริปุณณะ, ฉลองรัฐ จิตรนวเสถียร, ณัฐพงศ์ รัชธร และ

ปรมินทร์ อินรักษา ที่สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 68 ส่วนประเภท

หญิงผู้นำาเป็น ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ สวิงโครงการทีมชาติไทย 

วัย 18 ปี จากกรุงเทพฯ และแอลลา แกลิทสกีย์ ดาวรุ่งวัย 14 

ปี จากเชียงใหม่ ที่ทำาสกอร์เท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 66 ขณะ

ที่อันดับ 3 เป็นของ บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ 4 อันเดอร์พาร์ 67 

‘ต๋อง’ ยังแรงเข้ารอบ 8 คนสอยคิวทรูพังงาคัพ 

พังงา • การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพ สะสมคะแนน ประจำาปี 

2564 รายการที่ 2 “อีมิเน้นท์แอร์ ทรู พังงาคัพ 2021” ชิงเงิน

รางวัลรวม 1,304,000 บาท ที่โรงแรมเอราวัณ จังหวัดพังงา 

เป็นครั้งแรกของจังหวัดพังงา ในการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์

รายการใหญ่ของเมืองไทย โดยอังคารที่ 19 ตุลาคมนี้ “ต๋อง

ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม ยังคงออกคิวได้อย่างเฉียบขาด 

ในการลงเล่นรอบ 16 คนสุดท้าย ด้วยการเข้าเบรก 88 กับ 69 

ขยี้ “บอล สุรินทร์” ธนพล บุญปลอด ขาดลอย 4-0 เฟรม ด้วย

สกอร์ 93 (88)-9, 73-35, 58-48 และ 73 (69)-0, ทางด้าน “กร 

นครปฐม” ภาสกร สุวรรณวัฒน์ นักสอยคิวคนแรกที่ได้แชมป์

เอเชียกับ เยาวชนเอเชีย ยังคงเล่นได้อย่างแม่นยำา เมื่อปราบ 

“เปา จันท์” ชินภัทร์ คำาสัตย์ 4-1 เฟรม สกอร์ 55-65, 70-8, 

102 (64)-19, 67-17 และ 83-25

‘ลากาแซ็ตต์’ดับฝัน‘วิเอรา’คว่ำาทีมเก่า

ชิงแชมป์ประเทศไทย • อาศิษฐ์ อารีพันธ์ นักกอล์ฟวัย 18 ปี จากเชียงราย ทำา 6 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำารอบแรกโดยทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 

3 สโตรก ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น ครั้งที่ 87” ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 

7 ที่สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564

ฟีฟ่าปัดคำาร้องวานลัม 

กิเลนฯยื่นฟ้องเซเรโซ

กีฬาโอลิมปิกเป็นกลาง

ชี้สันติภาพเหนือขัดแย้ง

จัดเอเชียนทัวร์2แมตช์ติดที่ภูเก็ต

‘ศุภวัฒน์’ สมราคาเต็ง 1 ฉลุย “พีทีที-ไอทีเอฟ” 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ 

เกรด 4 รายการ “พีทีที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์” ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564 

ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย เยาวชน

ทีมชาติวัย 16 ปี มือวาง 1 และมือ 352 เยาวชนโลก ผ่านเข้า

รอบ 2 ได้ตามคาด หลังจากเอาชนะดาวรุ่ง ทัดพงษ์ กมลปัญญา

กร เยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ท่ีได้ไวลด์การ์ดเข้าแข่งขัน 

2-0 เซต 6-1 และ 6-1 โดยรอบ 2 ศุภวัฒน์ จะพบกับ ปูน

ทอง โกมลพิสุทธิ์ เยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่เข้า

รอบด้วยการเอาชนะ เอย์ตัน มีสเซน จากเบลเยียม 2-0 เซต 

6-2, 6-0 ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก มาหยา บุญญาอรุณ

เนตร นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี พบกับ 

พิมพ์มาดา ลิม ลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ วัย 14 ปี ปรากฏว่า หลัง

จากแข่งขันจบเซตแรก ซึ่งมาหยาเป็นฝ่ายชนะ 7-5 พิมพ์มาดา

ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน เนื่องจากมีอาการตะคริวที่ต้น

ขาซ้าย ทำาให้มาหยาชนะไปด้วยสกอร์ 7-5 Ret. และผ่านเข้า

รอบ 2 พบ สลักทิพย์ อุ่นเมือง มือวาง 2 ของรายการ ที่ได้

บายรอบแรก 

‘เมย์-รัชนก’ นำาทีมลุย ‘เดนมาร์ก โอเพ่น’ ทรูถ่ายสด 

กรุงเทพฯ • ทรูชวนแฟนลูกขนไก่มาร่วมกันให้กำาลังใจทัพนัก

แบดมินตันไทยลุยศึก “เดนิสา เดนมาร์ก โอเพ่น 2021” ทัวร์

นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 1,000 ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 28,390,000 บาท ที่เมืองโอเดน

เซ ประเทศเดนมาร์ก ถ่ายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ต เอชดี 3 

(668), ทรูสปอร์ต 7 (686) วันที่ 19-24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่

เวลา 14.00 น. สำาหรับผลการจับสลากประกบคู่รอบแรก 

ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือวางอันดับ 3 

ของรายการ ทำาศึกสายเลือดกับรุ่นน้องบ้านทองหยอดอย่าง 

“จิว” พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 31 ของโลก, “ครีม” บุศ

นันทน์ อึ๊งบำารุงพันธ์ มืออันดับ 13 ของโลก พบ รูเซลลี ฮาทา

วาน มืออันดับ 42 ของโลกจากอินโดนีเซีย, “หมิว” พรปวีณ์ 

ช่อชูวงศ์ มือวางอันดับ 7 ของรายการ พบ ลีเน คริสโตเฟอร์

เซน มืออันดับ 23 ของโลกจากเดนมาร์ก, เมย์ ศุภนิดา เกตุ

ทอง มืออันดับ 33 ของโลก พบ คิม กาอึน มืออันดับ 17 ของ

โลกจากเกาหลีใต้ ส่วนชายเดี่ยว “กัน” กันตภณ หวังเจริญ มือ

อันดับ 18 ของโลก พบ ทอมมี ซูกิอาร์ โต มืออันดับ 32 ของ

โลกจากอินโดนีเซีย, “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 23 ของ

โลก พบ ซาเมียร์ เวอร์มา มืออันดับ 28 ของโลกจากอินเดีย.  

ผู้ชนะ • ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย มือวางอันดับ 1 ของรายการชนะ ทัด

พงษ์ กมลปัญญากร 2-0 เซต 6-1, 6-1 ผ่านเข้ารอบ 2 ประเภท

ชายเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ “พีที

ที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์” ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2564

ไทยแลนด์โอเพ่น • รังสฤษด์ิ ลักษิ

ตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่ง

ประเทศไทยฯ และผู้ช่วยประธาน

กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท บุญ

รอดบริวเวอร่ี จำากัด พร้อมด้วย เกษม

สุข จงม่ันคง กรรมการผู้จัดการธุรกิจ

กอล์ฟ และรองกรรมการผู้อำานวยการ

สายการเงินและบริหาร บริษัท เอ็ม 

บี เค จำากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

จัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น 

คร้ังท่ี 49” ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ

คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ น้ี

การล็อกผลกีฬาไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม เป็นการบั่นทอน

ความเชื่อถือของการแข่งขันกีฬาชนิดนั้นๆ อย่างรุนแรง จากข่าว

ล้มมวยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “ชาติซ้าย” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ 

นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จึงรีบจัดประชุมเพื่อ

หาแนวทางขจัดภัยร้ายของวงการมวย งานนี้คนมวยพร้อมใจหัน

หน้าเข้าหากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตน

วงศ์ ออกมาประกาศพร้อมตั้งธง เป็นศัตรูกับขบวนการมวยล้มต้ม

คนดู..••..สมาคมกีฬายูยิตสู เตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติชุดแชมป์

เอเชียเข้าร่วมแข่งขัน ยูยิตสู ชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 3-11 

พฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยนักกีฬา

ทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมประกอบด้วย ประเภทไฟต์ติ้งหญิง        

ธดาพร สาแก้ว, กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน, ณัฐชยา สุกัน, นุชนาฎ                     

สิงห์ฉลาด, สุภวดี แก้วสระแสน, อรภา เสนาธรรม, กุลสตรี 

คำาสร้อย, อรอนงค์ แสงศิริโชค, อารีวรรณ จันทร์ศรี ประเภท

ไฟต์ติ้งชาย คมกริช เขียดนิน, สุวิจักขณ์ ขุนทอง, สาริน สุนทร, 

บรรพต เลิศไธสง, ชาญวิทย์ อุ่นใจ, สุขณธี สุนทรา และ ณัฐ

ดนัย เนตรทิพย์ ประเภทดูโอ รัชราช ยิ้มพราย, อารีวรรณ จันทร์

ศรี, วราวุฒิ แสงศรีเรือง ลลิตา ยืนนาน, กุลสตรี คำาสร้อย, สุภ

วดี แก้วสระแสน, ชวิศา ชูขุนทองเจริญ, ภานุวัฒน์ ดียะตาม, วา

รุฒ เนตรพงษ์ และ ชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี..••..วิวัฒน์ชัย รัตนะ

รัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย นำาทีมคณะ

กรรมการสมาคม พร้อมด้วย ธีรพงษ์ ชมานนท์ ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ๊ป จำากัด รวมถึงตัวแทน

ทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมส์และซีเกมส์ ร่วมส่งมอบกำาลังใจ

ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยอาหารกล่องจาก บลูโอ ริธึม แอนด์ 

โบว์ล จำานวน 200 กล่อง เพื่อเติมพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ 

โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รอง

ผู้อำานวยการการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รังสิต เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันก่อน..••..บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพและการออกกำาลัง

กาย ร่วมสนุกในแคมเปญ “Step Up Challenge” แข่งขันสะสมนับ

ก้าวเดิน-ว่ิง-ชิม-ช้อป เพื่อลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท 

ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 สาขาท่ัวประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2, เวสต์เกต, ชลบุรี, ลำาปาง, พิษณุโลก, เชียงราย, เซ็นทรัล 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี และ

สมุย โดยจัดข้ึนต้ังแต่วันท่ี 15 ตุลาคม- 9 ธันวาคม 2564 เพียง Scan 

QR Code แคมเปญ Step up และเช็กอินในแบบวิถี social distancing 

โดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมได้ผ่านทาง Facebook 

เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาท่ีร่วมรายการ..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

กรุงเทพฯ • สหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ หรือฟีฟ่า ปฏิเสธข้อ

เรียกร้องของ ดัง วาน ลัม นาย

ทวารทีมชาติเวียดนามลูกครึ่ง

รัสเซีย กรณีกิเลนผยองค้างค่า

เหนื่อยทำาให้ตนเองย้ายสโมสร

ได้ ส่วนเรื่องที่เมืองทองฯ ยื่น

เรียกค่าเสียหายจากนายทวาร

รายนี้ก็ถูกฟีฟ่าปฏิเสธเช่นกัน 

โดยทนายความของสโมสรเมือง

ทองฯ เตรียมไปยื่นเรียกค่าเสีย

หายจากสโมสรเซเรโซ โอซากา 

ทีมในเจลีกที่ ดัง วาน ลัม ไป

ร่วมทัพ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ดัง 

วาน ลัม ผู้รักษาประตูลูกครึ่ง

รัสเซียของทีมชาติเวียดนาม ได้                                                  

มาร่วมทีม “กิเลนผยอง” เมือง 

ทอง ยูไนเต็ด ระยะหนึ่ง และ

จากนั้นเมื่อช่วงต้นปี 2021 ดัง 

วาน ลัม ได้ยื่นหนังสือร้องต่อสห 

พันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า 

ว่า สโมสรเมืองทองฯ ต้นสังกัด

ขณะนี้ ค้างค่าเหนื่อย รวมทั้งยื่น

เรื่องเพื่อขอให้สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด ปล่อยตัว โดยเอเยนต์

ของ ดัง วาน ลัม ได้ขอให้ฟีฟ่า

ออกใบโอนย้ายชั่วคราว (ไอที

ซี) เพื่อไปร่วมทัพกับสโมสรเซเร

โซ โอซากา ในเจลีก 1 ญี่ปุ่น ซึ่ง

ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

หรือฟีฟ่า ก็ได้รับเรื่องของ ดัง 

วาน ลัม ไว้พิจารณา 

ขณะเดียวกันทางสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด (เอสซีจี เมือง 

ทอง ยูไนเต็ด ยุคนั้น) ต้นสังกัด

ของ ดัง วาน ลัม ก็เดินหน้ายื่น

ฟ้องร้องต่อฟีฟ่าเกี่ยวกับเรื่อง

การย้ายทีมผิดกฎของผู้รักษาประตู

ทีมชาติเวียดนามรายน้ีจนเป็นปัญ 

หาค้างมานานร่วมปี 

และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รับ

การติดต่อจากฟีฟ่า และได้แจ้ง

ถึงปัญหาดังกล่าว โดยฟีฟ่ามีมติ

ว่าข้อเรียกร้องของ ดัง วาน ลัม 

ไม่เป็นผล รวมถึงเมืองทองฯ ที่

เรียกค่าเสียหายด้วย

โดยผลตัดสินจากฟีฟ่ามี

ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เรื่องที่ ดัง วัน ลัม 

เรียกค่าเสียจากสโมสรเมืองทองฯ                                    

และการออกจากสัญญาน้ัน ฟีฟ่า

ได้ปฏิเสธคำารองของ ดัง วาน 

ลัม ข้อ 2 เรื่องที่สโมสรเมือง

ทองฯ เรียกค่าเสียหายจาก ดัง 

วาน ลัม ก็ถูกปฏิเสธจากฟีฟ่า

เช่นกัน และข้อ 3 ไม่ต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมพิจารณาของฟีฟ่า

เก่ียวกับเรื่องน้ี ทางฝ่าย

ทนายชาวฝร่ังเศสของสโมสรกิเลน

ผยอง คริสตอฟ ลาลูร์ กล่าว

ว่า การปฏิเสธการร้องขอเงินคง

ค้างและการยกเลิกสัญญาของ

ทาง ดัง วาน ลัม ต่อฟีฟ่านั้นไม่

เป็นผล เท่ากับการโอนย้ายใน

ครั้งนี้ผิดกฎ โดยตนจะเรียกร้อง

ต่อฟีฟ่าให้ทางเซเรโซะ โอซากา 

สโมสรปัจจุบันของ ดัง วาน ลัม 

ซึ่งได้ประโยชน์จากกรณีนี้ จ่าย

ค่าเสียหายให้สโมสรเมืองทองฯ 

ต่อไป.  

ลอนดอน • ปาทริก วิเอรา เกือบ

จะสมบูรณ์แบบในการกลับมาเยือน

อาร์เซนอลถ่ินเก่า จนกระท่ังมาโดน

ประตูในนาทีท่ี 96 ของอเลซ็องดร์ 

ลากาแซ็ตต์ ที่ทำาให้พลพรรคไอ้

ปืนใหญ่ไล่ตามตีเสมอ คริสตัล พา 

เลซ 2-2  

ปิแอร์-เอเมอริก โอบาเมย็อง 

ยิงประตูให้เจ้าบ้านข้ึนนำาต้ังแต่นาที

ท่ี 7 แต่สถิติไม่แพ้ใคร 5 เกมติดต่อ

กันของเจ้าบ้านในเกมท่ีเอมิเรตส์    

สเตเดียม ดูส่ันคลอนเมื่อ คริส ติย็อง 

เบนเตเก และออดซอนเน เอดูอาร์ด 

ซัดให้พาเลซออกนำาในคร่ึงหลัง ก่อน

เจ้าบ้านจะมาได้ประตูตีเสมอในช่วง

ทดเวลาของลากาแซ็ตต์

“มันเป็นแมตช์ท่ีสูสีมาก แต่

ก็อย่างท่ีผมพูดอยู่บ่อยๆ” ปาทริก วิ

เอรา ซ่ึงลูกทีมของเขาเสมอมา 5 

แมตช์ จากการลงเล่น 8 แมตช์

หลังสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน้ีกล่าว 

“ผมรู้สึกผิดหวัง เนื่องจากหลัง

กลับมาเล่นในช่วงครึ่งหลัง พวก

เขาสมควรจะได้ออกจากสนามใน

ฐานะผู้ชนะ”

จากผลเสมอทำาให้อาร์เซ                                               

นอลไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ 12 ของตา                                                  

ราง และหลังจากเก็บ 10 จาก

ทั้งหมด 12 แต้มได้ ทำาให้สถาน 

การณ์ของไอ้ปืนใหญ่ดูดีข้ึนมาหลัง

จากออกสตาร์ทฤดูกาลย่ำาแย่ท่ีสุด

ในรอบ 67 ปี

“หลังจากได้ประตูขึ้นนำา 

พวกเรากลับไม่สามารถจัดการกับ

เกมได้ดีเพียงพอ” มิเกล อาร์เตตา 

ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าว “เรา

ไม่นิ่งพอและไม่สามารถควบคุม

อะไรได้เลย”

“มุมดีๆ ส่ิงเดียวท่ีมองเห็นคือ                                                    

พวกเรายังสู้ต่อไป พวกเขายังเชื่อม่ัน 

จนกระท่ังนาทีสุดท้าย น่ันเป็นเหตุ 

ผลท่ีเราสามารถเก็บมาได้ 1 คะแนน                                                             

แต่ผมก็ยังผิดหวังกับผลการแข่งขัน 

พวกเราโยนมันท้ิงไปเอง”.

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลี

สวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ 

เผยว่า โธมัส บาค ประธานไอโอ

ซี ระบุ กรุงปักกิ่ง ของจีนพร้อม

จะสร้างประวัติศาสตร์ เป็นเมือง

แรกที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา

โอลิมปิก ท้ังฤดูร้อนและฤดูหนาว 

โดยอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมจัด

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 

2022 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 

ย้ำาชัดกีฬาโอลิมปิกเป็นกลาง สร้าง

สันติภาพ และอยู่เหนือทุกความ

ขัดแย้ง

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์

ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมม 

เบอร์ กล่าวว่า กรุงปักกิ่งของ

จีนพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์

เป็นเมืองแรกที่จะได้เป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ทั้งฤดู

ร้อนและฤดูหนาว โดยตอนนี้จีน

อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมจัดกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

โดยประธานไอโอซีเชื่อ

มั่นว่าเกมการแข่งขันครั้งนี้จะ

เชื่อมโยงชาวจีนกับโลกเข้าด้วย

กัน จะได้มีการนำาวิสัยทัศน์ของจีน

ไปสู่การมีส่วนร่วมกับผู้คน 300 

ล้านคนด้วยกีฬาบนหิมะ ซึ่งจะ

เปลี่ยนกีฬาฤดูหนาวไปตลอด

กาล คนทั้งโลกจะได้หลงใหลไป

กับการแข่งขันครั้งนี้ เมื่อจีนได้

ต้อนรับนักกีฬาที่เก่งที่สุดจากทั่ว

ทุกมุมโลก

ไอโอซีเมมเบอร์หญิงของ

ไทยกล่าวต่อว่าหลังพิธีจุดไฟคบ

เพลิงโอลิมปิก ฤดูหนาว ปักก่ิง 

2022 ท่ีประเทศกรีซ เมื่อวันจันทร์                                                        

ท่ีผ่านมา โธมัส บาค ได้เน้นย้ำา

ว่า การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่

เหนือความขัดแย้งเสมอ โดย

กล่าวไว้ว่า ในโลกที่เปราะบาง

ของเรา ท่ีซ่ึงความแตกแยก ความ

ขัดแย้ง และความไม่ไว้วางใจ

กำาลังเพิ่มขึ้น การแข่งขันกีฬาโอ 

ลิมปิกจะสร้างสะพานเช่ือมเสมอ 

เราไม่เคยสร้างกำาแพงใดๆ ขึ้น

มา

ภารกิจเพื่อสันติภาพน้ี ซ่ึง

ส่งมาถึงเราต้ังแต่สมัยโบราณ 

กำาหนดให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ได้รับความเคารพในฐานะท่ีเป็น 

กลางทางการเมือง เฉพาะความ

เป็นกลางทางการเมืองนี้เท่านั้น

ที่ทำาให้มั่นใจได้ว่า การแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกสามารถยืนหยัด

เหนือความแตกต่างทางการเมือง

ที่มีอยู่ในสมัยโบราณและในปัจ 

จุบันได้

ด้าน เฉิน ซีหยู ผู้อำานวย

การสำานักงานต่อต้านการใช้สาร

กระตุ้นของจีน กล่าวในโอกาสที่

ประเทศจีนกำาลังจะเป็นเจ้าภาพ

จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 

ว่า จีนจะคงจุดยืนที่เข้มงวดใน

การต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

เอาไว้ อย่างหนักแน่นที่สุด. 

ไทยโพสต์ • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬา

แห่งประเทศไทย หรือ กกท. และจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว

ในรูปแบบออนไลน์ ประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟเอ

เชียนทัวร์ 2 รายการติดต่อกันเป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ชิง

เงินรางวัลรวมรายการละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33 

ล้านบาท หวังเรียกความเชื่อมั่นและใช้กีฬาเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูการ

ท่องเที่ยว  

การแข่งขันกอล์ฟ 2 ราย                  

การติดต่อกันท่ีภูเก็ตเป็นส่วน

หน่ึงใน 4 รายการส่งท้ายฤดู 

กาล 2020-2021 ของเอเชียน               

ทัวร์ และได้รับการขนานนามว่า                      

เป็น “เอเชียน ทัวร์ ภูเก็ต ซี

รีส์ 2021” โดยเริ่มจากรายการ 

บลูแคนยอน ภูเก็ต แชมเปียน   

ชิพ ที่สนามบลู แคนยอน คัน

ทรี คลับ ระหว่างวันที่ 25-28 

พฤศจิกายน 2564 ตามด้วยลากู

น่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนาม

ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระหว่าง

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                              

การท่องเท่ียวและกีฬา เผยว่า “กระ 

ทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วม

มือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยว 

ข้อง จัดการแข่งขันกีฬาระดับนา               

นาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประ  

เทศไทยมีความพร้อมท่ีจะเป็น                   

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้ังใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือของ

ประเทศไทย ขณะเดียวกันประ 

เทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพยกระดับระบบสา 

ธารณสุขของไทยสู่มาตรฐานสา 

กล เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท่ีกลับ

มาเยือนประไทยอีกครั้ง”  

ดร.นิตยา เกิดจันทึก ผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประ 

เทศไทย กล่าวว่า “เราม่ันใจว่าประ                                                          

เทศไทยมีศักยภาพท่ีโดดเด่นใน

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ระดับนานาชาติในภูมิภาคน้ี โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในแง่ของประสิทธิ 

ภาพการจัดการแข่งขันกีฬาใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน และ

การที่นักกอล์ฟระดับนานาชาติ

ตอบรับเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 

รายการที่ภูเก็ต แสดงให้เห็นถึง

ความสำาเร็จของวงการกีฬากอล์ฟ

อาชีพในประเทศไทย ตลอดจน

การยอมรับมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเราในระดับสากล”  

ทางด้าน นายพิเชษฐ์ ปา 

ณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “ผมเชื่อม่ัน

ว่าการจัดการแข่งขันกอล์ฟเอเชียน                                        

ทัวร์ 2 รายการติดต่อกันท่ีภูเก็ตใน

ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อประเทศไทย

ในภาพรวมและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในจังหวัดภูเก็ตในหลายภาคส่วน                                                 

ทั้งด้านธุรกิจโรงแรมและร้านอา 

หาร รวมถึงการจ้างงานในท้อง

ถิ่น ที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การ

จัดการแข่งขันกอล์ฟ 2 รายการ

นี้จะช่วยประชาสัมพันธ์ความ

พร้อมของจังหวัดภูเก็ต และแสดง                                                     

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครง 

การภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในการต้อนรับ

และดูแลนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวภูเก็ต ภายใต้มาตรการป้อง 

กันการแพร่ระบาดท่ีปลอดภัยได้

มาตรฐาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความ

เชื่อม่ันให้กับนักท่องเท่ียว”  

ท้ังน้ี “โปรแจ๊ส” อติวิชญ์ 

เจนวัฒนานนท์ แชมป์ทำาเงินราง                      

วัลสูงสุดของเอเชียนทัวร์ปี 2019 

และล่าสุดอยู่อันดับ 5 ของตาราง

อันดับเงินรางวัลสะสม ยืนยันเข้า                                      

ร่วมแข่งขัน 2 รายการท่ีภูเก็ต พร้อม

ต้ังเป้าลุ้นเป็นนักกอล์ฟคนแรก

ในประวัติศาสตร์เอเชียนทัวร์ ที่

ครองแชมป์ทำาเงินรางวัลสูงสุด 2                                                         

ฤดูกาลติดต่อกัน. 
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เติมเงิน

เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 

ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้

สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) 

ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำาเร็จเนื่องจาก

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น จำานวน

ไม่เกิน 2,306,469 คน 

3.อนุมัติงบเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท 

สำาหรับโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 โดย

ประชาชนได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหาร 

เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป รวม

ทั้งสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้าน

อาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ

ขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้อย

ละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน อีก 

1,500 บาทต่อคน โดยจะสนับสนุนเพิ่มใน

เดือน พ.ย.-ธ.ค. รวมรัฐสนับสนุนวงเงินให้

ทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน สำาหรับการใช้จ่าย

ตลอดระยะเวลาโครงการ ครอบคลุมกลุ่ม

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยที่

มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จำานวนไม่เกิน 28 ล้านคน 

ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้

รับสิทธิแล้ว  

4.อนุมัติงบ 3,000 ล้านบาท สำาหรับ

โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ แก่ประชาชนทั่วไปที่

ไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ไม่ได้รับสิทธิ

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำานวนไม่เกิน 1 ล้าน

สิทธิ โดยปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคำานวณ

การให้สิทธิสนับสนุน e-Voucher และเพิ่ม

วงเงินสนับสนุน e-Voucher จากเดิมไม่เกิน 

7,000 บาท เป็น 10,000 บาทต่อคน ใน

เดือน พ.ย.-ธ.ค.64 

“ทุกมาตรการที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อกระ 

ตุ้นเศรษฐกิจที่กำาลังจะฟื้นตัว และเป็นการ

ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้

ลุกขึ้นได้ โดยการอนุมัติงบของ ครม. ท้ังนี้ 

จะทำาให้กรอบวงเงินกู้ตามพระราชกำาหนดฯ 

คงเหลือทั้งสิ้นรวม 262,485.0671 ล้านบาท” 

นายธนกรระบุ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวด้วย

ว่า ครม.เห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษา

ระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรม

การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แบ่งออก

เป็น รักษาการจ้างงานในกลุ่ม SMEs ร้อยละ 

95 อัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะ

เวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน พ.ย.64-ม.ค.65 

กรอบวงเงินรวม 37,521.69 ล้านบาท เพื่อ

ลดปัญหาการว่างงาน ครอบคลุมเป้าหมาย 

นายจ้าง 394,621 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 

4,236,320 คน.

เมิน ‘โทนี่’

เพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เว้นแต่จะมีการส่ง

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยท่ีจะต้องรออีก 

1 เดือน และเมื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว 

ร่างกฎหมายจะอยู่ในพระราชอำานาจ 90 วัน 

ซึ่งจะตรงช่วงเดือน ก.ค.2565  

นายวิษณุอธิบายอีกว่า เมื่อมีการ

ประกาศใช้กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับแล้ว ก็

อาจมีแรงกดดันมายังรัฐบาลเพื่อให้ยุบสภา 

เนื่องจากกฎหมายลูกเสร็จแล้วสามารถ

จัดการเลือกตั้งได้ นอกจากนี้ ในเดือน  

ส.ค.2565 รัฐบาลจะเจอประเด็นเกี่ยวกับ

วาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม หากเริ่มนับปีแรกของการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ตั้งแต่ปี 2557 แต่เรื่องนี้เมื่อ

ถึงเวลาค่อยคุยกัน ทั้งนี้ หลังจากนายวิษณุ

อธิบายเสร็จ ไม่มีรัฐมนตรีคนใดสอบถาม

เรื่องดังกล่าวเพิ่ม 

นอกจากนี้ นายวิษณุยังได้ชี้แจงเกี่ยว

กับกฎหมายการปฏิรูปประเทศ 5 ปี ที่จะครบ

กำาหนด 5 ปีในเดือน เม.ย.2565 ว่าหากทำา

กฎหมายไม่แล้วเสร็จ อาจมีปัญหา จึงขอให้

เร่งรัดดำาเนินการ พล.อ.ประยุทธ์จึงได้กำาชับ

พรรคร่วมรัฐบาลว่า ช่วยให้ความสำาคัญและ

ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมรัฐสภา

สมัยสามัญประจำาปี ครั้งที่ 2 ที่กำาลังจะเปิดใน

วันที่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมย้ำาให้พรรคร่วมรัฐบาล

แต่ละพรรคกำาชับ ส.ส. อย่าขาดประชุมโดย

เด็ดขาด นอกจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำา

ถึงความสำาคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟิก (เอเปก) ในช่วงเดือน พ.ย.2564 ว่า 

“อยากให้มีการเชิญประเทศต่างๆ มาประชุม 

ไม่ใช่เป็นการประชุมทางออนไลน์” 

บิ๊กตู่แนะให้เรียนรู้อดีต

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อมวลชน

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์มอบหมาย กรณีนาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ยกมือไหว้ขอร้อง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก และได้ออกมา

เคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยครั้งในช่วงนี้

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่

จะพูดกันอย่างไร แต่คนไทยต้องเรียนรู้ ใน

อดีตว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง

นายธนกรยังกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ 

ไปเคลียร์ ใจกับ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อีก

รอบว่า นายกฯ ช้ีแจงว่าไม่จำาเป็นจะต้อง

ไปเคลียร์ใจกับใคร และ ร.อ.ธรรมนัสก็ยัง

คงทำางานอยู่กับพรรค พปชร.ในฐานะ ส.ส.

นายธนกรยังแถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.

รับทราบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง

เป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ใน

วันท่ี 8-9 พ.ย.2564 ที่ จ.กระบี่ พร้อมกัน

นี้ พล.อ.ประยุทธ์มีกำาหนดตรวจราชการที่ 

จ.กระบี่ และมอบหมายให้รองนายกฯ และ

รัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณจังหวัดหรืออำาเภอ

โดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามันคือ 

กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูลด้วย

ด้านนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทน

ราษฎร รับหนังสือจากนายสรชัช ทองเพ็ญ 

ผู้ประสานงานเครือข่ายธรรมาภิบาลเพื่อ

การเมืองสุจริต เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนาย

ทักษิณวิดีโอคอลพูดคุยกับกรรมการบริหาร

พรรค และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) เพื่อ

วางตัวแคนดิเดตนายกฯ และยุทธศาสตร์

ขับเคลื่อนพรรคที่อาจเข้าข่ายครอบงำาและ

แทรกแซงกิจกรรมพรรค ว่าได้ปรึกษากับ 

กมธ. ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยบางส่วนเห็น

ว่าครอบงำา ขณะที่อีกส่วนเห็นว่าไม่ครอบงำา 

ดังนั้นต้องมาพิสูจน์กัน แต่ส่วนตัวเห็นว่า

คนในพรรค พท.วันนั้นรอชื่อหัวหน้าพรรค

จากนายทักษิณ ดังนั้นสมาชิกพรรค พท.ที่

เป็น ส.ส.และอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเข้าข่าย

ผิดประมวลจริยธรรม ส.ส.ข้อ 19 ที่ต้องไม่

คบหากับผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล 

ผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสีย 

“ขอถามว่านายทักษิณเป็นคนเส่ือม

เสียหรือไม่ ทำาผิดกฎหมายหรือไม่ และหนี

คดีหรือไม่ แต่ ส.ส.กลับไปคบหาสมาคม 

ดังนั้นจึงต้องยื่น ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบเพ่ือ

ถอดถอน ส.ส.พรรคเพ่ือไทยที่คบหานาย

ทักษิณ และในวันดังกล่าวมีหัวหน้าพรรค

เพื่อไทยอยู่ในเหตุการณ์ แปลว่ารอรับคำาสั่ง

จากนายทักษิณเพื่อรอรับหัวหน้าพรรคคน

ใหม่ ไม่ครอบงำา ไม่แทรกแซงได้อย่างไร งาน

นี้จึงต้องมาพิสูจน์เพราะในคลิปชัดเจน” นาย

สิระกล่าว

ส่วนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

ระบุว่านายทักษิณไม่เข้าข่ายครอบงำา เพราะ

เป็นการพูดโดยเปิดเผย นายสิระกล่าวว่า  

ขอให้ไปดูว่านายเกรียง กัลป์ตินันท์ รอง

หัวหน้าพรรค พท. ขอหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

คนใหม่จากใคร ในคลิปขอจากนายทักษิณ

หรือไม่ และนายทักษิณก็ตอบชัดเจนว่า

จะส่งคนมาใช่หรือไม่ ไม่เกี่ยวกับที่ลับหรือ

ที่แจ้ง ที่ลับไปแทรกแซงก็ได้ ที่สว่างก็พูด

คุยเรื่องส่งหัวหน้าพรรคมาได้ ไม่ว่าที่ ไหนก็

ไม่มีกำาหนดในการแทรกแซง ไม่ได้กำาหนด

ในรัฐธรรมนูญเรื่องที่ลับที่แจ้ง ขอให้ ไปดู

กฎหมายดีๆ ไม่มีข้อยกเว้นว่าสั่งในที่ประชุม

พรรค หรือที่โล่งที่แจ้ง

ขณะท่ีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. 

เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. กล่าว

ถึงกระแสข่าวแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค 

มีชื่อคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชรว่า  

คุณหญิงพจมานหรือคนอื่นๆ ที่เป็นข่าว ไม่

ได้มีข้อเท็จจริง คุณหญิงพจมานเป็นบุคลากร

ที่เราเคารพนับถือ ตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึง

ขณะนี้ ท่านไม่เข้ามายุ่งเก่ียวกับพวกเรา

และพรรค ข่าวที่จะมีการเสนอชื่อคุณหญิง

พจมานนั้นตัดไปได้เลย ไม่มีแน่นอน

เพื่อไทยเปลี่ยนใช้สีแดง

ในช่วงเย็น พรรค พท.ได้เปลี่ยนโลโก้

ของพรรค จากเดิมที่ ใช้ตัวอักษรสีน้ำาเงิน

เป็นหลัก มาเป็นตัวอักษรสีแดงล้วน โดย 

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค พท.เผยว่า 

สาเหตุในการเปล่ียนแปลงครั้งนี้ พรรคต้อง

การดิสรัปต์ตัวเอง ดังนั้นสีและสัญลักษณ์

ที่เปลี่ยนไปเป็นในโทนสีแดง เพื่อต้องการ

แสดงออกถึงความกระตือรือร้น และมี

ข้อความประกอบว่า พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิต

ใหม่ของประชาชน นอกจากนี้ การเปลี่ยน

จากตัวอักษรเดิมที่เป็นสีน้ำาเงิน เนื่องจาก

มีหลายพรรคการเมืองได้ใช้ลักษณะโทนสี

เดียวกับพรรค พรรคจึงต้องการเปลี่ยนมา

เป็นสีแดงเพื่อให้มีความโดดเด่น และยังเห็น

ว่าไม่มีพรรคอื่นใช้ รวมทั้งเป็นการแสดงให้

เห็นว่าพรรคเราไม่มีสาขาอื่น   

สำาหรับรูปแบบสัญลักษณ์พรรคที่

เปลี่ยนเป็นโทนสีแดง และมีข้อความ ‘พรุ่งนี้

เพื่อไทย’ เป็นลายมือของนายทักษิณ ที่เขียน

ไว้ และต่อด้วยตัวพิมพ์ เพื่อชีวิตใหม่ของ

ประชาชน โดยเป็นหนึ่งในแคมเปญที่พรรค

ตั้งใจจะสื่อสารไปยังประชาชน โดยพรรค

ได้ติดป้าย แบนเนอร์ต่างๆ ไว้หลายสถาน

ท่ี และติดตามรถสาธารณะ ขณะเดียวกัน 

ส.ส.และสมาชิกพรรคหลายคน ได้ทยอย

เปล่ียนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กเป็นข้อความดัง

กล่าวด้วย    

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี น.ส.พรพิมล 

ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี จะมาสมัครเป็น

สมาชิกพรรค ภท.หรือไม่ว่า ยัง มีเวลา 30 

วัน และยังไม่มีการพูดคุยติดต่ออะไร และ

เมื่อถามว่าหากมาสมัครพรรค ภท.พร้อมรับ

หรือไม่ นายอนุทินหัวเราะพร้อมกับกล่าว

ว่าความลับ

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี

โพลหลายสำานักระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความ

เหมาะสมในการเป็นนายกฯ ว่าขอขอบคุณ

ผลโพลที่ออกมา ซึ่งผลคะแนนมีมากบ้าง

น้อยบ้าง แต่เจียมตัวเสมอ และยึดหลักที่ว่า

มีหน้าที่อะไรก็ต้องทำาหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์

ที่สุด เพราะเห็นว่าประเทศของเรามีคนที่

ช่วยคิด ช่วยพูด และช่วยแสดงความคิด

เห็นมากพอแล้ว แต่ตอนนี้สิ่งที่ประเทศ

เราต้องการคือคนลงมือทำาแล้วทำาให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ได้จริง เราจึงมุ่งเน้นเดินหน้าไป

ตามทิศทางนี้เพื่อสนองตอบต่อส่ิงที่จะเป็น

ประโยชน์สูงสุดให้กับบ้านเมือง 

 เมื่อถามว่า การเปิดตัวนายเมธี 

อรุณ นักดนตรีชื่อดังวงลาบานูน เป็นผู้สมัคร 

ส.ส.นราธิวาส หลังจากน้ีจะมีคนเด่นคนดัง

หรือคนมีคุณภาพมาเป็นผู้สมัครอีกหรือไม่ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า เรายังมีคนรุ่นใหม่เข้า

มาอีกจำานวนมากมาเป็นผู้สมัครในหลายๆ 

ภาค ไม่ใช่แค่ภาคใต้เท่าน้ัน เพราะในภาค

อีสานและกรุงเทพฯ มีอยู่หลายคน เราจะ

ทยอยเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ส่วน

กรณี น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 

ลาออก และอาจมาสังกัดพรรค ปชป.นั้น ยัง

ไม่ทราบ แต่จากการติดตามการทำางานของ 

น.ส.เพชรชมพู ก็เป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่ง  

น.ส.นิชชา บุญลือ อดีตผู้สมัคร ส.ส. 

กทม. พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้

ตัดสินใจในการร่วมเดินทางกับพรรคใหม่

คือ พรรคไทยสร้างไทย โดยสิ่งเดียวที่ทำาให้

ตัดสินใจครั้งนี้คือคุณหญิงสุดารัตน์.

‘ป้อม’ ไฟเขียว

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

“สถานการณ์ปัจจุบันมีหลายพื้นท่ี

ประสบอุทกภัย ซึ่งนายกฯ พยายามหาโอกาส

ลงไปติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง พร้อม

กำาชับส่วนราชการในพื้นท่ีเร่งช่วยเหลือผู้

ประสบภัยในพื้นท่ีเพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนในเบื้องต้น ยืนยันรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ

ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” 

นายธนกรกล่าว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (กนช.) กล่าวถึงกรณี

ท่ีมีเสียงวิจารณ์การทำางานของสำานักงาน

ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) ใช้งบไปใน

การวิจัยเรื่องน้ำาปีละกว่า 2,000 ล้านบาท แต่

อาจยังไม่เห็นผล ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร

ว่า “ไม่จริง และพร้อมให้ตรวจสอบได้เลย”

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กองอำานวยการ

น้ำาแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์ปริมาณน้ำา

หลากจากตอนบนของลุ่มน้ำาเจ้าพระยา จาก

แม่น้ำาปิงช่วงวันที่ 23-30 ต.ค.64 ระดับน้ำาใน

แม่น้ำาเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 

มีระดับน้ำาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 

0.20-0.40 เมตร จึงขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคัน

กั้นน้ำาแม่น้ำาเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัว

เรือน ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้ำา

อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กทม. ได้เตรียมพร้อมรับ

สถานการณ์น้ำาและช่วยเหลือประชาชนใน

พื้นที่ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง 

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตร

และสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีเขื่อนกระเสียว 

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี น้ำาล้นสปิลเวย์จน

ต้องปล่อยออกมาจำานวนมาก ส่งผลให้น้ำาท่วม

สูงในหลายอำาเภอของ จ.สุพรรณบุรี ว่าขณะนี้

มวลน้ำาจำานวนมาก จาก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

ลงมายังเขื่อนกระเสียว ทำาให้ต้องมีการระบาย

น้ำาเพิ่ม และยังมีน้ำาตกค้างอยู่อีก จึงต้องผัน

น้ำาผ่านสปิลเวย์ลงไปรวมกันที่แม่น้ำาท่าจีน 

ที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และเมื่อรวมกับ

น้ำาที่มาจากแม่น้ำาเจ้าพระยา ทำาให้ระดับ

น้ำาในแม่น้ำาท่าจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้ อ.สามชุก, อ.สองพี่น้อง และ อ.เมืองฯ 

มีระดับน้ำาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากอย่างน้อย 

50 เซนติเมตรต่อวัน โดยได้ประสานกับ

กรมชลประทานเพื่อให้มีการปรับแผนการ

ระบายน้ำาให้ลดลง จะได้ไม่กระทบกระเทือน

ต่อชาวนาที่กำาลังเก็บเกี่ยว ยอมรับว่าน้ำามา

ครั้งนี้ ไม่ทันตั้งตัว ทำาให้นาเสียหายกว่าแสน

ไร่ หลังน้ำาลดเราจะต้องดูแลเกษตรกร ต้อง

ชดเชยตามนโยบายของรัฐบาลที่มีอยู่. 
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